
  
  

 

 

               

 

 

 

      



สารบัญ 

                                     หน้า 
 

สาส์นจากประธานคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลัง       ก  
การธนาคารและสถาบนัการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
บทสรปุผูบ้ริหาร         ข  
รายนามคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลงัฯ                              ๑     
ทําเนียบคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลงัฯ         ๓  
ที่ปรึกษา ผูช้ํานาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจาํคณะกรรมาธกิาร   ๑๙     
ผลงานของคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลังฯ             
 ๑.  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ      ๒๙  
 ๒.  คณะกรรมาธิการการเงนิ การคลัง การธนาคารและสถาบนัการเงนิ  ๓๐  
 ๓.  แนวทางการดําเนนิงาน       ๓๒  
 ๔.  ผลการดําเนนิงาน        ๓๓  
 ๕.  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการ (ตัวอย่าง)    ๖๐    
 ๖.  การประชมุคณะอนุกรรมาธิการ      ๖๘  
 ๗.  คณะทํางาน                ๑๐๙  
 ๘.  การสัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลังฯ          ๑๔๖  
      ๗.๑ สรุปสาระสําคัญของการสัมมนาทางวิชาการ              ๑๕๐  
      ๗.๒ รายงานการสัมมนาทางวิชาการ             ๑๕๒ 
 ๙.  การศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลังฯ  ๑๖๕   
      ๘.๑ ตัวอย่างรายงานการศึกษาดูงานภายในประเทศ           ๑๖๖  
         ๑๐. การศึกษาดงูานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลังฯ     ๑๘๔   
         ๑๑. การรับรองแขกต่างประเทศ              ๑๙๐ 
         ๑๒. การพิจารณาเรือ่งร้องเรียน              ๑๙๔   
         ๑๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญ              ๑๙๘ 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑ 
  
 

 
 
 

รายนาม 

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร 
 

  ๑.  นายไชยา  พรหมา   ประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒.  นายนวัธ  เตาะเจริญสุข  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
  ๓.  หม่อมหลวงอภิมงคล  โสณกุล  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 
  ๔.  นายคณวัฒน์  วศินสังวร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่าม 
  ๕.  นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่ี ่
  ๖.  นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ   เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
  ๗.  นายจุลพันธ์  อมรววัิฒน์  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
  ๘.  นายเอกนัฏ  พร้อมพันธ์ุ  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
  ๙.  นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๐. นายกรณ ์ จาติกวณิช  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๑. นายมานติ  นพอมรบดี  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๒. นายนิพนธ์  วิสิษฐยทุธศาสตร์  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๓. นายธานินทร์  ใจสมุทร  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๔. นายวีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์ กรรมาธิการ 

๑๕. นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  กรรมาธิการ 
 

  ................................................................ 
 
หมายเหต ุ :   ๑.  นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์  เป็นกรรมาธิการ 
 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
 เป็นกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบัน 
 การเงิน แทนนายสุชาติ  ธาดาธิรงเวช  ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ  ให้ดํารงตําแหน่ง 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศลงวันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๕๕ 

    



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๒ 
  
 

    ๒.   นายสรรเสริญ  สมะลาภา  เป็นกรรมาธิการ 
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  
เป็นกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบัน 
การเงิน  แทนนายอรรถวิชช์   สุวรรณภัก ดี   ซึ่ ง ไ ด้ขอลาออกจากการเป็น
คณะกรรมาธิการการเงิน  การคลังฯ  ในวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕   

 
 
 
 

.................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๓ 
  
 

ทําเนียบคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง 
การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 

 

 
 

นายไชยา  พรหมา 
 ประธานคณะกรรมาธิการ  

 
 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๒๖  มกราคม  ๒๕๐๓ 
วุฒกิารศกึษา    : บรหิารธุรกจิบณัฑติ  สาขาการบญัช ี

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
พฒันาบรหิารศาสตร ์ สาขาพฒันาสงัคม สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

โทรศพัท ์
โทรสาร 

: ๐๔๒ – ๓๕๓ – ๙๐๙, (๐๘๑) ๙๗๕ - ๕๑๓๓ 
๐๔๒ – ๓๕๓ - ๘๒๓ 

E-mail : Promma001@hotmail.com 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : นกัการเมอืง 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๒๕๙/๑๐๔  หมูท่ี ่๑๓  ถนนทพิยท์อง 

ตําบลเมอืงใหม ่ อาํเภอศรบุีญเรอืง 
จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู ๓๙๑๘๐    

ประสบการณ์ทีส่าํคญั : เลขานุการ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี(ฝา่ยการเมอืง) 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : มหาวชริมงกุฎ  
มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก  
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๔ 
  
 

 
 

นายนวธั  เตาะเจริญสขุ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนท่ีหน่ึง 

 
 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๑๖  ตุลาคม ๒๕๑๐ 
วุฒกิารศกึษา    : Bachelor of science in commerce (B.S.C.) 

Republican College 
ประเทศฟิลปิปินส ์

โทรศพัท ์ :   ๐๔๓ – ๒๙๔ – ๑๗๙,  (๐๘๓) ๙๗๗ - ๙๙๙๙ 
โทรสาร : ๐๔๓ – ๒๙๔ - ๐๙๔ 
E-mail : - 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : ธุรกจิสว่นตวั 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๕๙/๕ หมูท่ี ่๑ ตําบลหนองเรอื  

อาํเภอหนองเรอื  จงัหวดัขอนแก่น  
๔๐๒๑๐  

ประสบการณ์ทีส่าํคญั : สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๓๘, ๒๕๔๗,   รองนายกองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑  

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย   
ทวตีรยิาภรณ์ชา้งเผอืก 

 
 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๕ 
  
 

 
 

หม่อมหลวงอภิมงคล   โสณกลุ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนท่ีสอง 

 
 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๓๐  เมษายน  ๒๕๒๑ 
วุฒกิารศกึษา    : วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรม 

และวสัดศุาสตร ์มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์  
ประเทศสหราชอาณาจกัร 
ศลิปะศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร ์
การบรหิารและการจดัการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โทรศพัท ์
โทรสาร 

: ๐๘๘ – ๙๕๔ – ๕๖๕๕,  (๐๘๙) ๑๓๕ - ๔๔๔๔ 
๐๒ – ๖๘๘ - ๓๔๘๕ 

E-mail : apimongkol@apimongkol.org 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : นกัการเมอืง 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๒๕๓/๓๖๗  หมู ่ ๓  แขวงคลองสองตน้นุ่น   

เขตลาดกระบงั  จงัหวดักรงุเทพมหานคร  ๑๐๕๒๐ 
ประสบการณ์ทีส่าํคญั : สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร  

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ , พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔,  
กรรมาธกิารและโฆษกกรรมาธกิารการพลงังาน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ , พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก   
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๖ 
  
 

 
 

นายคณวฒัน์    วศินสงัวร 
รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนท่ีสาม 

 
 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๑๘  พฤศจายน  ๒๕๐๕ 
วุฒกิารศกึษา    : นิตศิาสตรบ์ณัฑติ, บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: (๐๘๑) ๖๔๒ – ๖๗๘๙ 
 

E-mail : - 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : กรรมการบรหิารพรรคเพือ่ไทย 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๖๒๒  หมู ่๘ ถนนรชัดาภเิษก (ทา่พระ – ตากสนิ)     

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ี กรงุเทพฯ ๑๐๖๐๐ 

ประสบการณ์ทีส่าํคญั : เลขานุการรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั ปี ๕๑, 
รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี(ฝา่ยการเมอืง)  
ปี ๔๘ – ๔๙, ผูช้ว่ยรฐัมนตรกีระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ปี ๔๗, ทีป่รกึษารฐัมนตร ีวา่
การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปี ๔๕ 
– ๔๖, ทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตร ี

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก 
 

 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๗ 
  
 

 

 
 

นายปรเมศวร ์   งามพิเชษฐ ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนท่ีส่ี 

 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๒๙  พฤศจกิายน  ๒๕๑๕ 
วุฒกิารศกึษา    : Bachelor of Arts  สาขา Finance  

Master of Business Administration สาขา Finance 
California State University, San bernardino 

โทรศพัท ์
โทรสาร 

: ๐๓๘ – ๔๑๖ – ๑๒๓, (๐๘๑) ๓๑๔ - ๔๔๔๔ 
๐๓๘ – ๔๑๕ - ๖๖๖ 

E-mail : Beer๓๑๔๔๔๔๔@yahoo.com 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : ธุรกจิสว่นตวั 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๓๓๓/๑ หมู ่๙  ซอยเพนียดชา้ง ถนนพทัยากลาง 

ตําบลหนองปรอื  อาํเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบุร ี ๒๐๒๖๐ 

ประสบการณ์ทีส่าํคญั 
 
 
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์      

: 
 
 
:  

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แกรนด ์มเิลนเนียม จาํกดั 
ทีป่รกึษานายกองคบ์รหิารสว่นจงัหวดัชลบุร ี
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุร ี
จตุรถาภรณ์ชา้งเผอืก 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 

 
 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๘ 
  
 

 

 
 

นายสรุพงษ์   ปิยะโชติ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ  

 
 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๔  มนีาคม  ๒๕๑๐ 
วุฒกิารศกึษา    : เทคโนโลยกีารเษตรบณัฑติ  

สาขาเทคโนโลยทีางสตัว ์
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

โทรศพัท ์
โทรสาร 

: ๐๓๒ – ๓๖๖ – ๓๖๗ - ๗๑, (๐๘๑) ๗๖๓ – ๔๖๗๗ 
๐๓๒ – ๓๖๖ - ๓๖๙ 

E-mail : surpongplyachote@hotmail.com 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : นกัธุรกจิ 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๑๒๓  หมู ่๔  หมูบ่า้นหนองปลาไหลเผอืก 

ตําบลสนามแย ้ อาํเภอทา่มะกา 
จงัหวดักาญจนบุร ี  ๗๐๑๙๐ 

ประสบการณ์ทีส่าํคญั : - 
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๙ 
  
 

 
 

นายจลุพนัธ ์  อมรวิวฒัน์ 
โฆษกคณะกรรมาธิการ  

 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๘  เมษายน  ๒๕๑๘ 
วุฒกิารศกึษา    : เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Master of Business administration   
Boston College ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

โทรศพัท ์
โทรสาร 

: (๐๘๑) ๗๓๓๔๑๗๐ , (๐๘๖) ๖๖๐๙๕๓๗ 
๐๒ – ๕๓๑ - ๖๘๐๔ 

E-mail : jamornvivat@yahool.com 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : นกัการเมอืง 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๕๕๕/๑๔ หมู ่๘ ซอย ๕๕ ถนนพหลโยธนิ  

แขวงสายไหม  เขตสายไหม 
กรงุเทพฯ  ๑๐๑๒๐ 

ประสบการณ์ทีส่าํคญั : สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัเชยีงใหม ่ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๔๙, พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๕๔ 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๐ 
  
 

 
 

นายเอกนัฏ   พร้อมพนัธุ ์
โฆษกคณะกรรมาธิการ  

 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๑๒  มกราคม  ๒๕๒๙ 
วุฒกิารศกึษา    : ปรญิญาตร,ี ปรญิาโท (เกยีรตนิิยม)  

สาขาบรหิาร, สาขาวศิวกรรมศาสตร,์  
สาขาเศรษฐศาสตร ์ Oxford University   
ประเทศสหราชอาณาจกัร  

โทรศพัท ์
โทรสาร 

: ๐๒ – ๔๔๘ – ๑๖๙๙,  (๐๘๙) ๑๓๔ - ๕๕๕๕ 
๐๒ – ๔๔๘ - ๑๙๘๘ 

E-mail : - 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : ขา้ราชการการเมอืง 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๒๒๒  หมู ่๑๙  ถนนพทุธมณฑลสาย ๒   

แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทววีฒันา   
กรงุเทพมหานคร  ๑๐๑๗๐ 

ประสบการณ์ทีส่าํคญั : เลขานุการสว่นตวั รองนายกรฐัมนตร ี
ฝา่ยความมัน่คง (นายสเุทพ  เทอืกสบุรรณ) 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
ทวตียิาภรณ์มงกุฎไทย 
ตรติาภรณ์ชา้งเผอืก 
 

 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๑ 
  
 

 
 

นายกรณ์   จาติกวณิช 
กรรมาธิการท่ีปรึกษา 

 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๑๙  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๐๗ 
วุฒกิารศกึษา    : ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) สาขาปรชัญา การเมอืงและ

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัอ๊อกฟอรด์ ประเทศองักฤษ 

โทรศพัท ์
โทรสาร 

: ๐๒ – ๖๗๘ – ๙๗๗๗, (๐๘๙) ๑๒๓ - ๒๓๒๓ 
๐๒ – ๖๗๘ - ๙๗๕๗ 

E-mail : Korn.chatikavanij@gmail.com 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : นกัการเมอืง 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๒๓/๒  ซอยเยน็อากาศ ๓  ตําบลเยน็อากาศ       

แขวงชอ่งนนทร ี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 
ประสบการณ์ทีส่าํคญั : สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๔๘, รองประธานคณะกรรมาธกิารการเงนิ 
การคลงัฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๔๙,  
ประธานคณะอนุกรรมาธกิารพฒันาตลาดทุน พ.ศ. 
๒๕๔๘ – ๔๙, รองเลขาธกิารพรรคประชาธปิตัย ์
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๕๑, รองหวัหน้าพรรคประชาธปิตัย ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปจัจุบนั 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก 
มหาวชริมงกุฎ  
ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก 
 

 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๒ 
  
 

 
 

นายมานิต   นพอมรบดี 
กรรมาธิการท่ีปรึกษา 

 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๒๙  มกราคม  ๒๔๙๘ 
วุฒกิารศกึษา    : วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาการโยธา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: ๐๓๒ – ๓๗๓ – ๐๙๖ - ๗, (๐๘๑) ๓๐๘ - ๘๖๖๑ 
๐๓๒ – ๓๑๗ - ๐๖๕ 

E-mail : mp.manit@gmail.com 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : นกัการเมอืง 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๙๙ หมู ่๑  ตําบลทา่ราบ 

อาํเภอเมอืง  จงัหวดัราชบุร ี ๗๐๐๐๐ 
ประสบการณ์ทีส่าํคญั 
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์      

: 
:  

รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๓ 
  
 

 
 

นายนิพนธ ์   วิสิษฐยทุธศาสตร ์
กรรมาธิการท่ีปรึกษา 

 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๒๐  สงิหาคม ๒๔๘๒ 
วุฒกิารศกึษา    : ปรญิญาโท สาขาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

โทรศพัท ์
โทรสาร 

: ๐๒ – ๕๑๔ – ๐๗๑๔   (๐๘๖) ๗๓๓ – ๓๓๓๙ 
(๐๘๓) ๒๒๕ – ๘๘๘๘ , ๐๘ ๖๗๓ 
๐๒ – ๕๓๘ -  ๑๐๗๖ 

E-mail : - 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : สมาชกิวุฒสิภา 
สถานทีต่ดิต่อ   : บา้นเลขที ่๔๖/๒ ซอย ลาดพรา้ว ๘๐ ถนน ลาดพรา้ว 

ตําบล/แขวง วงัทองหลาง อาํเภอ/เขต วงัทองหลาง 
จงัหวดั กรงุเทพมหานคร  รหสัไปรษณยี ์๑๐๓๑๐  

ประสบการณ์ทีส่าํคญั : สมาชกิวุฒสิภา ตําแหน่งรองประธานวุฒสิภาคนทีห่น่ึง 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัอา่งทอง ๔ สมยั  
ปี ๒๕๒๙ - ๒๕๓๕ ,  สมาชกิวุฒสิภา ปี ๒๕๓๙  - 
๒๕๔๓   
สมาชกิวุฒสิภาจงัหวดัอา่งทอง ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๙   
ประธานกรรมาธกิารการยตุธิรรมและสทิธมินุษยชน 
ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการวุฒสิภา  
(วปิวุฒสิภา),  รองประธานวุฒสิภาคนทีห่น่ึง 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : มหาวชริมงกุฎ,  มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๔ 
  
 

 
 

นายธานินทร ์   ใจสมทุร 
กรรมาธิการท่ีปรึกษา  

 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๐๓ 
วุฒกิารศกึษา    : โรงเรยีนการไปรษณยีแ์ละโทรคมนาคม 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: (๐๘๑) ๖๕๕ - ๓๐๖๐ 
- 

E-mail : - 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : นกัการเมอืง 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๒๐๙/๑๐  หมูท่ี ่๔  ตําบลบา้นควน 

อาํเภอเมอืงสตูล  จงัหวดัสตูล 
๙๑๑๔๐  

ประสบการณ์ทีส่าํคญั : สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสตลู  
พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙,  
พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : มหาวชริมงกุฎ  
มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก  
 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๕ 
  
 

 
 

นายวีระวฒัน์    โอสถานุเคราะห ์
กรรมาธิการ  

 

วนัเดอืนปีเกดิ : ๑๖  พฤษภาคม  ๒๔๘๒ 
วุฒกิารศกึษา    : บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการคลงั การเงนิ  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

โทรศพัท ์
โทรสาร 

: ๐๔๓ – ๘๑๔ – ๑๐๑, (๐๘๑) ๙๗๕ - ๐๗๘๑ 
๐๔๓ – ๘๑๔ - ๑๐๒ 

E-mail : - 
อาชพีก่อนแต่งตัง้ : - 
สถานทีต่ดิต่อ   : ๔๒ หมู ่๖  ตําบลหวังวั  อาํเภอยางตลาด 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ๔๖๑๒๐ 

ประสบการณ์ทีส่าํคญั : ผูเ้ชีย่วชาญประจาํตวัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ (นางสาวอรด ี สทุธศิร)ี 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
ทวตียิาภรณ์ชา้งเผอืก         

 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๖ 
  
 

 
 

นายพิษณุ   หตัถสงเคราะห ์

กรรมาธิการ  
วนัเดอืนปีเกดิ : ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๐๘ 

วุฒกิารศกึษา    : สงัคมสงเคราะหศ์าสตรม์หาบณัฑติ  สาขาการบรหิารนโยบาย

สวสัดกิารสงัคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตรสีาขาการตลาด Minnesota stale University  

at Mankato ประเทศสหรฐัอเมรกิา   

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 

: 

๐๔๒ – ๓๑๑ - ๕๕๕  (๐๘๑) ๕๕๕ - ๕๐๕๙ 

๐๔๒ – ๓๑๑ - ๕๕๕ 

E-mail : pissanunott@gmail.com 

อาชพีก่อนแต่งตัง้ : ขา้ราชการการเมอืง 

สถานทีต่ดิต่อ   : ๓๓/๑   หมูท่ี ่๙  หมูบ่า้นหาดสวรรค ์  

ซอย/ถนน หาดสวรรค ์– วงัน้ําขาว ตําบลหนองบวัลาํภ ู 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู ๓๙๐๐๐ 

  ประสบการณ์ทีส่าํคญั :   ประจาํสาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

    เลขานุการคณะกรรมาธกิารวสิามญัการแกไ้ขปญัหาน้ํา   

    แหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๘ , เลขานุการคณะกรรมาธกิารองคก์ร  

    ตามรฐัธรรมนูญฯ สภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

    เลขานุการวปิฯ ฝา่ยคา้น พ.ศ. ๒๕๕๒  - ๒๕๕๔ 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๗ 
  
 

 
 

นายสรรเสริญ  สมะลาภา 

กรรมาธิการ  

วนัเดอืนปีเกดิ : ๑๓  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๑๐ 

วุฒกิารศกึษา    : เศรษฐศาสตรดุ์ษฏบีณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัแคลรม์อนต ์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัแคลรม์อนต ์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

บญัชบีณัฑติ สาขาการบญัชตีน้ทุน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 

: 

๐๒ – ๖๕๕ - ๐๔๔๙ , (๐๘๑) ๖๔๖ - ๕๕๕๕ 

๐๒ – ๖๕๕  - ๐๔๔๙ 

E-mail : Sansern.samalapa@hotmail.com 

สถานทีต่ดิต่อ   : ๑๘/๙๐  สมคดิการเ์ดนท ์คอนโดมเีนียน ซอยสมคดิ 

ถนนเพลนิจติ  แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

๑๐๓๓๐ 

ประสบการณ์ทีส่าํคญั : ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเศรษฐกจิของธนาคารโลก (World Bank) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ , อาจารยพ์เิศษหลกัสตูรปรญิญาโท 

คณะพาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

พ.ศ. ๒๕๔๓ , สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร บญัชรีายชื่อ  

พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ , รองประธานคณะกรรมาธกิารการเงนิ  

การคลงั การธคารและสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ , 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร กรงุเทพมหานคร เขต ๓  



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๘ 
  
 

              - ๒ – 
 

พ.ศ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ รองประธานคณะกรรมาธกิาร 

การพฒันาเศรษฐกจิ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ , โฆษก 

ดา้นเศรษฐกจิพรรคประชาธปิตัย ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปจัจุบนั 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ : มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก  

มหาวชริมงกุฎ 

 
……………………………………….. 

 
หมายเหต ุ :   ๑.  นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์  เป็นกรรมาธิการ 
 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
 เป็นกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบัน 
 การเงิน แทนนายสุชาติ  ธาดาธิรงเวช  ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ  ให้ดํารงตําแหน่ง 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศลงวันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๕๕ 

    ๒.   นายสรรเสริญ  สมะลาภา  เป็นกรรมาธิการ 
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  
เป็นกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบัน 
การเงิน  แทนนายอรรถวิชช์   สุวรรณภัก ดี   ซึ่ ง ไ ด้ขอลาออกจากการเป็น
คณะกรรมาธิการการเงิน  การคลังฯ  ในวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕   

 
........................................... 
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      ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
 

  ๑. นายกฤษดา  กวีญาณ   ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๒. นางวิยดี  สุตะวงค์   ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๓. นายกีรติ  กิจมานะวัฒน์  นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๔. นางสาวภิญญลักษณ ์ กีรติพัฒนนันท์  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๕. นายกิตติพงศ์  เกียรติไชยากร  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๖. นางสาวเจนนิสา คูวินิชกุล  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๗. นายฐานวัฒน์  วิบูลย์ธนสาร  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๘. นายทัฬห ์  จรัสธนกิจ  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๙. นายสุภสาสน์  เมาะราษี  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐. นายยศวีร ์  อ่ิมอโนทัย  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑. นางวัลยา  เชาวะนิชย์  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒. นายประดิษฐ์ ฤทธิโคตร  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓. นางสาวพัชรี  ศิริโชติ   เลขานกุารประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔. นายเมธากรณ์ จรัสอาชา  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕. นายอนุสรณ์  ธรรมใจ   เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖. นางสาวรดามน เปล่งปัญญารัตน์  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๑๗. นายไพสิฐ  แก่นจันทน ์  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๑๘. นายสมชาย   กุละปาลานนท์  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙. นางสาวบุษกร ศิวะวรรณพงศ์  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๒๐. นายอนุวัต  บูรพชัยศรี  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๒๑. นายอัครพล  ลีลาจินดามัย  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๒๒. นางสาวภัทราภรณ์ ธนะภูมิกุล  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๒๓. นายสมภพ  ศักด์ิพันธ์พนม  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๒๔. นายปริญญา  จินันทุยา  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
 

………………………………………………….. 
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           รายชื่อที่คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําคณะกรรมาธิการ 
 

๑. ท่านผู้หญิงวิริยา ชวกุล   คณะที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๒. นายประจวบ  ไชยสาส์น  คณะที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๓. นายไตรรงค์  สุวรรณคีร ี  คณะที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๔. นายจิตติ  ต้ังสิทธ์ิภักดี  คณะที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 

รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําคณะกรรมาธิการ 
 

  ๑. นายอโนทัย  อุเทนสุต   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๒. นายพงษ์ศักด์ิ  ชาเจียมเจน  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๓. นายสุพจน ์  อาวาส   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๔. ร้อยตรีปรพล  อดิเรกสาร  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๕. นายวีระศักด์ิ  ขวัญเมือง  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๖. นายประเสริฐ  หลุยเจริญ  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๗. นายจงกลรตัน์  ดอนโอฬาร  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๘. นายชาญ  ธาระวาส   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๙. นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๑๐. นางศิริกาญจน์ ศักดิเดช ภานุพันธ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๑๑. นายวรฐ  สุนทรนนท ์  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๑๒. นายเสนอ  อัศวมันตา  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๑๓. นายศรีวิชัย  ศรีสุวรรณ  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๑๔. นายอัมรนิทร์ สิมะโรจน ์  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๑๕. นายไพโรจน์  ทรัพย์สิทธิเวศย์  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๑๖. นายวิชัย  ช่ืนชมพูนุท  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

 ๑๗. นายเพ็ชร  ชินบุตร   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 ๑๘. นางสาวอุดมลักษณ ์ กมลรักษา  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 ๑๙. นายอนุฤทธ์ิ  เกิดสินธ์ชัย  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 ๒๐ นายธนการ  ดํารรงรัตน์  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

 

................................................... 
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รายชื่อที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
 

 ๑. นายสมเกียรติ  เฮงวัชรไพบูลย์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ  
 ๒. นายวรชาติ  เพชรนันทวงศ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๓. นายสราวุธ  อาทรสมบัติ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ  
 ๔.นายคมกฤช   วงศ์สมบุญ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 

  ๕. นายวฤทธิ์    ไกรฤกษ ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๖. นางวรุณยุพา  (ไกรฤกษ์) สุวรรณทัต ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๗. หม่อมหลวงทองมกุฎ   ทองใหญ ่  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๘. นายพัชร  สมะลาภา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๙. นายธนกร   วังบุญคงชนะ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐. นายอัฐ    ทองแตง   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑. นางสาวกิรฐา   ชาลีเครือ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒. นายพงษ์ศักด์ิ  กฤษสุทธิกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓. นายพฤทธิ์   อธิประยูร  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔. นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจกล้า   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕. นางอารยา   หอบรรลือกิจ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖. นายสุทิน     โต๋วสัจจา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 

 ๑๗. นายสมสว่น  ศรีนอก   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๑๘. นายเขมชาติ  อภิรัชตานนท์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๑๙. นางสาวประไพวดี   คุณคุณูปการนนัท์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒๐. นายณัฏฐพงษ์   แสงทองคํา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒๑. นายอัครเดช  ย่ิงนคร   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒๒. นายณพ     ณรงค์เดช  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 

  ๒๓. นางสุฑาทิพย์   วาทีทิพย์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๔. นายสัณฑพัฒน์   เปเรร่า   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๕. นายสุชน   วัฒนพงษ์วานิช  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๖. นายอาทิตย์  ยุทธเสรี   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๗. นายไพบูลย์  โคนทรงแสน  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๘. นางสาวพรพิมล พงษ์เภตรา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๙. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๓๐. นางสกุณา   เตาะเจริญสุข  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
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  ๓๑. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๓๒. นายกําพล  อัศวโชค   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๓๓. นายสมชาต  อินทรทูต  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๓๔. นายภูวภาคย์  สิริโพธิกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๓๕. นายสรศักด์ิ  ทันตสุวรรณ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๓๖. พลตํารวจโทเผ่าไทย ทองธิว   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๓๗. นายสุเมธ   สทุธภักติ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๓๘. นายสุรพร   ดนัยต้ังตระกูล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๓๙. นายณัฐพงษ์  ศรีตวรรัตน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๔๐. นายอิสริยะ   จุลเจิม   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๔๑. นายกฤษฎา  กิตติพรไพบูลย์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๔๒. นายคํานวณ   ชโลปถัมภ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๔๓. นายสามารถ รัตนประทีปพร  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๔๔. นางสุกฤตา  สุวรรณกฤต ิ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๔๕. นายวุฒิชัย   นันทิวาวัฒน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๔๖. นายบุญเกียรติ การะเวกพันธ์ุ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๔๗. นางธีราลักษณ์ รมยานนท ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๔๘. นายสุขสันต์  ยศะสินธ์ุ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๔๙. นางสาวจรินยาภร ช่ืนตา   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๕๐. ว่าที่ร้อยเอก ธีระ เตชเจริญพานิช  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๕๑. นายชวลิต   ว่องสุวรรณเลิศ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๕๒. พลตํารวจตรี พูลสวัสด์ิ   ลาลาภ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๕๓. นายธนิต  วงศ์ปิยนันทกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๕๔. นายรัชฏะ   สมรทินกร  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๕๕. นายสนชัย   เอกวณิชสกุลพร  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๕๖. นางสาวนรินทร์   จิยารมณ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธกิาร 
  ๕๗. นายเสรี       เยาวะ   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๕๘. นายสงขลา   วิชัยขัทคะ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๕๙. นางสิทธิรัตน์    ซื่อสัตย์   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๖๐. พล.ต.อ. สมบัติ   อมรวิวัฒน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๖๑. นางสาวญาดาศ์  แก้วสด   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๖๒. นายพิสิทธ์ิ    พัฒนะนุกิจ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๖๓. นายระพี    ผ่องบุพกิจ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๖๔. นายพิเชียร   อํานาจวรประเสริฐ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๖๕. นายนิมิตร์    บุญก่อ   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
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  ๖๖. นายเบาหวิว   มณีแจ่ม   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๖๗. นางปิยสิการณ์  เบญจรักมีสุข  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๖๘. นายกันต์    อรรฆย์วรวิทย์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๖๙. นายภาณุ    เชาว์ปรีชา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๗๐. นายอรรถสิทธ์ิ  ดํารงรัตน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๗๑. นายไพบูลย์   พิมพ์พิสิฐถาวร  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๗๒. นางปิยวรรณ ศริิเดชขจร  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๗๓. นางเพ็ญศรี    โปร่งเมฆ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๗๔. นายสุวิทย์      ก่ิงแก้ว   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๗๕. นายมงคล      ศิลาประเสริฐ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๗๖. นายบุรินทร์     สุขพิศาล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๗๗. นายสุรชัย     พรหมพันธ์ุ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๗๘. นางสาวเศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๗๙. นายรักษ์    วรกิจโภคาทร  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๘๐. พลเอก วิชิต   ยาทิพย์   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๘๑. นายสุรชัย    กําพลานนท์วัฒน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๘๒. นายอาทิตย์  เวกสูงเนิน  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๘๓. นายณัฐพล   หวังชูเชิดกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๘๔. นายเดชวิท   ชิตพยัคฆ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๘๕. นายศรชัย   บัวจ้อย   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๘๖. นายนิคม   เพ็ชรมุณีย์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๘๗. นายเขมชาติ  ใคร่ครวญ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๘๘. นายสมศักด์ิ   มีเสถียร   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๘๙. นางสาวยุวพันธ์ แพรวพราววงศ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๙๐. นายสมพงษ์  วิบูลย์วัฒนา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๙๑. นายสันติชัย   จีระพัฒน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๙๒. นางณัฎฐพัชร เกียรติมงคลเลิศ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๙๓. นายฉัตรชัย   ศิริไล   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๙๔. นายจําลอง    ช่วยรอด   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๙๕. นายปรีชา    กีรพิมล   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๙๖. นายโฆษิต    สุวินิจจิต  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๙๗. นายศิวะ     แสงมณี   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๙๘. นายธรรมสรรค์  จรัสวุฒิปรดีา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๙๙. นายวิจักษณ์   อภิรักษ์นันท์ชัย  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐๐. นายปริญญา  ธรรมวัฒนะ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐๑. นายจิตติ    ต้ังสิทธ์ิภักดี  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
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  ๑๐๒. นายอาณัฐชัย   รัตตกุล   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐๓. นายทัศพล   แบเลเว็ลด์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐๔. นางสาวไอริณ  ดํารงมงคลกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐๕. นายเกรียงไกร  รักษ์กุลชน  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐๖. นายสุทธิชัย  ธรรมประมวล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐๗. นายมารุต   มัสยวาณิช  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐๘. นายสรยุทธ   เพชรตระกูล  ท่ีปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐๙. นายภาสกร   จันทน์ต้น  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑๐. นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑๑. นายรุ่งเดช   หลิว   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑๒. นายวราทิต   ไชยนันทน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑๓. นายพูนศักด์ิ   สุวรรณรัตน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑๔. นางสาวศศิประภา  ไผ่งาม   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑๕. นายเสริมศักด์ิ   ศรีสรรค์   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑๖. พลตรี อนุธัช    บุนนาค    ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑๗. นางกาญจนา   รังคสิริ   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑๘. นายกฤษฏิ์     อินทวงศ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑๙. นายนพพล      พันสกุล   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒๐. นายสมโภชน์   โตรักษา   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒๑. นายธนเดช       ช้างเผือก  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒๒. นายวรพจน์    ต้ังพันธ์ุเพียร  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒๓. นายวิเศษ        ภานุทัต   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒๔. นายณัฎฐชัย   ศรีรุ่งสุขพินิจ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒๕. นายอททิักษ์   ฐานะรัตน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒๖. นางสาววรวรรณ   ฮ้อแสงชัย  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒๗. นางสาวเกษราภรณ์   สมานมิตร์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒๘. นางสาวเยาวพันธ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๒๙. นายสัญญา   จรัสวุฒิปรีดา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓๐. ว่าที่ ร.ต.วัลลภ  เหรียญสุวรรณ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓๑. นางสาวพัชรินทร์  ซําศิริพงษ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓๒. นางสาวอรทัย   ฮงประยูร  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓๓. นายมานะ     เกียรติเชิดแสงสุข  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓๔. นางเกศมณี     แย้มกลีบบัว  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓๕. นายปราจิน   เอี่ยมลําเนา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓๖. นายอโนทัย   งานทวี   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
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  ๑๓๗. นายจีระวัฒน์     ลีนะกนิษฐ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓๘. นายนรินทร์พจน์  สุวรรณกฤติ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓๙. นายศรณัย์  ลิมป์หิรญัรักษ ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔๐. นางสาวกัลยา  กมลรักษา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔๑. นายกฤตพงษ์   พัชระภิญโญพงศ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔๒. นางสาวชุติกาญจน์ ดวงพิมพ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔๓. นางวรางค์     ไชยวรรณ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔๔. นางนารีรัตน์    ซําศิริพงษ์    ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔๕. นางสาววริศรียา บุญ   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔๖. นางสาวญดา   ถาวร   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔๗. นางศิริกาญจน์    ถาวรรัตน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔๘. นายวิทยา      พานิชตระกูล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔๙. นายสมศักด์ิ    จารุเฉลิมรัตน์   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕๐. นายพรีะพงษ์   บุรี   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕๑. นายวรทัภพ   งามลิขิตกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕๒. นายบุญศุภภะ   ตัณฑัยย์   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕๓. นายชัชวาลย์    คุณค้ําชู   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕๔. นายสกนธ์    สิริบุญสขุ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕๕. นางสาวณภัทรา  กมลรักษา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕๖. นางสาวอธิษฐาน  พรหมา   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธกิาร 
  ๑๕๗. นายเอกศิษฎ์    คุณคุณูปการนันท์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕๘. นางสาวอรดี     สุทธศรี   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๕๙. นายพิเชษฐ์     ศรีวรกุล   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖๐. นายฐานวรรธก์   อรุณพันธ์ุ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖๑. นายพิริยะ     อํานาจวรประเสริฐ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖๒. นายวิโรจน์       อัญญกมล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖๓. นางอารีรัตน์    เลาหพล   ท่ีปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖๔. นายศักดา      พูนพัฒนปรีชา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖๕. นายปุริม     เม่นมิง   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖๖. นางสาวพัชญ์สิตา  กีรติพัฒนนันท์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖๗. นายประวิทย์    จิตนราพงศ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖๘. นายสุริยา      พูลวรลักษณ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๖๙. นายกิติชัย    เตชะงามเลิศ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๗๐. นายสายัณห์   วสุธาสวัสด์ิ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๗๑. นางสาวศิริพันธ์    บูรณะวรกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
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  ๑๗๒. นางยุวดี      บํารุงบุตร  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๗๓. นายวีระ     ธีระภัทรานนท์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๗๔. นายจิรเดช      อานุภาวธรรม  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๗๕. นางสาวภคอร    ศิริสุขะกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๗๖. นายประรัชกรณ์    พงศ์บุญคุ้มลาภ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๗๗. นางสดใส      เจษฎาวัลย์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๗๘. นายบุญทรัพย์    พานิชการ  ท่ีปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๗๙. นายสมชัย        ไทยสงวนวรกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๘๐. นางสาวสุรีย์พร    ลิมปนสุมาลย์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๘๑. ศ.ดร.สาคร      สุขศรีวงศ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๘๒. ผศ.ดร.เกษรา    ธัญลักษณ์ภาคย์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๘๓. นายสุพรรณ       อัครพันธ์ุ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๘๔. นางสาวพิณลัพธพร   นาคสมบูรณ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธกิาร 
  ๑๘๕. นางสาวดลิสา   เลิศเดชเดชา  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๘๖. นายอุดร        โพธ์ิพ่วง   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๘๗. พันตํารวจเอก ปรีชา  มาลัยรัตน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๘๘. นายนภดล      แก้วสุพัฒน์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๘๙. นายพิพัฒน์        โกวิทคณิต  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙๐. นางสาวทักษิณา   ศรีแก้ว   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙๑. นายศักดา       แซ่เอียว   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙๒. นายมนัสชัย      จินดาประดิษฐ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙๓. นายชาวันย์     สวัสด์ิ-ชูโต  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙๔. นางสาวปณิตา   ชินวัตร   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙๕. นายวีรยุทธ      แซ่หลก   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙๖. นายภูริชช์       อักษรทับ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙๗. นายภากร       สุวรรณกิจ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙๘. นายพงศ์เพชร  ดามาพงศ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑๙๙. นายวิวัฒน์      คุณกิตติ   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๐๐. นายปรีชา      วิยาภรณ์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๐๑. นายมานะ      สมบูรณ์ทรัพย์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๐๒. นายศักด์ิชัย      เข็มทอง   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๐๓. พลตํารวจตรี วันชัย   วิสุทธินันท์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๐๔. นายอเล็กซ์       แว่นทิพย์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๐๕. นายปกรณ์   ชุ่มเพ็งพันธ์ุ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๐๖. นายรังสรรค์     ศรีวรศาสตร์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
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  ๒๐๗. นายสงวน      ลิ่วมโนมนต์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๐๘. นางนราวดี       แสงรัตนกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๐๙. นางสาวธวัลพร (มาริษา)  อารีจิตรานุสรณ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๑๐. นายเกรียงไกร ชูศิลป์กุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๑๑. นายจํารัส  เวียงสงค์  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๑๓. นายปิติพงษ์ ศีลคุณ   ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒๑๔. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ 
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ผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง  
การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร 

----------------------------------------- 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา  ๑๓๕  บัญญัติให้
สภาผู้แทนราษฎร  มีอํานาจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ  โดยต้องมี
จํานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือ
กลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมาธิการกระทํากิจกรรมพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภา  แล้วรายงานต่อสภา 
  ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๘๒  บัญญัติให้สภาตั้งคณะ 
กรรมาธิการสามัญขึ้นสามสิบห้าคณะ  แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการมีจํานวนสิบห้าคน คณะกรรมาธิการ
สามัญประจําสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๓๕ คณะ ประกอบด้วย  
  ๑. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
  ๒. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 
  ๓. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 
  ๔. คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย 
  ๕. คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  ๖. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาต ิ
  ๗. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
  ๘. คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
  ๙. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ 
  ๑๐. คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๑๑. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
  ๑๒. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
  ๑๓. คณะกรรมาธิการตํารวจ 
  ๑๔. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
  ๑๕. คณะกรรมาธิการการทหาร 
  ๑๖. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา 
  ๑๗. คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๘. คณะกรรมาธิการการปกครอง 
  ๑๙. คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒๐. คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 
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  ๒๑. คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
  ๒๒. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ๒๓. คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
  ๒๔. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๒๕. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๒๖. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๒๗. คณะกรรมาธิการการแรงงาน 
  ๒๘. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๒๙. คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
  ๓๐. คณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา 
  ๓๒. คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
  ๓๓. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
  ๓๔. คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  ๓๕. คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม 
 
๑.  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
  ๑)  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การธนาคาร 
ตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงินของประเทศ 
  ๒)  คณะกรรมาธิการมีบทบาทเป็นตัวแทนสภาผู้แทนราษฎร  มีหน้าที่กระทํากิจกรรมหรือ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในด้านต่าง ๆ  แล้วรายงาน
ต่อสภา  อํานาจและหน้าที่ดังกล่าว  คณะกรรมาธิการมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ  หรือเรียก
บุคคลใด ๆ  มาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ด้วยก็ได้ตาม
แนวทางปรากฎตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๘๙  ข้อ ๙๖ และข้อ ๙๗   
  ข้อ  ๘๙   การเร ียกเอกสารจากบุคคลใด  ๆ   หรือ เร ียกบุคคลใด  ๆ   มาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่  
ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการหรือรองประธานคณะกรรมาธิการผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานคณะกรรมาธิการ 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๓๐ 
  
 

  ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง  เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น   หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรี   
ซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งให้บุคคลนั้นดําเนินการ 
  การเรียกเอกสารจากบุคคลหรือการเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริง ตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมาธิการมีอํานาจออกคําสั่ง และให้คําสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามท่ีกฎหมายบัญญัติแต่      
คําสั่งเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ในกระบวนวิธีพิจารณา 
พิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล  และมิให้ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
หรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๙๖ เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
ตามอํานาจหน้าที่หรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภา 
  ในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
กระทําดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้
เมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน 
  ข้อ ๙๗  ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกต     
ที่คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ ก็ให้บันทึก
ข้อสังเกตดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้สภาพิจารณา 
  ในการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ให้สภาลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
โดยไม่มีการอภิปราย 
  ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงานและ 
ข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรี ศาล หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง 
  เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานสภาส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้
คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องทราบ คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตนั้นประการใดหรือไม่ ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในโอกาสแรกที่มีการประชุม   
 
๒.  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  
  ตามท่ีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑  ครั้งที่ ๑๓  (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๔   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ได้มีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎรขึ้น ประกอบด้วย 
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 ๑. นายกรณ ์   จาติกวณิช  กรรมาธิการ 
 ๒. นายคณวัฒน์   วศินสังวร  กรรมาธิการ 
 ๓. นายจุลพันธ์   อมรวิวัฒน์  กรรมาธิการ  
 ๔. นายไชยา   พรหมา   กรรมาธิการ 
 ๕. นายธานินทร์   ใจสมทุร   กรรมาธิการ 
 ๖. นายนวัธ   เตาะเจริญสุข  กรรมาธิการ 
 ๗. นายนิพนธ์   วิสิษฐยุทธศาสตร์  กรรมาธิการ 
 ๘. นายปรเมศวร์   งามพิเชษฐ์  กรรมาธิการ  
 ๙. นายมานิต   นพอมรบดี  กรรมาธิการ 
 ๑๐.นายวีระวัฒน์   โอสถานุเคราะห์  กรรมาธิการ  
 ๑๑.นายสุชาติ   ธาดาธํารงเวช  กรรมาธิการ 

  ๑๒.นายสุรพงษ์   ปิยะโชติ   กรรมาธิการ 
  ๑๓.หม่อมหลวงอภิมงคล  โสณกุล   กรรมาธิการ 
  ๑๔. นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  กรรมาธิการ 
  ๑๕. นายเอกนัฎ   พร้อมพันธ์ุ  กรรมาธิการ 
             

  จากการประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรก ในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุม
คณะกรรมาธิการได้มีมติเลือกต้ัง 

  ๑.  นายไชยา  พรหมา   ประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒.  นายนวัธ  เตาะเจริญสุข  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
  ๓.  หม่อมหลวงอภิมงคล  โสณกุล  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 
  ๔.  นายคณวัฒน์  วศินสังวร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่าม 
  ๕.  นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่ี ่
  ๖.  นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ   เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
  ๗.  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
  ๘.  นายเอกนัฏ  พร้อมพันธ์ุ  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
  ๙.  นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๐. นายกรณ ์ จาติกวณิช  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๑. นายมานติ  นพอมรบดี  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๒. นายนิพนธ์  วิสิษฐยทุธศาสตร์  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๓. นายธานินทร์  ใจสมุทร  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
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  ๑๔. นายวีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์ กรรมาธิการ 
๑๕. นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  กรรมาธิการ 

 

หมายเหต ุ :   ๑.  นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์  เป็นกรรมาธิการ 
 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
 เป็นกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบัน 
 การเงิน แทนนายสุชาติ  ธาดาธิรงเวช  ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ  ให้ดํารงตําแหน่ง 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศลงวันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๕๕ 

    ๒.  นายสรรเสริญ  สมะลาภา  เป็นกรรมาธิการ 
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  
เป็นกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบัน 
การเงิน  แทนนายอรรถวิชช์   สุวรรณภัก ดี   ซึ่ ง ไ ด้ขอลาออกจากการเป็น
คณะกรรมาธิการการเงิน  การคลังฯ  ในวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕   

 
๓.  แนวทางการดําเนินงาน 
  ๓.๑  การดําเนินงาน 
  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  
ดําเนินงานด้วยวิธีการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ และการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
แล้วรายงานผลการพิจารณาศึกษานําเสนอต่อสภาต่อไป  และเพื ่อประโยชน์ในการดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการ จึงได้พิจารณาบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ แต่งต้ัง
เป็นที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
   (๑) ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ จํานวน   ๑ คน 

(๒) ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ จํานวน   ๑ คน 
   (๓) นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ จํานวน   ๑ คน 
   (๔) เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ จํานวน           ๒๑ คน 
   (๔) คณะที่ปรกึษากิตติมศักด์ิ  จํานวน             ๔ คน 

(๕) ที่ปรึกษากติติมศักด์ิ   จํานวน  ๒๐ คน 
   (๖) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ จํานวน         ๒๑๔ คน 
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  ๓.๒ วิธีการดําเนินงาน 
   ๑)  วิธีการประชุม  ได้แก่การดําเนินการในลักษณะพิจารณาศึกษาในที่
ประชุม  โดยคณะกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนนักธุรกิจ และ
ประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 
   ๒)  วิธีการศึกษาเพื่อทราบข้อเท็จจริงโดยการลงพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัดแล้วสรุปเป็นประเด็นปัญหาเพื่อจัดทํารายงานให้คณะกรรมาธิการมีมติเห็นชอบ แล้วนําเสนอต่อ
สภาต่อไป 
   ๓)  วิธีการสัมมนา  ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสาธารณะและมีผลกระทบต่อ
ประชาชน  อย่างกว้างขวาง  คณะกรรมาธิการใช้วิธีการจัดสัมมนา  โดยเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ  เพื่อหาข้อสรุปนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
ได้พิจารณาต่อไป 
   ๔)  วิธีการรับเรื่องร้องเรียน จากองค์กรหรือประชาชนทั่วไปมาพิจารณาศึกษา
เพื่อหาข้อยุตินําเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป 
   ๕. วิธีการให้ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการ โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์  
เฉพาะเพื่อหาข้อสรุปแล้วรายงานให้คณะกรรมาธิการทราบเพื่อมีมติเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
 
๔.  ผลการดําเนินงาน 
  การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ 
  นับแต่วันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔ -  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง 
การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ จํานวน  ๗๓  ครั้ง  
ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
๑ ๕ ต.ค. ๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ 

 
- 

๒ ๑๑ พ.ย. ๕๔ เรื่อง กรอบการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมาธิการ 
 

- 

๓ ๑๗ พ.ย. ๕๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา 
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
 
 
 

-  ปลัดกระทรวงการคลัง 
-  ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน 
-  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร 
   และสหกรณ์การเกษตร 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๓๔ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
๔ ๒๔ พ.ย. ๕๔ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือ 

ของสถาบันการเงินต่อกรณีผูไ้ด้รับ 
ผลกระทบจากอุทกภัย 

-  ประธานสมาคมธนาคารไทย 
-  นายกสมาคมลีสซ่ิงไทย 
-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  เลขาธิการคณะกรรมการ 
   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
   แห่งชาติ 
-  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
 

๕ ๑ ธ.ค. ๕๔ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือ 
ของสถาบันการเงินต่อกรณีผูไ้ด้รับ 
ผลกระทบจากอุทกภัย 

-  นายกสมาคมลีสซ่ิงไทย 
-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  เลขาธิการคณะกรรมการ 
   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
   แห่งชาติ 
-  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
 

๖ ๘ ธ.ค. ๕๔ เรื่อง การศึกษาดูงาน และสัมมนาทางวิชาการของ
คณะกรรมาธิการ  
 

- 
 

๗ ๒๒ ธ.ค. ๕๔ ๑. เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือ 
ของสถาบันการเงินต่อกรณีผูไ้ด้รับ 
ผลกระทบจากอุทกภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  นายกสมาคมประกันวินาศภัย 
-  ประธานกรรมการสมาคมธุรกิจ 
   เช่าซ้ือไทย 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 
   กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  
   จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
   ผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
   จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธนาคาร 
   ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
-  ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิต 
   แห่งชาติ จํากัด 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๓๕ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เรื่อง ข้อร้องเรียนของนางจินตนา  แซ่เตียวและคณะจาก
ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน 

-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร 
   กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร 
   ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนา 
   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   แห่งประเทศไทย 
 
-  นางจินตนา  แซ่เตียว และคณะ   
ผู้ร้องเรียน 
-  นายวีระศักด์ิ  ขวัญเมือง   
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนอ้อย
และน้ําตาลทราย 
 

๘ ๒๙ ธ.ค. ๕๔ เรื่อง โครงการรับจํานาํข้าวเปลือกนาปี  
ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ 

-  อธิบดีกรมการค้าภายใน 
-  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
-  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร 
   และสหกรณ์การเกษตร 
-  ผู้อํานวยการองค์การตลาดเพื่อ 
   เกษตรกร 
-  ผู้อํานวยการองค์การคลงัสินค้า 
 

๙ ๑๒ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
เพื่อชดเชยซ่อมแซมบ้าน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และ 
๓๐,๐๐๐  บาท 

-  ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะ 
   ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนการ 
   อํานวยการและการบริหาร 
   สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และ 
   ดินโคลนถล่ม (ศอส.) 
-  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
-  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
-  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

๑๐ ๑๙ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การตั้งคณะอนุกรรมาธิการและการศึกษา 
ดูงานของคณะกรรมาธิการ 
 

- 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๓๖ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
๑๑ ๒๖ ม.ค. ๕๕ เรื่อง “ภาพรวมภารกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร  ตลอดจนการดําเนินงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล” 
 

-  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร 
   และสหกรณ์การเกษตร 

๑๒ ๒ ก.พ. ๕๕ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) 
 

-  เลขาธิการสํานักงาน 
   คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   และสังคมแห่งชาติ 
-  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
-  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง 
   ประเทศไทย 
-  ประธานหอการค้าไทยและ 
   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
-  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก 
-  ประธานหอการค้าจังหวัด 
   เชียงราย 
-  ประธานหอการค้าจังหวัด 
   กาญจนบุรี 
-  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
   ตาก 
-  ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวัด 
   เชียงราย 
-  ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวัด 
   กาญจนบุร ี
 

๑๓ ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง “ผลการดําเนินงานของธนาคารในปีท่ีผ่านมา และแผนการ
ดําเนินงานของธนาคารกรุงไทย  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 

-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร 
   ระดับสูง ธนาคารกรุงไทย จํากัด  
   (มหาชน) 

๑๔ ๑๖ ก.พ. ๕๕ เรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี” 

-  เลขาธิการสํานักงาน 
   คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๓๗ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
 
 
 
 

   และสังคมแห่งชาติ 
-  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
-  ผู้บัญชาการทหารบก 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
-  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
   ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ 
   ประเทศเพื่อนบ้าน 
-  ประธานหอการค้าจังหวัด 
   กาญจนบุรี 
-  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
   กาญจนบุรี 
-  กรรมการผู้จัดการ  
   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
   ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 

๑๕ ๑ มี.ค. ๕๕ เรื่อง “ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 
ท่ีผ่านมา และแผนการดําเนินงาน 
ของธนาคารออมสิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 

- ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน และ 
   ผู้บริหารระดับสูง ธนาคารออมสิน 

๑๖ ๘ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การติดตามมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้
ประสบอุทกภัยจํานวน ๕,๐๐๐ บาท 

-  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
-  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

๑๗ ๑๕ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารรัฐ 
เพื่อนํามาจัดต้ังกองทุนพัฒนาประเทศ  
และนโยบายการพักชําระหนี้ของธนาคารรัฐ 
 

-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
-  ผู้อํานวยการสํานัก 
   คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

๑๘ ๒๒ มี.ค. ๕๕ ๑. เรื่อง กองทุนประกันภัยพิบัติ 
๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 
 
 
 

-  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและ 
   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
   ประกันภัย 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
-  ประธานคณะกรรมการบริหาร 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๓๘ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เรื่อง การประกันภัยพืชผลการเกษตร 
 
 

   กองทุนส่งเสริมการประกันภัย 
   พิบัติ 
-  นายกสมาคมประกันวินาศภัย 
-  ผู้จัดการ บริษัท มิตซุย สุมิโตโม  
   อินชัวรันซ์ จํากัด สาขาประเทศ 
   ไทย 
-  ประธานกรรมการและประธาน 
   คณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพ 
   ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
-  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร 
   และสหกรณ์การเกษตร 
-  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับ 
   และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
   ประกันภัย 
 

๑๙ ๒๙ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และการ
จําหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๒ ตัว ๓ ตัว 
 

-  ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกนิ 
   แบ่งรัฐบาล 
- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒๐ ๕ เม.ย. ๕๕ ๑. เรื่อง การขอเปลี่ยนสิทธิในการเบิก 
ค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสข้าราชการ 
ซ่ึง เป็นผู้ประกันตนไปใช้สิทธิตามคู่สมรส และมี
นโยบายการรวมสิทธิผู้ประกันตน ข้าราชการ และ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ อย่างไร 
 
๒. เรื่อง การสัมมนาทางวิชาการและการศึกษา 
ดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ 
 

-  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
-  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
-  เลขาธิการสํานักงานหลักประกัน 
   สุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 

- 

๒๑ ๑๙ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ระหว่างบริษัทท่ีรับทําประกนัภัย
กับกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองทนุ
ประกันสงัคม สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง  
และประเด็นแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

-  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
-   เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
-   เลขาธิการสํานักงานหลักประกัน 
   สุขภาพแห่งชาติ 
-   เลขาธิการคณะกรรมการกํากับ 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๓๙ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
การประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.)  
ในการพจิารณาศกึษาเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพที่จะดูแล
ระบบการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 
 

   และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
   ประกันภัย 
-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลาง 
   คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด 
-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะ  
   ประกันภัย จํากัด 
-   กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท 
   กรุงเทพประกันภัย จํากัด  
   (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคง 
   ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
   ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
   อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จํากัด 

๒๒ ๒๖ เม.ย. ๕๕ ๑. เรื่อง แผนงบประมาณตามพระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อการวางระบบ
บริหารจัดการน้ํา 
และสร้างอนาคตประเทศ  พ .ศ .  ๒๕๕๕ จํานวน 
๓๕๐ ,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ ในแผนงานฟื้นฟูเ ยียวยา
ผู้ประสบอุทกภัย 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เรื่องร้องเรียนกรณีขอความเปน็ธรรมจากนางสาวอิศรา  
อิทธิปาทชัย กรณีธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
พระราม ๙ ได้หักเงิน 

-  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
-  อธิบดีกรมทางหลวง 
-  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
-  เลขาธิการสํานักงาน 
   คณะกรรมการพัฒนาการ 
   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้ 
   สาธารณะ 
-  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริม 
   การบริหารราชการจังหวัด  
   (นายวันชัย  พงศ์เกษม) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๔๐ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
จากบัญชีโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ 

๒๓ ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง แผนงบประมาณ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงอยู่
ภายใต้การดูแลคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู 
เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.)  
ของจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย 

-  รัฐมนตรีว่าการ 
   กระทรวงมหาดไทย 
-  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
-  เลขาธิการสํานักงาน 
   คณะกรรมการพัฒนาการ 
   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
-  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

๒๔ ๑๗ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่ง
สินค้าหลักของประเทศไทย 

-  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
-  ปลัดกระทรวงคมนาคม 
-  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ
-  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
-  อธิบดีกรมทางหลวง 
-  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
-  เลขาธิการสํานักงาน 
   คณะกรรมการพัฒนาการ 
   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
-  ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบาย 
   และและแผนการขนส่งและจราจร 
-  ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคน 
   เข้าเมือง 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
   ขนส่ง จํากัด 
-  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
-  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง 
   ประเทศไทย 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๔๑ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
-  ประธานหอการค้าไทยและ 
   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
-  ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ 
   แห่งประเทศไทย 
-  ประธานสหพันธ์การขนส่งทาง 
   บกแห่งประเทศไทย 
-  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
-  นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุ 
   อันตราย 
-  นายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการ 
   นําเข้าและส่งออก 
-  นายกสมาคมผู้ประกอบการ 
   รถโดยสารแห่งประเทศไทย 
-  นายกสมาคมขนส่งสินค้าและ 
   โลจิสติกส์ไทย 
-  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ 
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
   ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
   ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จํากัด  
   (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที  
   โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จํากัด 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
   ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
   ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด  
   (มหาชน) 
-  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท วี - เซิร์ฟ  
   โลจิสติกส์ จํากัด 
-  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี  
   โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด 
-  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิ่มซ่ีเส็ง 
   ขนส่ง ๑๙๘๘ จํากัด 
-  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เกียรติธนา 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๔๒ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
   ขนส่ง จํากัด (มหาชน) 
-  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท มนต์ทราน 
   สปอร์ต จํากัด 
-  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เค  
   โลจิสติกส์ แอนซัพพลายเชน  
   ประเทศไทย (จํากัด) 
-  บริษัท ดี เอ็กซ์ อินโนเวชั่น  
   จํากัด 
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ  
   ดับเบิลยู ดี ทรานสปอร์ต จํากัด 
-  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี. ทรานส์  
   อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
-  ผู้อํานวยการสถาบันการขนส่ง  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศ 
   ด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
-  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
-  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

๒๕ ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ภาพรวมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

-  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
-  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
- ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
  การคลัง 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้ 
   สาธารณะ 
-  เลขาธิการสํานักงาน 
   คณะกรรมการพัฒนาการ 
   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 

๒๖ ๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ของคณะกรรมาธิการ 
 

- 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๔๓ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
๒๗ ๑๔ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง “ผลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยในรอบปีท่ีผ่านมา และแผนการดําเนินงานตลอดจนแนว
ทางการพัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุนและที่เกี่ยวข้องในอนาคต” 
 

-  กรรมการและผู้จัดการ  
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   และผู้บริหาร 
 

๒๘ ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง “ผลการดําเนินงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) ในรอบปีท่ีผ่านมา และแผนการดําเนนิงานตลอดจน
แนวทางการพัฒนา 
ท่าอากาศยานไทย” 
 

-  กรรมการผู้อํานวยการใหญ่  
   และคณะผู้บริหารบริษัท  
   ท่าอากาศยานไทย จํากัด  
   (มหาชน) 

๒๙ ๑๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง “ผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปีท่ีผ่านมา 
และแผนการดําเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๕” 
 

-  กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 
   ระดับสูง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

๓๐ ๑๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง “ผลการดําเนินการของสํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลในรอบปีท่ีผ่านมา และแผนการดาํเนินงานของ
สํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 

-  ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง 
   สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

๓๑ ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง “ผลการดําเนินงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในรอบปีท่ีผ่านมา 
และแผนการดําเนนิงาน 
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕”  
 

-  กรรมการผู้จัดการ และคณะ 
   ผู้บริหารระดับสูงธนาคารพัฒนา 
   วิสาหกิจขนาดกลางและ 
   ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

๓๒ ๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การดําเนินโครงการบัตรสนิเชือ่เกษตรกร 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

-  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร 
   และสหกรณ์การเกษตร 

๓๓ ๒๓ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ภาพรวมแผนการดําเนินงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 

-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
   และผู้บริหารระดับสูงธนาคารแห่ง 
   ประเทศไทย 
 

๓๔ ๒๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง บทบาทอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อตลาดทุนไทย 
และแผนงาน 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

-  เลขาธิการสาํนักงาน 
   คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
   และตลาดหลักทรัพย์และ 
   ผู้บริหารระดับสูง 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๔๔ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
ของประเทศไทย 
 

๓๕ ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การแก้ไข ปรับปรุง และยกร่างพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของ
ประเทศ 
 

-  ปลัดกระทรวงการคลัง 
-  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกนิ 
   แบ่งรัฐบาล 

๓๖ ๖ ก.ย ๕๕ ๑. เรื่อง พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 
 
๒. เรื่อง การกําหนดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการท่ีต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ 
แห่งประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ (การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต) 

-  เลขาธิการสํานักงาน 
  คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
   การประกอบธุรกิจประกันภัย  
-  นายกสมาคมประกันวินาศภัย 
 
-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  เลขาธิการสํานักงาน 
   คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
-  ผู้บริหารบริษัท บัตรกรุงไทย  
   จํากัด (มหาชน) 
-  ผู้บริหารบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา  
   จํากัด 
-  ผู้บริหารธนาคารซิต้ีแบงก์ 
-  รองประธานกรรมการและ 
   กรรมการผู้จัดการบริษัท อิออน  
   ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด  
   (มหาชน) 

๓๗ ๑๓ ก.ย ๕๕ เรื่อง แนวนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  ตลอดจน
การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อ 
 

-  ปลัดกระทรวงการคลัง 
-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  

๓๘ ๒๗ ก.ย ๕๕ เรื่อง ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๖ ผลกระทบ
วิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไทย และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ๔ ของ
ปี ๒๕๕๕ 

- ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
  การคลัง 
-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  เลขาธิการสํานักงาน 
   คณะกรรมการพัฒนาการ 
   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๔๕ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
-  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง 
   ประเทศไทย 
-  ประธานหอการค้าไทยและ 
   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

๓๙ ๔ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกใน
มุมมองของ“ดร.โกร่ง” 

-  ดร.วีรพงษ์ รามางกูร  
   ประธานคณะกรรมการ 
   ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและ 
   สร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)  
   และประธานคณะกรรมการ 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
-  ประธานสภาอุตสาหกรรม 
   แห่งประเทศไทย 
-  ประธานหอการค้าไทยและ 
   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
-  กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนา 
   วิสาหกิจขนาดกลางและ 
   ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
-  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร 
   และสหกรณ์การเกษตร 
-  กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 
   ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
-  ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน 
-  กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคาร 
   สงเคราะห์ 
-  กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลาม 
   แห่งประเทศไทย 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
   กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่  
    ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
   กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 
   กรรมการผู้จัดการธนาคาร 
   กสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๔๖ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
   เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธนาคาร 
   ซีไอเอ็มบี ไทย  จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธนาคาร 
   ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
   ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานกรรมการบริหารธนาคาร 
   ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร 
   ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
   ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการธนาคารธนาคาร 
   แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 

๔๐ ๑๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง เรื่องร้องเรียนกรณีลูกจ้างประจํา 
ผู้รับบาํเหน็จรายเดือนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ในสิทธิสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูล 

-  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
-  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
-  เลขาธิการคณะกรรมการ 
   ข้าราชการพลเรือน 
-  นายอรรถพล  งามดี  ผู้ร้องเรียน 
 

๔๑ ๑๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ผลกระทบจากการดําเนินการตาม 
พระราชกําหนดปรับปรุง การบริหารหนี้เงินกู้ 
ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน 
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ท่ีมีผลต่อการนําส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากของ
สถาบันการเงิน  
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
และปัจจุบันสถานะของกองทุนคุ้มครองเงินฝาก 
เป็นอย่างไร 

-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
-  ผู้อํานวยการสถาบันคุ้มครอง 
   เงินฝาก 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๔๗ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
 

๔๒ ๒๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ความคืบหน้าปัญหา อุปสรรค 
ของการประกันภัยผลิตผลทางการเกษตร   
แนวทางการดําเนินงานและความเป็นไปได้ 
การประกันภัยผลิตผลทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล 
(จํานําข้าว) 

-  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร 
   และสหกรณ์การเกษตร 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
-  ผู้อํานวยการองค์การตลาดเพื่อ 
   เกษตรกร (อ.ต.ก.) 
-  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับ 
   และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
   ประกันภัย 
-  นายกสมาคมประกันวินาศภัย 
-  ผู้อํานวยการองค์การคลงัสินค้า 
-  ประธานกรรมการและประธาน 
   คณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพ 
   ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการบริษัท  
   ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย  
   จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการ และ 
   กรรมการบริหาร บริษัท เทเวศ 
   ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
   ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
   เมืองไทยประกันภัย จํากัด  
   (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะ 
   ประกันภัย จํากัด 
-  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 

๔๓ ๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่าง
ธนาคาร 

-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
-  ประธานสมาคมธนาคารไทย 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๔๘ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธนาคาร 
   ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร 
   กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  
   (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
   ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 

๔๔ ๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการกําหนด 
อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
กิจการที่ต้องขออนุญาต 
ตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ (การ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต) 

-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง 
   ผู้บริโภค 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง  
 

๔๕ ๑๕ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
 

๔๖ ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง รูปแบบการรับประกันภัยสต๊อกข้าว 
ท่ีรับจํานําตามโครงการรับจํานาํข้าวของรัฐบาล เพื่อไม่ให้เกิด
การสูญหาย 

-  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับ 
   และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
   ประกันภัย 
-  อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะ 
   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   คณะกรรมการนโยบายข้าว 
   แห่งชาติ 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
-  ผู้อํานวยการองค์การตลาดเพื่อ 
   เกษตรกร 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๔๙ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
-  ผู้อํานวยการองค์การคลงัสินค้า 
-  นายกสมาคมประกันวินาศภัย 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
   ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะ 
   ประกันภัย จํากัด 
-  ประธานกรรมการและประธาน 
   คณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพ 
   ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท  
   ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด  
   (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
   เมืองไทยประกันภัย จํากัด  
   (มหาชน)  
 

๔๗ ๒๗ ธ.ค. ๕๕ ๑. เรื่อง กรอบการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมาธิการประจําปีงบประมาณ  
พ .ศ . ๒๕๕๖ 
 
๒. เรื่อง การแต่งต้ังที่ปรึกษาประธาน ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจํา
คณะกรรมาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๖ 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

๔๘ ๑๐ ม.ค ๕๖ พิจารณาศึกษาเรื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจ  แนวโน้มสภาวะ
เศรษฐกิจ  สถานะทางการเงิน  การคลังของประเทศไทย  
และทิศทางการพัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุนของไทยใน ปี 
๒๕๕๖ 

-  เลขาธิการคณะกรรมการ    
   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม   
   แห่งชาติ 
-  เลขาธิการสํานักงาน   
   คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์   
   และตลาดหลักทรัพย์  
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ  
   การคลัง   
 -  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้ 
   สาธารณะ 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๕๐ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
 

๔๙ ๑๗ ม.ค ๕๖ พิจารณาศึกษาเรือ่ง การพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประนอมหนี้และการยึดทรัพย์
ของสถาบันการเงิน 

-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  อธิบดีกรมบังคับคดี 
-  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง 
   ผู้บริโภค 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
   กลุ่มทิสโก้ 
-  ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
-  ผู้อํานวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ 
   และประชาชนที่ไม่ได้รับความ 
   เป็นธรรม 
-  นางเจษฎาภรก์ฯ  (ผู้ร้องเรียน) 
 

๕๐ ๒๔ ม.ค ๕๖ พิจารณาศึกษาเรือ่ง  ข้อร้องเรียนของสมาคมอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ทางด้าน  การเปิดเผยข้อมูลทาง
เว็บไซต์และค่าใช้จ่าย   ทางกฎหมายในการแก้ต่างและ
ปกป้องการค้า 

-  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
-  อธิบดีกรมศุลกากร 
-  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า 
   ระหว่างประเทศ 
-  อธิบดีกรมสรรพากร 
-  อธิบดีกรมเจรจาการค้า 
   ระหว่างประเทศ 
-  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐาน  
   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
    
-  ประธานสภาอุตสาหกรรม 
   แห่งประเทศไทย 
-  นางมยุรี ณ รังศิลป์ หรือผู้แทน  
   (ผู้ร้องเรียน) 
 

๕๑ ๓๑ ม.ค ๕๖ พิจารณาศึกษาเรือ่ง  ภาพรวมการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 -  เลขาธิการคณะกรรมการ 
    พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ 
 -  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ  
    การคลัง 
 -  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๕๑ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
    หนี้สาธารณะ 
 -  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
 

๕๒ ๗ ก.พ ๕๖ พิจารณาศึกษาเรือ่ง  มาตรการเร่งด่วนและ 
แนวทางแก้ไข ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจและประชาชนทั่วไป 
ท่ีได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากวิกฤตการเงินใน
ต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการแข็งตัวของค่าเงินบาท 

-  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
   การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ  
   กํากับหลักทรัพย์และตลาด 
   หลักทรัพย์ 
-  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
 

๕๓ ๑๔ ก.พ ๕๖ พิจารณาศึกษาเรื่อง มาตรการเรง่ด่วนและ 
แนวทางแก้ไข ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไปท่ีได้รับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากวิกฤตการเงินในต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลให้เกิด
การแข็งตัวของ 
ค่าเงินบาท 

-  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ 
   การคลัง 
-  ประธานสภาอุตสาหกรรม 
   แห่งประเทศไทย 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
    กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่    
    ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
   กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ   
    กรรมการผู้จัดการธนาคาร 
   กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร  
   เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธนาคาร 
    ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธนาคาร 
    ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
    ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานกรรมการบริหารธนาคาร 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๕๒ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
    ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
-  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ  
    กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร 
    ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร 
    ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการธนาคารธนาคาร 
   แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนา 
   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
    แห่งประเทศไทย 
-  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร 
   และสหกรณ์การเกษตร 
-  กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 
   ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
-  ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน 
-  กรรมการผู้จัดการธนาคาร 
    อาคารสงเคราะห์ 
-  กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลาม 
    แห่งประเทศไทย 
-  ประธานหอการค้าไทยและ 
    สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
-  เลขาธิการสํานักงาน  
   คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์  
   และตลาดหลักทรัพย์ 
-  กรรมการและผู้จัดการตลาด 
   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๕๔ ๒๐ ก.พ. ๕๖ ผลการดําเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยใน
รอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผนการดําเนินงานของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย 

๕๕ ๒๘ ก.พ. ๕๖ ผลการดําเนินงาน การกํากับดูแลและสถานภาพของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

- ปลัดกระทรวงการคลัง 
- ผู้อํานวยการสํานักงาน 
  เศรษฐกิจการคลัง 
- ผู้อํานวยการสํานักงาน 
  คณะกรรมการนโยบาย 
  รัฐวิสาหกิจ 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๕๓ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
 

๕๖ ๗ ม.ค. ๕๖ เรื่องร้องเรียนของผู้แทนเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนการออม
แห่งชาติ  ภาคประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ผู้อํานวยการสํานักงาน 
  เศรษฐกิจการคลัง 
- นายอเนก  จิรจิตอาทร  
  (ผู้ร้องเรียน) และคณะ 
 

๕๗ ๑๔ ม.ค. ๕๖ ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. 
.... 

- ปลัดกระทรวงการคลัง 
- ปลัดกระทรวงคมนาคม 
- เลขาธิการคณะกรรมการ 
  พัฒนาการเศรษฐกิจและ 
  สังคมแห่งชาติ 
 

๕๘ ๒๑ ม.ค. ๕๖ แนวทางการระดมทุนผ่านทางกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure Fund) สําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ 

- เลขาธิการสํานักงาน 
  คณะกรรมการกํากับ 
  หลักทรัพย์และตลาด 
  หลักทรัพย์  
- ผู้อํานวยการสํานักงาน 
  คณะกรรมการนโยบาย 
  รัฐวิสาหกิจ  
- ผู้อํานวยการสํานักงาน 
  บริหารหนี้สาธารณะ 
 

๕๙ ๑๘ เม.ย. ๕๖ แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการในช่วงปิดสมัย
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

คณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษา 
การเงิน การคลัง การธนาคารและ
สถาบันการเงิน 
 

๖๐ ๒๕ เม.ย. ๕๖ โครงการพัฒนาสนามบินกองทัพบกเลิกนกทาเป็นสนามบิน
พาณิชย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

- นายบุญฐิณ ประทุมลี   
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
  จังหวัดมุกดาหาร 
- นายอนุรักษ์   
  ต้ังปณิธานนท์   
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  จังหวัดมุกดาหาร 
- นายปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ   
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  จังหวัดยโสธร 
- นายบุญแก้ว  สมวงศ์   
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  จังหวัดยโสธร 
- นายพีรพันธุ์ พาลุสุข   



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๕๔ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  จังหวัดยโสธร 
- นายอภิวัฒน์  เงินหมื่น   
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 จังหวัดอํานาจเจริญ 
- นางสมหญิง  บัวบุตร   
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  จังหวัดอํานาจเจริญ 
- เลขาธิการคณะกรรมการ 
  พัฒนาเศรษฐกิจและ 
  สังคมแห่งชาติ 
- อธิบดีกรมการบินพล 
  เรือน 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  มุกดาหาร 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  อํานาจเจริญ 
- ผู้บังคับการจังหวัด 
  ทหารบกร้อยเอ็ด 
- นายกองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดยโสธร 
- ประธานหอการค้าจังหวัด 
  มุกดาหาร 
- ประธานหอการค้าจังหวัด 
  ยโสธร 
- ประธานหอการค้าจังหวัด 
  อํานาจเจริญ 
- ประธานสภา 
  อุตสาหกรรมจังหวัด 
  มุกดาหาร 
- ประธานสภา 
  อุตสาหกรรมจังหวัด 
  ยโสธร 
- ประธานสภา 
  อุตสาหกรรมจังหวัด 
  อํานาจเจริญ 
- ประธานสภา 
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  จังหวัดมุกดาหาร 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๕๕ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
- ประธานสภา 
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  จังหวัดอํานาจเจริญ 
- ประธานสภา 
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  จังหวัดยโสธร 
 

๖๑ ๑ พ.ค. ๕๖ ๑. การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแข็งตัวของ
ค่าเงินบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. หลักเกณฑ์ แนวทาง ในการจัดทําคําของบประมาณ และ
การพิจารณาจัดสรรแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- ผู้ว่าการธนาคารแห่ง 
  ประเทศไทย 
- ผู้อํานวยการสํานักงาน 
  เศรษฐกิจการคลัง 
- นายกสมาคมค้าทองคํา 
- ประธานสมาคมธนาคารไทย 
- ประธานสภาอุตสาหกรรม 
  แห่งประเทศไทย 
- ประธานสภาหอการค้า 
  แห่งประเทศไทย 
 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- เลขาธิการสํานักงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาการ 
  เศรษฐกิจและสังคม 
  แห่งชาติ 
- เลขาธิการสํานักงาน 
  คณะกรรมการพัฒนา 
  ระบบราชการ 
- ผู้อํานวยการสํานัก 
  งบประมาณ 
 

๖๒ ๘ พ.ค. ๕๖ หลักเกณฑ์ แนวทาง ในการจัดทําคําของบประมาณ และการ
พิจารณาจัดสรรแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจงัหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- รัฐมนตรีประจําสํานัก 
  นายกรัฐมนตรี  
  (นายวราเทพ รัตนากร) 
- รัฐมนตรีประจําสํานัก 
  นายกรัฐมนตรี  
  (นายนิวัฒน์ธํารง  
  บุญทรงไพศาล) 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- ผู้อํานวยการสํานัก 
  งบประมาณ 
- เลขาธิการสํานักงาน 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๕๖ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
  คณะกรรมการพัฒนาการ 
  เศรษฐกิจและสังคม 
  แห่งชาติ 
- เลขาธิการสํานักงาน 
  คณะกรรมการพัฒนา 
  ระบบราชการ 
 

๖๓ ๒๒ พ.ค. ๕๖ กรณีธนาคารขายประกันชีวิตพ่วงกับการทําบัตร ATM ให้กับ
ลูกค้า 

- เลขาธิการคณะกรรมการ 
  กํากับและส่งเสริมการ 
  ประกอบธุรกิจประกันภัย 
- เลขาธิการคณะกรรมการ 
  คุ้มครองผู้บริโภค 
- ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน 
- กรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ธนาคารกรุงไทย จํากัด  
  (มหาชน) 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  ธนาคารทหารไทย จํากัด  
  (มหาชน) 
- กรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
  จํากัด (มหาชน) 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  และกรรมการผู้จัดการ 
  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  
  (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร 
  ธนาคารไทยพาณิชย์  
  จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ 
  สมาคมธนาคารไทย 
 
 
 

๖๔ ๓๑ ก.ค. ๕๖ การสัมมนาทางวิชาการและการศกึษาดูงานทั้งในประเทศ
และต่าง ประเทศของคณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษา 
การเงิน การคลัง การธนาคารและ
สถาบันการเงิน 
 

๖๕ ๒๙ ส.ค. ๕๖ ข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มูลค่า 
๔.๒ พันล้านบาท 

- รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
  กระทรวงการคลัง  



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๕๗ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
  (นางเบญจา หลุยเจริญ) 
- อธิบดีกรมสรรพากร 
- อธิบดีกรมศุลกากร 
- อธิบดีกรมสอบสวนคดี 
  พิเศษ 
 

๖๖ ๑๒ ก.ย. ๕๖ ๑. ข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
มูลค่า ๔.๒ พันล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
๒. เรื่องหลักเกณฑ์การขอกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีของ
สํานักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

- คณะกรรมการสืบสวน 
  ข้อเท็จจริง กรณีกลุ่ม 
  บุคคลและนิติบุคคลได้  
  ร่วมกันกระทําการขอคืน 
  ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ  
  ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ –  
  ๒๕๕๖ 
 
- สํานักงานเลขาธิการสภา 
  ผู้แทนราษฎร 
- กรมบัญชีกลาง 
 

๖๗ ๑๘ ก.ย. ๕๖ ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนงานและ
โครงการลงทุนตามพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ 
ล้านบาท 
 

- ผู้อํานวยการสํานักงาน 
  บริหารหนี้สาธารณะ 

๖๘ ๓ ต.ค. ๕๖ ๑. ข้อร้องเรียนของบริษัท ซุปเปอร์ เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากัด กรณีท่ีพนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขา
ย่อยวิภาวดีรังสิต ๙ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อนุมัติเงิน
ตามเช็คท่ีมีลักษณะพิรุธ จํานวน ๙ ฉบับ โดยไม่ใช้ความ
ระมัดระวังตามควรแก่วิชาชีพ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความ
เสียหาย และเมื่อมีหนังสือทวงถามให้ธนาคารฯ รับผิดชอบ 
กลับได้รับการเพิกเฉยและฟ้องกลับในข้อหาหมิ่นประมาท
และดูหมิ่นซ่ึงหน้า  
 
 
 
๒. ข้อร้องเรียนของสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต กรณี ธนาคารออมสิน ไม่รับพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อให้แก่สมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สังกัดสํานักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ตามหลักเกณฑ์
ท่ีได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการกําหนดให้มีการรวมเงิน

- ผู้ว่าการธนาคารแห่ง 
  ประเทศไทย 
- ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครอง 
  ผู้ใช้บริการทางการเงิน 
- กรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ธนาคารยูโอบี จํากัด  
  (มหาชน) 
- กรรมการผู้มีอํานาจ  
  บริษัท ซุปเปอร์ เอส  
  ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด  
  (ผู้ร้องเรียน) 
 
- ผู้อํานวยการธนาคาร 
  ออมสิน สํานักงานใหญ่ 
- นางสุเนตร แสงกล้า  
  ประธานกลุ่มโครงการ 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๕๘ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
ค่าตอบแทน          เงินประจําตําแหน่ง เข้ากับเงินเดือนเพื่อ
เป็นฐานรายได้ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก
โครงการฯ 
 
๓. ข้อร้องเรียนของนายนิพิท รื่นเริง กรณี เจ้าหน้าท่ีธนาคาร
ออมสิน สาขาตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดําเนินการหลอกลวง
ให้ทําสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมอยู่ และปลอมแปลงลายมือชื่อ
รับเช็ค 
 

  สินเชื่อเพื่อพัฒนา 
  คุณภาพชีวิตข้าราชการ  
  (ผู้ร้องเรียน) 
 
 
 
- ผู้อํานวยการธนาคาร 
  ออมสิน สํานักงานใหญ่ 
- นายนิพิธ รื่นเริง  
  (ผู้ร้องเรียน) 
 

๖๙ ๑๐ ต.ค. ๕๖   ๑. ปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศไทย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การปล่อยสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

- ผู้ว่าการธนาคารแห่ง 
  ประเทศไทย 
- ผู้อํานวยการสํานักงาน 
  เศรษฐกิจการคลัง 
- อธิบดีกรมสอบสวนคดี 
  พิเศษ 
- ผู้จัดการธนาคารเพื่อ 
  การเกษตรและสหกรณ์ 
  การเกษตร 
- ผู้อํานวยการธนาคาร 
  ออมสิน 
 
- กรรมการผู้จัดการธนาคาร 
  อาคารสงเคราะห์  
 

๗๐ ๑๗ ต.ค. ๕๖  ขอทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท่ีจะเข้า
สู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๒ - ๓ 

- นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  กรุงเทพมหานคร 
- นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  กรุงเทพมหานคร 
- นางสาวจารุวรรณ  
  เฮงตระกูล กรรมการร่าง 
  กฎหมายประจํา  
  สํานักงานคณะกรรมการ 
  กฤษฎีกา 
- นางฤชุกร สิริโยธิน ผู้ช่วย 
  ผู้ว่าการ สายนโยบาย 
  สถาบันการเงิน ธนาคาร 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๕๙ 
  
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี เรื่องทีพ่ิจารณา หน่วยงานทีเ่ชญิมาชี้แจง 
  แห่งประเทศไทย 
- นางสาวปรียานชุ  
  จึงประเสริฐ ผู้อํานวยการ 
  สํานักนโยบายธุรกิจและ 
  บัญชีสถาบันการเงิน  
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- นายอรรถพล อรรถวรเดช  
  ผู้อํานวยการสํานัก  
  กฎหมาย สํานักงาน 
  เศรษฐกิจการคลัง 
- ประธานชมรมธุรกิจ 
  บัตรเครดิต  
  สมาคมธนาคารไทย 
 

๗๑ ๗ พ.ย. ๕๖ เลือกตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการพร้อมทั้งกรอบการ
ดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
 

- 

๗๒ ๑๔ พ.ย. ๕๖ การสัมมนาทางวิชาการและการศกึษาดูงานต่างประเทศของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 

๗๓ ๒๑ พ.ย. ๕๖ ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลงัในปจัจุบนัของ
ราชอาณาจักรสเปนและสาธารณรฐัโปรตุเกส 

- ผู้ว่าการธนาคารแห่ง 
  ประเทศไทย 
- ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
- ผู้อํานวยการสํานักงาน 
  บริหารหนี้สาธารณะ 
- ผู้อํานวยการสํานักงาน 
  เศรษฐกิจการคลัง 
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๕.  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการ 
  ๑)  การประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  
สภาผู้แทนราษฎร  ครั้งที่ ๑  ในวันพุธที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 
๒๑๙  ชั้น ๒  อาคารรัฐสภา ๒  พิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง 
การธนาคารและสถาบันการเงิน   สรุปผลการประชุมดังนี ้

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
ได้ประชุมและมีมติแต่งต้ังตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  
ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  นายไชยา  พรหมา   ประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๒.  นายนวัธ  เตาะเจริญสุข  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
  ๓.  หม่อมหลวงอภิมงคล  โสณกุล  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 
  ๔.  นายคณวัฒน์  วศินสังวร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่าม 
  ๕.  นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่ี ่
  ๖.  นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ   เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
  ๗.  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
  ๘.  นายเอกนัฏ  พร้อมพันธ์ุ  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
  ๙.  นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๐. นายกรณ ์ จาติกวณิช  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๑. นายมานติ  นพอมรบดี  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๒. นายนิพนธ์  วิสิษฐยทุธศาสตร์  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๓. นายธานินทร์  ใจสมุทร  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑๔. นายวีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์ กรรมาธิการ 

๑๕. นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  กรรมาธิการ 
 

  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการทุกวันพฤหัสบดีของ
สัปดาห์ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยมีมตินัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา 
๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๔๐๑ ช้ัน ๔ อาคารรัฐสภา ๓  

 
๒)  การประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  

สภาผู้แทนราษฎร  ครั้งที่ ๒  ในวันศุกร์ที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 
๑๐๑  ชั้น ๑  อาคารรัฐสภา ๒ พิจารณาศึกษาเรื่อง  กรอบการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ    
สรุปผลการประชุมดังนี้ 
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  ๑.  แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีการ
พิจารณากรอบและแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการและมีมติดังนี้ คือ 
   ๑.๑  ประธานและคณะกรรมาธิการ ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณา
เรื่องที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการ 
   ๑.๒  เรื่องที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการ 
จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะหรือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ต้องมิใช่เรื่องที่เป็น
ประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือองค์กรหนึ่งที่ไม่ใช่องค์กรที่จัดต้ังเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน 
   ๑.๓  เรื่องที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการ 
จะต้องสอดคล้องกับบทบาท อํานาจ หน้าที่ของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวคือ 
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงินของประเทศ 
   ๑.๔  ที่ประชุมจะต้องกําหนดขอบเขตของเวลาในการติดตามและสรุปผลการ
พิจารณาของแต่ละวาระการประชุม กําหนดแนวทางการพิจารณา การแก้ปัญหา การประสานงาน การเรียก
เอกสารหรือเชิญบุคคลที่จะต้องมาชี้แจงหรือให้ข้อมูล พร้อมทั้งสรุปผลของการประชุมอย่างชัดเจนทุกครั้ง 
   ๑.๕  ที่ประชุมต้องให้เกียรติกรรมาธิการทุกท่านในการซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากที่กรรมาธิการได้ซักถามแล้ว ท่านที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ 
เลขานุการ ควรจะแสดงความเห็นตามที่ประธาน รองประธานหรือกรรมาธิการได้เชิญต่อไป 
  ๒ .   การแ ต่ง ต้ั งที่ ปรึ กษา  ผู้ ชํ านาญการ  นัก วิชาการ  และเลขานุการประจํ า
คณะกรรมาธิการ   กรรมาธิการแต่ละท่านเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการได้
ท่านละ ๑ คน และในส่วนที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ (ไม่ได้รับค่าตอบแทน) ให้เป็นอํานาจของประธาน
คณะกรรมาธิการในการเสนอรายชื่อผู้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ทั้งนี้ ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเป็นที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ 
นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการได้ เนื่องจากเป็นลักษณะต้องห้ามของการดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ๓.  เรื่องการประชุมของคณะกรรมาธิการ 
  ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการจะต้องมีมติคณะกรรมาธิการ ดังนั้น การบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมของคณะกรรมาธิการจะดําเนินการในลักษณะแบบเดียวกันกับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร คือ คณะกรรมาธิการจะมีมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างน้อย ๓ เรื่องใน
การประชุมแต่ละครั้ง โดยพิจารณาสัปดาห์ละ ๑ เรื่อง โดยเรียงตามลําดับตามท่ีคณะกรรมาธิการได้มีมติ 
ทั้งนี้ ถ้าที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและคณะกรรมาธิการมีความจําเป็นจะต้องพิจารณาก็
สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนระเบียบวาระการประชุมได้ 
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๓)  การประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  
สภาผู้แทนราษฎร  ครั้งที่ ๓   ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข ๓๔๐๑  ชั้น ๔  อาคารรัฐสภา ๓ พิจารณาศึกษาเรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย    สรุปผลการประชุมดังนี้ 
  ผู้แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กล่าวช้ีแจงว่า  เมื่อเกิดอุทกภัย
ครั้งใหญ่ กระทรวงการคลังมีมาตรการเยียวยาในเบื้องต้นคือ ให้สถาบันการเงินของรัฐ ๙ แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม ดําเนินการมาตรการทาง
การเงินโดยกระทรวงการคลังได้ทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติวงเงินจํานวน ๓๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อ
การนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ประกอบการขนาด
ย่อม กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มเกษตรกร โดยจัดทําเป็น ๒ แนวทางคือ   
  ๑.ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการขนาดย่อม โดยให้บรรษัทประกันสินเชื่อ (บสย.) เป็น          
ผู้ค้ําประกันในวงเงิน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท   
  ๒. ธนาคารออมสินปล่อยกู้เงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้ธนาคารพาณิชย์นําไป
ดําเนินการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า (soft loan) ให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คิดดอกเบี้ยใน
อัตรา ๐.๐๑% ระยะเวลา ๗ ปี  
  ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กล่าวช้ีแจงว่า  กรมบัญชีกลางดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
คือ  ให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยเบิกจ่ายเงินจังหวัดละ ๕๐ ล้านบาท 
  ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช้ีแจงว่า ธ.ก.ส. ได้
ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยแยกเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงและเป็นลูกค้า
ของ  ธ.ก.ส.  อยู่แต่เดิมให้พักชําระหนี้ ๓ ปี  และได้เสนอมาตรการฟื้นฟูหลังน้ําลดคือให้สินเชื่อซ่อมแซม
บ้านพักที่อยู่อาศัย  ส่วนกลุ่มที่รุนแรงได้แก่ กลุ่มที่ถึงขั้นเสียชีวิตมี ๓๗ ราย  ธ.ก.ส. ได้ยกหนี้สินให้ และรับ
ทายาทผู้เสียชีวิตให้เป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการประกอบอาชีพ  ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความ
เสียหายซ้ําซาก ธ.ก.ส. ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ใหม่โดยลดดอกเบี้ยและตัดต้นเงินไปตามภาระหนี้มี
กําหนดระยะเวลา ๑๕ ปี  นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีการเตรียมการในเรื่องเครื่องจักรกล  โดยธนาคารได้
ประสานกับบริษัทที่จัดจําหน่ายเครื่องจักรกลและสถานศึกษาเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรเพื่อให้มีความ
พร้อมในการใช้งาน 
  ผู้แทนจากธนาคารออมสิน  ช้ีแจงว่า ธนาคารออมสินดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดย
ให้เงินช่วยเหลือครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาท   จัดรถโมบายบริการจํานวน  ๓๒ คัน   ทั้งนี้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีปี ๒๕๕๔ ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ ราย โดย
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มาตรการของธนาคารได้แก่ ให้พักชําระหนี้ ๖ เดือน ให้สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย จัดทําถุงยังชีพจํานวน 
๓๗ ล้านบาท   ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก ๙๙ วัน โดยเงินฝากทุก ๕๐,๐๐๐ บาท ธนาคารออกให้ ๙๙ บาท  
และออกสลากออมสินกําหนดระยะเวลา ๒ ปี  โดยผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขสลากได้โดยท่ีธนาคาร   
ออมสินบริจาคร่วมอีก ๑% 
  คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. กลุ่มเป้าหมายของมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รัฐ
ควรดําเนินการให้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐมีแนวทางการดําเนินการเรื่องดังกล่าว
อย่างจริงจัง 
  ๒. การช่วยเหลือในภาครัฐไม่ได้ใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นเจ้าภาพหลักในการ
บริหารจัดการ จึงเกิดผลในทางปฏิบัติล่าช้า  รัฐน่าจะมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการเพราะ
เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด 
  ๓. การที่ธนาคารออมสินให้ทุนธนาคารพาณิชย์นําไปปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า (Soft loan)  
อาจไม่บรรลุเป้าหมายของการเยียวยา  เกรงว่าธนาคารพาณิชย์จะให้ประโยชน์กับลูกค้าเดิมมากกว่า ลูกค้า
ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอาจไม่ได้รับการพิจารณาเท่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่
องค์กรเพื่อการกุศล   

๔. การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีการให้สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงิน น่าจะ
ให้ผู้ กู้ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงดําเนินการกู้เองได้โดยไม่ต้องให้บรรษัทประกันสินเชื่อ (บสย.)        
ค้ําประกันให้  น่าจะเป็นการปล่อยสินเชื่อในช่วงวิกฤตที่ไม่ใช่ภาวะปกติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะคิด  
นอกกรอบทําอย่างไรให้สภาวะเศรษฐกิจกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด  
  ๕. รัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากอุทกภัยในครั้งนี้
ด้วย เช่น Supplier  และน่าจะพิจารณาเพิ่มวงเงินกู้ให้กับธุรกิจซี่งมีหลักประกันดีอยู่แล้ว โดยการปล่อย
สินเชื่อเร่งด่วนเพิ่มให้อีก ๒๐%  ซึ่งธนาคารมี Credit line ของลูกค้าอยู่แล้ว นอกจากนี้ควรมีแนวทางการ
ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจผู้ประสบอุทกภัยด้วย 
 

๔)  การประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  
สภาผู้แทนราษฎร  ครั้งที่  ๔  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข ๒๑๗  ชั้น ๒  อาคารรัฐสภา ๓ พิจารณาศึกษาเรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย    สรุปผลการประชุมดังนี้ 
  สืบเนื่องจากกรณีที่เกิดวิกฤตอุทกภัยต้ังแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน  ส่งผล
กระทบต่อทุกภาคส่วน  ผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย  ช้ีแจงสรุปสาระสําคัญดังนี้  ต้ังแต่เริ่มมีเหตุอุทกภัย
เกิดขึ้น ทางสมาคมธนาคารไทยก็ได้เรียกธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่เป็นสมาชิกมาปรึกษาหารือเพื่อคิด
มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าในสภาวการณ์เช่นนี้  เพื่อป้องกันมิได้เกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
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(NPL) เพราะถ้าเกิด NPL ขึ้นจะส่งผลต่อสภาพคล่องของเศรษฐกิจภายในประเทศ  มาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาดังกล่าวเป็นต้นว่า  การปรับโครงสร้างหนี้  การขยายวงเงินสินเชื่อ  การพักชําระหนี้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง  การลดอัตราดอกเบี้ย  การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมทางการเงิน  การ
ขยายระยะเวลาในการรายงานข้อมูลเครดิตต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด  ซึ่งธนาคารพาณิชย์ทุก
แห่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่อย่างไรก็ดีปัญหาในการดําเนินการมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ คือ การ
นําเงินทุนสํารองของธนาคารพาณิชย์นั้น ๆ มาใช้ในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ  เนื่องจากหากเงินทุน
สํารองของธนาคารพาณิชย์นั้น ๆ มีน้อยก็จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนของนักลงทุน  ทาง
สมาคมฯ จึงเห็นว่ารัฐบาลควรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการดําเนินมาตรการดังกล่าวของสถาบันทางการเงิน
ภาคเอกชนด้วย   
  แต่เนื่องจากนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดภารกิจ  มิได้มาช้ีแจงด้วยตนเองและมิได้ทําหนังสือมอบอํานาจให้แก่
ตัวแทน  คณะกรรมาธิการจึงมีมติเลื่อนการประชุมไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๔๐๑ ช้ัน ๔ อาคารรัฐสภา ๓   ต่อจากนั้น ประธาน
คณะกรรมาธิการ  จึงได้ขอหารือต่อคณะกรรมาธิการว่าในประเด็นปัญหาเรื่องบัตรเครดิต  ข้อมูลเครดิตบูโร
ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  จํากัด  และประเด็นเรื่องการหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจหลังวิกฤตอุทกภัยว่าควรจะกู้เงินจากต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร  หรือควรจะใช้แหล่งเงินทุน
ภายในประเทศ  เช่น  การนําเงินจากกองทุนประกันสังคม มาใช้เยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งส่วนมากก็
เป็นผู้ประกันตน ว่าควรจะตั้งคณะทํางานหรือต้ังเป็นคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาดังกล่าว  
โดยคณะกรรมาธิการมีมติเห็นพ้องไปในทางเดียวกันว่า  กรรมาธิการควรที่จะดําเนินงานในเชิงรุกด้วย  
ดังนั้นจึงควรตั้งคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ  มิใช่ตรวจสอบ
การทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ แต่อย่างเดียว และจะแบ่งคณะทํางานเป็น ๔ คณะ  คือ  คณะทํางาน
พิจารณาศึกษาเรื่องการเงิน  คณะทํางานพิจารณาศึกษาเรื่องการคลัง  คณะทํางานพิจารณาศึกษาเรื่องการ
ธนาคาร  และคณะทํางานพิจารณาศึกษาเรื่องสถาบันการเงิน  เพื่อเตรียมข้อมูล  เอกสารต่างๆ สําหรับใช้
ประกอบการประชุมกรรมาธิการในแต่ละครั้ง  อนึ่ง ณ ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาค    ที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด  จึงเห็นว่าควรพิจารณาศึกษาเรื่องการนําเงินในกองทุนประกันสังคมมาใช้เยียวยาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตอุทกภัย  โดยมอบหมายให้มีนายธานินทร์  ใจสมุทร รรมาธิการที่ปรึกษาเป็นหัวหน้า
คณะทํางานดังกล่าว   
  คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  ธนาคารพาณิชย์ควรมีมาตรการเชิงรุกในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของตนในช่วง
วิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ เช่น  ธนาคารต้องเป็นผู้เข้าหาลูกค้าเพื่อสอบถามว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างไร
หรือไม่  เป็นต้น 
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  ๒.  กรณีที่คณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญหน่วยงานเชิญมาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่บุคคลนั้นๆ ไม่
ได้มาด้วยตนเองหรือส่งตัวแทนมาชี้แจงแทนโดยที่มิได้ทําหนังสือมอบอํานาจมา  ทางคณะกรรมาธิการฯ จะ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กําหนดไว้เช่น  ข้อความที่ตัวแทนที่ไม่มีอํานาจแถลงข้อเท็จจริงใด  คณะกรรมาธิการฯ จะไม่รับฟัง
ข้อเท็จจริงนั้นโดยสิ้นเชิง  หรือเลื่อนการประชุมไปคร้ังหน้า  เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการต่อไป 
 

๕)  การประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  
สภาผู้แทนราษฎร  ครั้งที่  ๕  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข ๒  ชั้น ๓  อาคารรัฐสภา ๑   พิจารณาศึกษาเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย    สรุปผลการประชุมดังนี้ 
  สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ที่ผ่านมาตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่คณะกรรมาธิการได้เชิญให้
มาช้ีแจงข้อมูล ข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  คณะกรรมาธิการ
ได้มีมติเลื่อนการพิจารณาศึกษาเรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินต่อกรณีผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย มาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้แทน  ซึ่งผู้แทนจากสํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ช้ีแจงสรุปสาระสําคัญดังนี้  มาตรการฟื้นฟู
และเยียวยาจากผลกระทบอุทกภัยในครั้งนี้นั้น มาตรการและแผนงานที่รัฐบาลกําหนดไว้มีอยู่ ๒ ประเด็น  
ประเด็นที่หนึ่งคือ เรื่องแผนงานที่จะต้องเร่งดําเนินการในระยะเวลานี้  ประเด็นที่สอง เป็นเรื่องมาตรการ
ทางการเงินที่ สศช.  ได้นําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  และได้มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาในส่วนที่ ๑ เรื่องของ
การแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูเยียวยาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้  ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๔ 
ส่วนด้วยกัน ดังนี้  ส่วนที่ ๑  คือ โครงการเผชิญเหตุหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งดําเนินการโดยศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านเสบียงอาหาร 
การแก้ปัญหาในเรื่องการระบายน้ํา การบริหารจัดการน้ําในช่วงระยะสั้น    ส่วนที่ ๒  ดําเนินการในเรื่องการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้ในช่วง   ๔ – ๖ สัปดาห์ ที่น้ํายังท่วมขัง เช่น เขต
ดอนเมืองและในพื้นที่หลายจังหวัดรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังไม่สามารถระบายน้ําออกไปได้หมด   ส่วน
ที่ ๓ แผนงานระยะสั้น คือ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๐ – ๑ ปี จะต้องเร่งฟื ้นฟู ซ่อมแซมระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น พื้นที่ในการเกษตร พื้นที่อุตสาหกรรม ให้สามารถกลับมาใช้ตามปกติได้ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ 
และทุกจังหวัด   ส่วนที่ ๔  แผนงานโครงสร้างการแก้ปัญหาโครงสร้างอาคารหรือการแก้ปัญหาระยะยาว  
จะมีคณะกรรมการ ๒ ชุด ทําหน้าที่ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา ได้แก่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อ
การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ  และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน   
  ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  กล่าวช้ีแจงว่า โดยภาพรวมนับจากวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้สถาบันการเงินที่
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ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาโดยตลอด  มีการประสานงานกับธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชิด  โดยการ
ประชุมหารือผ่านทางวีดีโอคอนฟาเรนท์กันกว่า ๑๒ ครั้ง เนื่องจากขณะนั้นธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง
ประสบภาวะน้ําท่วมต้องปิดสาขา ปิดการให้บริการตู้ ATM เป็นจํานวนมาก ซึ ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนรายย่อยจํานวนมาก ประกอบกับประชาชนบางส่วนจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย แต่มีความ
จําเป็นในเรื่องการฝาก – ถอน และโอนเงิน   ส่วนที่ดําเนินการเรื่องที่สองคือ  ดําเนินมาตรการเพื่อบรรเทา
ภาระของผู้ประสบอุทกภัย   และในส่วนที่ดําเนินการเรื่องที่สาม เป็นการดําเนินการเพื่อติดตามสถาบัน
การเงินที่ได้รับผลกระทบ มาตรการท่ี ธปท. ได้ดําเนินการไปแล้วแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ทั้งหมด ๗ ส่วน 
ได้แก่ 
     ส่วนที่ ๑ ด้านการเงินและนโยบายการเงิน 
  ส่วนที่ ๒ การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้  
  ส่วนที่ ๓ เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับสถาบันการเงินที่เป็นลูกหนี้ 
  ส่วนที่ ๔ เรื่องการรองรับระบบการชําระเงิน 
  ส่วนที่ ๕ การดูแลสภาพคล่องของระบบการเงิน 
  ส่วนที่ ๖ สนับสนุนสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงิน 
  ส่วนที่ ๗ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย  
  ผู้แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวช้ีแจงสรุปว่า   ในส่วนของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง  ขอชี้แจงในเรื่องกรอบการให้ความช่วยเหลือวงเงิน ๓๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็นส่วนของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่อยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง ๒๒๕,๐๐๐ ล้านบาทคิดเป็น ๗๘% ในมาตรการ
การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน รัฐบาลมีภาระจะต้องชดเชยในเรื่องต่าง ๆ เช่น มาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  รัฐบาลต้องชดเชยจํานวน 
๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท  ภาระชดเชยโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าของธนาคารออมสิน ๒,๕๐๐ ล้านบาท 
สินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน ๔๔,๔๐๐ ล้านบาทเศษ  โครงการสินเชื่อของธุรกิจ 
SME หลังภัยพิบัติ รัฐบาลต้องชดเชยประมาณ ๑๖๒ ล้านบาท สินเชื่อผู้ประกอบการ SME ผ่านกลไกในการ
ค้ําประกันกองทุนรวม ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท รวมเงินชดเชยที่กระทรวงการคลังจะต้อง subsidy ทั้งหมด
จํานวน ๓๙,๗๗๓ ล้านบาท ตามมติของคณะรัฐมนตรี  
  ผู ้แทนจากสมาคมล ีสซิ ่ง ไทย  กล่าวช้ีแจงสรุปว่า  ภาพรวมของสมาคมลีสซิ่งไทย
ประกอบด้วยสมาชิก ๑๖ บริษัท ที่ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า อินดัสเทรียล ลีชชิ่ง  จะเป็นการปล่อยสินเชื่อระยะ
ยาวเท่านั้น ประกอบกับสมาชิกของสมาคมจํานวน ๑๖ บริษัทนั้น ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์ไทย
และธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ และการปล่อยสินเชื่อของสมาคมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ ๑%  หรือไม่เกิน 
๒%  ของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ดังนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ประกอบการผู้ผลิต สินเชื่อที่ให้จะเป็นการให้เพื่อนําไปซ้ือเครื่องจักร อย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์อุทกภัยใน
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ครั้งนี้สมาคมได้เรียกสมาชิกทั้งหมดมาพูดคุยแล้ว สมาชิกมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามที่ 
ธปท. กล่าวไปแล้ว เช่น ผ่อนผันค่างวด ๓ – ๖ เดือน เป็นต้น 
  คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ในประเด็นเรื่องของธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยตํ่าให้กับธนาคารพาณิชย์ 
เนื่องจากติดกับข้อกฎหมายที่ว่าจะไม่แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์นั้น โดยส่วนตัวเห็นว่าในปัจจุบันนี้ทุกภาค
ส่วนต้องถามตัวเองว่าต้องการจะฟื้นฟูประเทศจากความเสียหายจริงหรือไม่ ดังนั้น ธนาคารออมสินซึ่ง
ดําเนินงานสนับสนุนภาครัฐควรจะเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเองมากกว่าให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อเพราะ
เป้าหมายการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์คือ การแสวงหากําไรให้กับผู้ถือหุ้นไม่เหมือนกับธนาคาร   
ออมสินคือ หากต้องการฟื้นฟูประเทศจริงจํานวนเงินที่กล่าวไปแล้วเป็นจํานวนมากกว่าจะนําไปฟ้ืนฟูนั้น
จะต้องดําเนินการให้รวดเร็วจึงจะเกิดผลได้เร็ว ซึ่งเห็นว่า ๒ เรื่องนี้ควรเร่งดําเนินการอย่างรวดเร็วจึงจะ
ประสบผลสําเร็จในเรื่องการฟื้นฟูประเทศ 
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๖.  การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 
  นับแต่วันที่ วันที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๔ – วันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน 
การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู ้แทนราษฎร  มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อ
พิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ  จํานวน  ๔  คณะ ดังนี้ 
  ๑. คณะอนุกรรมาธิการติดตามการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้กับผู้ประสบ
อุทกภัย ปี ๒๕๕๔ 

 ๒. คณะอนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

เครดิตบูโร 
๓.  คณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนของ

ประเทศไทย  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ๔.  คณะอนุกรรมาธิการเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินงานภาครัฐตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แนวนโยบายเชิงรุก 

 

  สรุปสาระสําคัญของการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมาธิการติดตามการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ให้กับ 

ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ 
  รายนามคณะอนุกรรมาธิการ  
  ๑.   นายมานิต  นพอมรบดี ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒.   นายวีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
  ๓.   นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนทีส่อง 
  ๔.   นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนทีส่าม 
  ๕.   นายธนกร  วังบุญคงชนะ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สี ่
  ๖.   นายสทุธิชัย  ธรรมประมวล อนุกรรมาธิการ 
  ๗.   นายเมธากรณ์ จรัสอาชา โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘.   นางสาวพัชรี  ศิริโชติ  โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๙.   นางวิยดี  สุตะวงศ์  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๐. นายสมเกยีรติ เฮงวัชรไพบูลย์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 

  ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตามการช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๑  วันพุธที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๔   ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้มีมติ
แต่งต้ังที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการจํานวน  ๔๗  คน  ดังต่อไปนี้ 
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  ๑.   นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒.   นายวรฐ  สุนทรนนท์  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓.   นายสุรพร  ดนัยต้ังตระกูล  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔.   พลตํารวจโท เผ่าไทย ทองทิว   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕.   นายวิเศษ  ภานุทัต   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖.   นายพงษ์ศักด์ิ ชาเจียมเจน  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗.   นายเขมชาติ  อภิรัชตานนท์  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘.   นายสมชาติ  อินทรทูต  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๙.   นายสมศักด์ิ  มีเสถียร   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๐.  นายธนิท  ผลพาณิชย์  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๑.   นายประจักษ์ คารวคุณ  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๒.   นางธีราลักษณ ์ รมยานนท ์  เป็นที่ปรกึษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๓.   นายคงพันธ์ จุลเจิมศักด์ิ  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๔.   นายสุเมธา  คงคิด   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๕.   นายปริญญา จินันทุยา  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๖.   นายประดิษฐ์ ฤทธิโครต  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๗.   นางสุกฤตา สุวรรณกฤต ิ  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๘.   นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๙.   นายธรรมสรรค ์ จรัสวุฒิปรีดา  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๐.   นางสาวจรินยาภร ช่ืนตา   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๑.   นางสาวเศรษฐินันท ์ศิริสกุลเขมทัศน์  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๒.   นางสาวญาดาส์ แก้วสด   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๓.   นายคํานวณ ชโลปถัมภ์  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๔.   นายวรเศรษฐ ์ จิรายศเสถียร  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๕.   นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๖.   นายประเทศ อภิชัยทวีสิน  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๗.   นายสรายุทธ พูนพานิช  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๘.   นายวิธวัฒน์ บัวเผื่อน   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๙.  นายปิยะ  โสภาคย์   เป็นที่ปรกึษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๐.   นางสาวกัญญาพัชร ยอดมณี   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๑.   นางฌมเพชรศิริ สยามสันติสกุล  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
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  ๓๒.   นายพรรษศรณ ์ สาครเสถียร  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๓.   นางศรินทร์ สนธิศิริกฤตย์  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๔.   รศ.ดร. รัชชานนท์ ศุภพงศ์พิเชฐ  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๕.   ดร. นวิยา  นันทพานิช  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๖.   นายธนกร  ผลสัจจกุล  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๗.   นายชัยธวัฒน์ ศรีม่วง   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๘.   นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๙.   นายสุเมธ  พรเจริญ   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๐.   นายบุญเชิด ทองมั่น   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๑.   นายสุทธิศักด์ิ ประศาสน์ครุการ  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๒.   นายศักด์ิชัย เข็มทอง   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๓.   นายอธิวัฒน์ เลิศวุฒิพรพัชร  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๔.   หม่อมหลวงทองมกุฎ  ทองใหญ ่  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๕.   นายอิทธิพล เลิศพงษ์   เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๖.   นายพัฒพงษ์ โลหะพิบูลย์  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๗.   นายวรพจน์ ต้ังพันธ์ุเพียร  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
   

  หมายเหตุ  :    ๑.   ประกาศคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบัน
การเงิน สภาผู้แทนราษฎร ที่ ๑/๒๕๕๔  เรื่อง แต่งต้ัง คณะอนุกรรมาธิการติดตามการช่วยเหลือเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔  ด้วยในคราวการประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การ
คลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘  ธันวาคม ๒๕๕๔  ที่ประชุมได้มี
มติแต่งต้ังให้(๑)  นายมานิต   นพอมรบดี    เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ   (๒)  นายวีระวัฒน์   โอสถา
นุเคราะห์  เป็นอนุกรรมาธิการ   (๓)   นายอรรถวิชช์    สุวรรณภักดี  เป็นอนุกรรมาธิการ   (๔) นายปรเมศวร์   
งามพิเชษฐ์  เป็นอนุกรรมาธิการ   
                  ๒.   ประกาศคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบัน
การเงิน สภาผู้แทนราษฎร ที่ ๒/๒๕๕๔  เรื่อง แต่งต้ัง คณะอนุกรรมาธิการติดตามการช่วยเหลือเยียวยา
และฟื้นฟู เศรษฐกิจ   ให้ กับผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔  ( เพิ่มเ ติม )    ด้วยในคราวการประชุม
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๔  ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ (๑) นายธนกร  วังบุญคงชนะ เป็นอนุกรรมาธิการ  (๒) 
นายสุทธิชัย  ธรรมประมวล  เป็นอนุกรรมาธิการ   (๓)  นายเมธากรณ์   จรัสอาชา  เป็นอนุกรรมาธิการ   
(๔)   นางสาวพัชรี   ศิริโชติ  เป็นอนุกรรมาธิการ   (๕)  นางวิยดี    สุตะวงศ์   เป็นอนุกรรมาธิการ   (๖)  
นายสมเกียรติ    เฮงวัชรไพบูลย์  เป็นอนุกรรมาธิการ   ในคณะอนุกรรมาธิการติดตามการช่วยเหลือเยียวยา
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และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๕๑ ข้อ ๘๘ 
  เรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
  ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน 
สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๕๔   ที่ประชุมได้มีมติต้ังคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประชาชน ปี ๒๕๕๔  เพื่อศึกษาหาแนวทางในการจัดงาน
สัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ ให้มีรูปแบบงาน  Money  Expo  เพื่อให้
คณะกรรมาธิการฯ  ได้เป็นสื่อกลางระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ กับผู้ประสบอุทกภัยที่มีความเดือดร้อนและ
มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  ซึ่งผู้ประสบอุทกภัยเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย  
ดังนั้น  การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจําเป็นต้องไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง 
ๆ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะมาตรการที่ให้สถาบันการเงินที่
ภาครัฐกํากับดูแลปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าให้กับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ นําไปปล่อยสินเชื่อกับ
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่แท้จริงและอย่างทั่วถึงมากที่สุด  โดยขอให้สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์
เหล่านั้นปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยตํ่า   
  คณะอนุกรรมาธิการติดตามการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประชาชน         
ปี ๒๕๕๔  ได้ดําเนินงานประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาและพื้น
ฟูเศรษฐกิจ  ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔  ในแต่ละสัปดาห์และ/หรือในแต่ละเดือน  ทั้งนี้ เพื่อคณะอนุ
กรรมาธิการ จะวิเคราะห์สรุปผล  แล้วรายงานต่อคณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  การธนาคารและ
สถาบันการเงิน เพื่อให้คณะกรรมาธิการได้จัดทํารายงานเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไ ป  นับจากวันที่มีคําสั่งต้ัง
คณะอนุกรรมาธิการวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  จนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  คณะอนุกรรมาธิการได้มีการ
ประชุมพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ  จํานวน  ๗  ครั้ง  ดังนี้ 

 

  ครัง้ที่ ๑   พิจารณาเลือกตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะอนกุรรมาธิการฯ และกรอบในการ
ดําเนินงาน 
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                   ครั้งที่ ๒   พิจารณาศึกษาเรื่อง เรื่องมาตรการการช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุกทกภัย  
ปี ๒๕๕๔ โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม คือ 
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
   -  ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน  
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   -  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
      แห่งประเทศไทย 
   -  กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
   -  ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
   -  ประธานสมาคมธนาคารไทย  
   -  นายกสมาคมประกันวินาศภัย 
   -  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี ซอร์สซิ่ง จํากัด 
   -  กรรมการผู้จัดการบริษัท รังสิตพลาซ่า จํากัด 
   -  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
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                       ครั้งที่ ๓   พิจารณาศึกษาเรื่อง มาตรการการช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุกทกภัย ปี ๒๕๕๔ 
โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม คือ 
   -  เลขาธิการสาํนักงานประกันสังคม 
   -  ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
   -  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  
      จํากัด (มหาชน) 
   -  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
   -  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
       จํากัด (มหาชน)    
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
   -  ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน  
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   -  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
      แห่งประเทศไทย 
   -  กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
   -  ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
   -  ประธานสมาคมธนาคารไทย  
   -  นายกสมาคมประกันวินาศภัย 
   -  กรรมการผู้จัดการบริษัท รังสิตพลาซ่า จํากัด 
   -  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
                      ครั้งที่ ๔   พิจารณาศึกษา จํานวน ๒ เรือ่ง ดังนี้ 
   ๑.  เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุกทกภัย ปี ๒๕๕๔  โดยเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุม  คือ 
   -  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   -  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
   -  โฆษกกรุงเทพมหานคร   (นายวสันต์  มีวงษ์)         
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   -  ผู้อํานวยการเขตดินแดง 
   -  ผู้อํานวยการเขตจตุจักร 
   -  ผู้อํานวยการเขตลาดพร้าว 
   -  ผู้อํานวยการเขตดอนเมือง 
   -  ผู้อํานวยการเขตบางเขน 
   ๒.   เรื่อง สรุปผลการจัดกิจกรรม  “ตลาดนัดการเงิน เพื่อผู้ประสบ
อุทกภัย”   ในระหว่างวันที่  ๖ – ๘  มกราคม  ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ โดยเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม  คือ 
   -  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
   -  กรรมการผู้จดัการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
   -  ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน  
   -  กรรมการผู้จดัการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
   -  กรรมการผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   -  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
   -  กรรมการผู้จดัการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
   -  กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย 
   -  กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
   -  ผู้จัดการใหญบ่ริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
   -  ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
   -  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 
   -  กรรมการผู้จดัการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
   -  กรรมการผู้จดัการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
   -  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
   -  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
   -  กรรมการผู้จดัการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
   -   กรรมการผูจ้ัดการบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด  
   -  ประธานกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน 
   -  กรรมการผู้จดัการธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
   -  กรรมการผู้จดัการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)  
   -  นายกสมาคมประกันวินาศภัย    
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  ครั้งที่ ๕  พิจารณาศึกษาเรื ่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินซ่อมแซมบ้าน กรณีเสียหาย
บางส่วนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  และเสียหายทั้งหลังไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัด
กิจกรรม“ตลาดนัดการเงิน เพื่อผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๒”  โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม คือ 
   -  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน  
   -  ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
   -  โฆษกกรุงเทพมหานคร  (นายวสันต์  มีวงษ์) 
 

            ครั้งที่ ๖  พิจารณาศึกษาเรื่อง  ๒ เรื่อง ดังนี้ 
   ๑.  เรื่อง การจัดกิจกรรม “ตลาดนัดการเงิน เพื่อผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๒” ใน

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินซ่อมแซมบ้าน กรณีเสียหายบางส่วนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และเสียหายทั้งหลังไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม คือ  

-  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน 
-  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

 ๒.  เรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมประสบอุทกภัย โดย
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม คือ  

- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
- เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
- นายกสมาคมประกันวินาศภัย 
- ผู้จัดการบริษทั มิตซุย สมุิโตโม อินชัวรันซ์ จํากัด สาขาประเทศไทย  
- ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 
- กรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด  

(มหาชน)  
- กรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิัท ทิพยประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 
 

  ครั้งที่ ๗   พิจารณาศึกษาเรื่อง สรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
การช่วยเหลือเยียวยาและพื้นฟูเศรษฐกิจให้กับผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ 
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คณะอนุกรรมาธิการติดตามการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประชาชน         
ปี ๒๕๕๔   ได้ดําเนินงานประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาและ
พ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กับผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔  ในแต่ละสัปดาห์และ/หรือในแต่ละเดือน  ทั้งนี้ เพื่อคณะอนุ
กรรมาธิการ  จะวิเคราะห์สรุปผล  แล้วรายงานต่อคณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  การธนาคารและสถาบัน
การเงิน เพื่อนํารายงานเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป  นับจากวันที่มีคําสั่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการในวันที่ 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  จนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  นั้น คณะอนุกรรมาธิการได้ทําการรวบรวม
ข้อมูลและสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๑.  จากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๔  วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ คณะอนุ
กรรมาธิการ ได้รับทราบปัญหาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ว่าจะต้องนําเรื่องการขยาย
กรอบระยะเวลาเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้รายงานประเด็นดังกล่าวต่อ คณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้มีมติให้ประธาน
คณะกรรมาธิการทําหนังสือกราบเรียนนายรัฐมนตรี  คณะกรรมาธิการจึงมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 
๕,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ๕๓ จังหวัด  จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ อ อกไปอีก ๓๐ วัน และ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  ออกไปอีก ๔๕ วัน  นับแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  ซึ่งจากอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีผลให้ประชาชนทั่วประเทศ  รวมถึงผู้
ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ด้วย และเมื่อระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท  ได้
ขยายระยะเวลาออกไปทําให้รายชื่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  มีผลให้ประชาชนมีสิทธ์ิได้รับเงินช่วยเหลือ
เยียวยาจํานวน ๕,๐๐๐ บาท ทั่วประเทศได้ทันที 
  ๒.  จากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ คณะอนุ
กรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินซ่อมแซมบ้านกรณีเสียหายบางส่วน ไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท และเสียหายทั้งหลังไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการพิจารณาปรากฏว่า หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกรุงเทพมหานคร หลักเกณฑ์ไม่ชัดเจนประกอบ
กับกรุงเทพมหานครยังมีประสบการณ์ในเรื ่องดังกล่าวเพราะเป็นครั ้งแรกที ่ประสบอุทกภัย ทําให้
ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเกิดความสับสนในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อดําเนินการขอรับเงินซ่อมแซมบ้าน คณะ
อนุกรรมาธิการ จึงได้มีมติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกัน
เพื่อจัดทําหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อชดเชย ซ่อมแซมบ้าน กรณีเสียหาย
บางส่วนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และเสียหายทั้งหลังไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้มีความกระชับ รัดกุม เข้าใจ
ง่าย และให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดทุกเขตในกรุงเทพมหานคร 
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  ๓.  จากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่  ๖  วันพฤหัสบดีที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมประสบ
อุทกภัย ซึ่งจากการพิจารณาปรากฏว่า บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ
ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะบริษัท มิตซุย สุมิโมโต อินชัวรันซ์ จํากัด ซึ่งเป็นสาขาของ
ประเทศญี่ปุ่นได้รับความเสียหายประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และเมื่อมีความเสียหายจากอุทกภัย  
บริษัทประกันภัยจะต้องจ้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบประเมินความเสียหายของ
อุปกรณ์ของโรงงาน เนื่องจากโรงงานต่าง ๆ นั้น จะใช้เทคโนโลยีช้ันสูง จึงทําให้บริษัทประกันภัยต้องจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบอุปกรณ์ของโรงงาน แต่เนื่องจากใบอนุญาตการทํางาน (Work 
permit) และใบอนุญาตพักอาศัยในประเทศ (VISA)  มีระยะเวลา ที่จํากัด ทําให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ไม่สามารถตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ช้ินส่วนโรงงานได้เสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กําหนด 
และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาให้กับบริษัทประกันภัยจึงร ้องขอให้คณะอนุกรรมาธิการ
ช่วยเหลือในสองเรื่อง  เรื่องแรก ขอให้มีการขยายระยะเวลาใบอนุญาตการทํางาน (Work permit) และ
ใบอนุญาตพักอาศัยในประเทศ (VISA) ให้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจึงได้มีมติให้
สมาคมประกันวินาศภัยร่วมกับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ทําหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมายังคณะอนุกรรมาธิการ 
เพื่อคณะอนุกรรมาธิการจะได้นําไปรายงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
สภาผู้แทนราษฎร และให้ประธานคณะกรรมาธิการได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการ
ต่อไป  เรื่องที่สอง เรื่องขอให้กรมสรรพากรอนุโลมเรื่องเงินสํารองการจ่ายค่าเสียหาย ๑๐%  เพื่อชําระหนี้ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งต้องแสดงในไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ  เพื่อชําระภาษี  
ยังไม่ต้องชําระภาษีในรอบภาษีนี้ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยในช่วงปีภาษีนี้  โดย
ขอไปชําระในรอบปีภาษี ๒๕๕๖  ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ  ได้ขอให้ทําเป็นหนังสือมายังคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน เช่นเดียวกัน 
  ๔.  คณะอนุกรรมาธิการมีข้อสังเกตในเรื่องของขยะพิษอุตสาหกรรม กรณีบริษัท
ประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีอุปกรณ์ช้ินส่วนเครื่องจักรกับโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ช้ินส่วน
เครื่องจักรนั้นจะต้องถูกทําลาย โดยมีเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ดังนั้น ช้ินส่วนเครื่องจักรที่ถูกทําลาย ซึ่งบางรายการอาจจะมีส่วนประกอบที่เป็นพิษเมื่อมีการ
ทําลายถือว่าเป็นขยะอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การทําลาย
เครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีการดําเนินการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ  เห็นสมควรให้มีเจ้าหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานเข้าไปตรวจสอบ
เรื่องขยะอุตสาหกรรมด้วย 
  คณะอนุกรรมาธิการติดตามการช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับผู ้ประสบ
อุทกภัย ปี  ๒๕๕๔   ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดการเงินเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”  จํานวน ๒ ครั้ง 
ซึ่งนายมานิต  นพอมรบดี  ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ  ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
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คณะอนุกรรมาธิการฯ ตามที่ได้รับมอบภารกิจจากคณะกรมาธิการการเงิน การคลังฯ  (รายละเอียด
ปรากฏในรายงานสรุปผลการดําเนินงาน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลังฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒๑  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๕ – ๒๑๖  ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒   สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ๑.  การรายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดการเงินเพื่อผู้ประสบ
อุทกภัย”   โดยคณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร
ในระหว่างวันที่   ๖ – ๘  มกราคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา  ณ  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์
พาร์ค รังสิต   มีรายละเอียด ดังนี้ 

พิธีเปิดงาน  ในวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การค้า 
ฟิวเจอร์พารค์ รังสิต   โดย นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 
  กิจกรรมในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 

- การออกบูธจากสถาบันการเงิน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
  สถาบนัการเงนิภาครัฐ จํานวน ๙ สถาบนั 
 -  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

  -  ธนาคารออมสิน 
  -  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
  -  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  -  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
  -  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
  -  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
  -  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

สถาบนัการเงนิภาคเอกชน จํานวน ๘ สถาบันการเงนิ 
  -  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
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หน่วยงานอื่น ๆ  จํานวน  ๘  หน่วยงาน 
  -  สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย 
     ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย 
  -  บริษทั ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
  -  สํานักงานประกันสังคม 
  -  บริษทั วิริยะประกันภัย จํากัด 
  -  บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
  -  บริษทั กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
  -  องค์การสวนสัตว์ดุสิต 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้
๑. ธนาคารเอกชนและธนาคารเฉพาะกิจของรัฐฯ  ร่วมกันเสนอเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า เพื่อ

ช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ําท่วม 
๒. ธนาคารออมสิน ให้บริการจ่ายเงินช่วยเหลือน้ําท่วม จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่

ผู้ประสบภัยที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐฯ บริเวณเขตดอนเมือง, เขตสายไหม, เขตบางเขน, 
เขตหลักสี่, เขตจตุจักร, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดอยุธยา ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ประสบภัยที่มี
รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดส่งให้ธนาคารออมสินเท่านั้น   
  ๓. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศ
ภัยและเครือข่าย มาให้คําปรึกษาผู้ที่ได้ประกันภัยไว้ 
  ๔. ธนาคารของรัฐฯ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด มาให้บริการแนะนํา และให้
คําปรึกษาเรื่องเครดิต และพิมพ์ใบรายงานข้อมูลเครดิตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
  ๕. สํานักงานประกันสังคม ให้คําปรึกษาแก่แรงงานผู้ประสบอุทกภัย 
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สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 
ซึ่งเขา้ร่วมงาน “ตลาดนัดการเงนิ เพื่อผูป้ระสบอุทกภัย”  (กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๐๐ ราย) 

ในระหว่างวนัที่ ๖ – ๘  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๕   ณ ศนูย์การค้าฟิวเจอร์พารค์ รังสิต 
ปัญหาและอุปสรรคทีผู่้ประสบอุทกภัยพบมากที่สุด จํานวน (ราย) คิดเปน็ร้อยละ 

๑. ความไม่เขา้ใจในหลักเกณฑ์  หรือเงื่อนไข 
    ในการขอรบัเงนิช่วยเหลอืจํานวน ๕,๐๐๐ บาท  
    หรือความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ อันเนื่องมาจาก 
    การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทัว่ถึง และขาดความชัดเจน 
    รวมถึงการให้ความช่วยเหลือนัน้  จะได้รับเพียง 
    บ้านหนึ่งหลังเท่านั้น กรณีเปน็เจา้ของบ้าน 
    หลายหลังที่ประสบอุทกภัย 

๔๑ ๑๓.๖๗ 

๒.  ผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินช่วยเหลือจาํนวน 
     ๕,๐๐๐ บาท  ล่าชา้มาก  

๔๖ ๑๕.๓๓ 

๓. ทรัพยส์ินทีเ่สียหายจากการถูกน้ําท่วมมีมูลค่าสูงกว่า  
    จํานวนเงนิ ๕,๐๐๐ บาทที่ได้รับการช่วยเหลือ    
    ดังนั้น  ทางภาครัฐมีมาตรการในการให้ความ  
    ช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องนี้อีกหรือไม่ อย่างไร 

๒๒ ๗.๓๓ 

๔. การซ่อมแซมบ้านที่ถูกน้าํท่วมนั้น จาํเป็นต้องใช้เงนิ   
    จํานวนมาก แต่เม่ือไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงนิ 
    มักไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  เนื่องจากปัญหา    
    เรื่องติดเครดิดบูโรฯ   ค้างชําระบัตรเครดิต  มีอาชพี 
    ไม่ม่ันคง  มีรายได้ไม่แน่นอน  ไม่มีหลกัทรัพย์ในการ  
    ค้ําประกัน  มีอายุมาก ฯลฯ 

๓๒ ๑๐.๖๗ 

๕. ผู้ประสบอทุกภัยต้องการทราบข้อมูลแหล่งเงินทุน 
   ที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า  และเข้าถึงแหล่งเงนิทุนใน  
   ระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อนําไปใชใ้นการ 
   ซ่อมแซมบ้าน รวมถึงซื้อทรัพยส์ินมาทดแทน 
   ทรัพย์สินที่เสียหายจากอุทกภัย รวมถึงอุปกรณ์  
   เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชพีต่อไป 
 
 

๑๕ ๕ 
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ปัญหาและอุปสรรคทีผู่้ประสบอุทกภัยพบมากที่สุด จํานวน (ราย) คิดเปน็ร้อยละ 
๖. ผู้ประสบอทุกภัยต้องการให้สถาบันการเงินตา่ง ๆ  
    ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การขอสินเชื่อ  รวมถึงพักชําระหนี ้
    ลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลกูค้าซึ่งเป็นผู้ประสบอุทกภัย 
    มากกว่าที่จะต้องไปขอสนิเชื่อจากสถาบันการเงนิอื่น ๆ 

๑๗ ๕.๖๗ 

๗. ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยไม่ได้รับความสะดวกจาก 
    เจ้าหน้าเทศบาล /  เขต / อบจ. / อบต. ในการ 
    ย่ืนเรื่องของรับการช่วยเหลือ  รวมถึงระบบ 
    การดําเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวล่าชา้มาก  
    ไม่ช่วยประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เชน่  
    ธนาคารออมสิน ให้กับผูป้ระสบอุทกภัยได้รับ 
    ความช่วยเหลือรวดเร็วขึน้ 

๕๑ ๑๗ 

๘.  ช่วงที่เกิดอุทกภัยไม่ได้ใช้ไฟฟ้า  น้ําประปา   
     แต่ถูกเรียกเก็บเงนิคา่ไฟฟ้า น้ําประปาสงูเกินจริง  

๔ ๑.๓๓ 

๙. ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต้องการทราบหลักเกณฑ์ 
    เงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือครอบครัวละ  
    ๒๐,๐๐๐ บาท และ ๓๐,๐๐๐ บาท ทีช่ัดเจน 
    จากรัฐบาล รวมถึงขอให้มีการประชาสัมพันธ ์
    ให้ผู้ประสบอุทกภัยรับทราบได้ครอบคลุมและทั่วถึง 

๑๓ ๔.๓๓ 

๑๐. ธนาคารออมสิน  มักแจ้งให้ผูป้ระสบอุทกภัย 
     ไปรับเงนิช่วยเหลือตามสถานที่ ๆ มีการจัดงาน  
     ทั้ง ๆ ที่ผู้ประสบอุทกภัยเดินทางไปถงึธนาคารและ 
     มีรายชื่อปรากฎบนเว็ปไซค์แล้ว (รายชื่อที่ปรากฏ 
     ในเวปไซค์มีแต่กรุงเทพฯ ไม่มีจังหวัดอื่น ๆ)  ทําให ้
     เสียเวลาและคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง รวมถึงเกิด 
     ข่าวลือ สร้างความเขา้ใจผิดคิดว่าธนาคารออมสิน 
     จะจ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย ณ สถานที ่
     ในการจัดงานตา่ง ๆ เปน็วันสุดท้าย ทําให้ประชาชน 
     รีบเดินทางมารับเงินเปน็จํานวนมาก  และเมื่อธนาคาร 
     จ่ายเงินชว่ยเหลือไม่ทนัครบถ้วนทุกคน  จึงทําให ้
     ผู้ประสบอุทภกัยที่เดินทางมาแล้วเกิดความไม่พอใจขึ้น  

๔๒ ๑๔ 
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ปัญหาและอุปสรรคทีผู่้ประสบอุทกภัยพบมากที่สุด จํานวน (ราย) คิดเปน็ร้อยละ 
๑๑. ผู้ประสบอุทกภัยไม่มีปัญหาใด ๆ ในการขอรับ 
     การช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาล  รวมถึง 
     การประสานขอความชว่ยเหลือจากสถาบันการเงนิ 
     ที่เป็นเจ้าหนี ้ 

๕๕ ๑๘.๓๓ 

 

  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  จากผู้ประสบอุทกภัย  มีดังต่อไปนี้ 
  ๑. ขอให้รัฐบาลจัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ตกงาน  ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้มี
รายได้ไม่ประจํา 
  ๒. บ้านที่ไม่มีเลขที่ทะเบียนบ้าน ทําให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ให้รัฐบาลหามาตรการ
ช่วยเหลือเป็นการด่วน 
  ๓. ขอให้รัฐบาลเร่งรัดหน่วยงานของรัฐให้เร่งกําจัดขยะโดยด่วน 
  ๔. คูปองซื้อสินค้า ๒,๐๐๐ บาท นําไปใช้ไม่ได้  และสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกับ
ความต้องการของประสบอุทกภัย ต้องการเป็นเงินสดมากกว่า 
  ๕.  ขอให้รัฐบาลขอความร่วมมือไปยังสถาบันการเงินเพื่อเร่งรัดในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสบอุทกภัย 
  ๖.  บางพื้นที่ปัจจุบันน้ํายังท่วมอยู่แต่ไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงาน เช่น พ้ืนที่คลองสาม 
เขตคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
  ๗.  การช่วยเหลือบางพื้นที่ซ้ําซ้อน แต่พ้ืนที่ใกล้เคียงกลับไม่เคยได้รับความช่วยเหลือแต่อย่าง
ใด 
  ๘. ขอให้รัฐบาลจัดทําโครงการให้บริการทําความสะอาดบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัยโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 
  ๙. ขอให้ลดขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือ ๕,๐๐๐ บาท โดยเฉพาะในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งดําเนินการล่าช้ามาก 
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  ๒.  การรายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดการเงินเพื่อผู้ประสบ
อุทกภัย”  ครั้งที่ ๒ โดยคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภา
ผู้แทนราษฎรในระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา  ณ  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว   มีรายละเอียด ดังนี้ 

พิธีเปิดงาน  ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว  โดย นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

  กิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 
- การออกบูธจากสถาบันการเงิน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

  สถาบนัการเงนิภาครัฐ จํานวน ๙ สถาบนั 
 -  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

  -  ธนาคารออมสิน 
  -  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
  -  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  -  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
  -  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
  -  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
  -  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

สถาบนัการเงนิภาคเอกชน จํานวน ๖ สถาบันการเงนิ 
  -  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 
  -  ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)   

หน่วยงานอื่น ๆ  จํานวน  ๑๖  หน่วยงาน 
  -  สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย 
     ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย 
  -  บริษทั ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
  -  สํานักงานประกันสังคม 
  -  บริษทั วิริยะประกันภัย จํากัด 
  -  บริษัท จีเอม็เอ็ม แกรมมี ่จํากัด (มหาชน) 
  -  บริษทั อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) 
  -  บริษทั ดาราวีดีโอ จํากัด 
  -  สถานีโทรทศัน์สีกองทัพบกช่อง ๗ 
  -  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. 
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  -  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -  สํานักงานเขตลาดพร้าว 
  -  สํานักงานเขตจตุจักร 
  -  สํานักงานเขตหลักสี ่
  -  สํานักงานเขตสายไหม 
  -  สํานักงานเขตดอนเมือง 
 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้
๑.  ธนาคารเอกชนและธนาคารเฉพาะกิจของรัฐฯ ร่วมกันเสนอเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ําท่วม 
๒.  ธนาคารออมสิน ให้บริการจ่ายเงินช่วยเหลือน้ําท่วม จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่

ผู้ประสบภัยที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐฯ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ประสบภัย
ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดส่งให้ธนาคารออมสินเท่านั้น   
  ๓.  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศ
ภัยและเครือข่าย มาให้คําปรึกษาผู้ที่ได้ประกันภัยไว้ 
  ๔.  ธนาคารของรัฐฯ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด มาให้บริการแนะนํา และให้
คําปรึกษาเรื่องเครดิต และพิมพ์ใบรายงานข้อมูลเครดิตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
  ๕.  สํานักงานประกันสังคม ให้คําปรึกษาแก่แรงงานผู้ประสบอุทกภัย 
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สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดการเงินเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”    
ครั้งที่ ๒  ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า  
  ๑.  ประเด็นเรื่องของการสื่อสาร เนื่องจากการสื่อสารของประชาชนในภูมิภาคกับการ
สื่อสารของประชาชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  โดยในต่างจังหวัดผู้นําท้องถิ่นหรือชุมชนจะเป็นผู้นํา
ข่าวสารไปถึงประชาชน  และจะรวมรวมประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นจํานวนมาก  ส่วนใน
กรุงเทพมหานครประชาชนจะเป็นฝ่ายที่จะต้องไปหาข่าวสารจากผู้นําชุมชนหรือเจ้าหน้าที่แทน ทําให้
ประชาชนได้รับทราบข่าวสารเฉพาะผู้ที่ให้ความสนใจเท่านั้น 
 

 
 
 ๒.  การจัดกิจกรรมในสถานที่ที่แตกต่างกัน  เพราะลักษณะการดําเนินงานของส่วนท้องถิ่นใน
ต่างจังหวัดจะมีคณะทํางานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตําบล จะเป็นผู้ประสานงาน
กับหน่วยราชการแทนประชาชนและนําประชาชนมายังจุดรับเงินช่วยเหลือที่จัดให้บริการ  แต่ในส่วน
ประชาชนในกรุงเทพมหานครอาจมองว่าการไปรับเงินที่ธนาคารออมสินนั้นสามารถเดินทางไปรับเงินใน
สถานที่ใกล้บ้านเพ่ือความสะดวก  จึงไม่จําเป็นที่จะต้องมารับเงินในจุดที่ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ
สถานที่อ่ืนแต่อย่างใด   
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  ๓.  พฤติกรรมของประชาชนในกรุงเทพมหานครจะแตกต่างจากพฤติกรรมของประชาชน
ในต่างจังหวัด ในต่างจังหวัดหากมีกิจกรรมใดเกิดขึ้นประชาชนจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเข้าร่วมงาน สําหรับ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการเดินทางที่ไม่คล่องตัวทางด้านการจราจร ดังนั้น
เมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นประชาชนจะต่างคนต่างเดินทางไปร่วมกิจกรรม  หรืออาจไม่ไปร่วมกิจกรรมเลยเพราะ   
มีทางเลือกอื่นที่สะดวกมากกว่า   

 

 
 
 

ภาพบรรยากาศงาน “ตลาดนัดการเงิน เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
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  ๒.  คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร 
  รายนามคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑.  นายธานินทร์   ใจสมทุร  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒.  นายอรรถวิชช์   สุวรรณภักดี รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
  ๓.  นายปรเมศวร์   งามพิเชษฐ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
  ๔.  นายสุรพงษ์    ปิยะโชติ  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม 
  ๕. ดร.ธนภัทร    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖. นายเมธากร    จรัสอาชา โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗.  ดร.ภูมิภาคิณศม์   อิสสระยางกูล อนุกรรมาธิการ 
  ๘.  นายยงยุทธ    คงสวัสด์ิ  อนุกรรมาธิการ 
  ๙.  นายเสนอ    อัศวมันตา อนุกรรมาธิการ 
  ๑๐. นายวงศ์วริศ   ดุลยนิติโกศล อนุกรรมาธิการ 
 

ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เครดิตบูโร  ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕  ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้มีมติแต่งต้ัง     
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน  ๑๔  คน ดังต่อไปนี้ 

๑. นายอโนทัย    อุเทนสุต   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นายยศวีร์              อ่ิมอโนทัย  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓. นายชาญ               ธาระวาส  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔. นายสืบสวัสด์ิ          วุฒิวรดิษฐ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๕. พลตรี พิชิต             บุญญาธิการ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๖. นายอภินันท์             ธรรมฤชุ   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

    ๗. นายธวัช               บุณยะผลึก  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
    ๘. นายนพพล               ตันสกุล   ที่ปรกึษาคณะอนุกรรมาธิการ 

๙. นางสาวณัฐฐินี          แก้วสะอาด  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๐. นายประเทศ           อภิชัยทวีสิน  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

    ๑๑. นายสรายุทธ           พูนพานิช  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๒. นายอัครพล            หริ่งรอด   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๓. นายวสันต์             มีวงษ์   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๔. นายฐนนท์ศรณ์       เลิศฤทธ์ิศิริกุล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 

  เรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
 คณะอนุกรรมาธิการ ได้ดําเนินการประชุมพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ไปแล้วจํานวน ๑๑ ครั้ง 

(นับจากวันที่มีคําสั่งต้ังคณะอนุกรรมาธิการวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ดังนี้ 
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 ครั้งที่ ๑  พิจารณาเลือกตําแหน่งต่าง ๆ  ในคณะอนุกรรมาธิการฯ  และพิจารณากรอบแนวทาง 
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ  

 

 ครั้งที่ ๒   พิจารณาศึกษาเรื่อง  พิจารณาศึกษาเรื่อง ภาพรวมการดําเนินงานของบริษัท 
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด  โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม คือ 
   -  ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
   

  ครั้งที่ ๓  พิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม คือ  
   -  ผู้จัดการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 
   -   ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต 
   -   เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
 

 ครั้งที่ ๔  พิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม คือ
   -  ผู้จัดการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 

  -   ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต 
  -   เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  
 

ครั้งที่ ๕  พิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม คือ 
   -  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
   -  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
   -  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
   -  ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด  

 
 

  ครั้งที่ ๖  พิจารณาศึกษาเรื่อง การแก้ไขปัญหาข้อมูลเครดิต โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม  คือ 
   -  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
   -  เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค 
   -  ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 
   -  ประธานกรรมการบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
   -  ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
   -  สมาชิกบริษทั ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากัด จํานวน ๗๗ บริษัท 
 

 ครั้งที่ ๗  พิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม  คือ 
  -  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
  -  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  -  ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
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 ครั้งที่ ๘   พิจารณาศึกษาเรื่อง  สรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  โดยเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุม คือ 

  -  ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
     

 ครั้งที่ ๙   พิจารณาศึกษาเรื่อง โครงการลดภาระดอกเบี้ยหนี้ บัตรเครดิต และการ
ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยกรณีติดปัญหาเครดิตบูโร โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม  คือ 

  -  กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
  -  ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน 
  -  ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
  -  ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
  -  กรรมการผู้จัดการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 

 

  ครั้งที่ ๑๐ พิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม  คือ 
   -  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
   -  ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
   -  ผู้จัดการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 
   -  ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต 
   -  ประธานสมาคมธนาคารไทย 
   -  นายกสภาทนายความ 

 

  ครั้งที่ ๑๑   พิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร โดยเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม  ดังนี้ 
   -  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
   -  ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
   -  ผู้จัดการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 
   -  ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต 
   -  ประธานสมาคมธนาคารไทย 
   -  นายกสภาทนายความ 

 

   คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร  ได้ดําเนินการ
จัดการประชุมเสวนาในหัวข้อ  “การแก้ไขปัญหาข้อมูลเครดิต”  จํานวน ๑ ครั้ง  ในวันอังคารที่  ๑๓       
มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา  ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ 
ซึ่งนายธานินทร์ ใจสมุทร  ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ  ได้รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ (รายละเอียดปรากฏในรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน)  ตามที่ได้รับมอบภารกิจจากคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อ 
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ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๓๒  วันพฤหัสบดีที่  ๙  สิงหาคม 
๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุมงบประมาณ ขั้น ๓  อาคารรัฐสภา ๓   สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  การจัดต้ังเครดิตบูโร  เครดิตบูโรคืออะไร :   เครดิต บูโร คือหน่วยงานหรือองค์กรที่ถูก
จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ  รวบรวม รักษาประมวลผลข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลที่ได้จัดเก็บซึ่ง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการขอและการชําระสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินต่างๆ ที่บุคคลนั้นมีอยู่เพื่อให้
สถาบันการเงินที่ถูกขอสินเชื่อนั้นมีข้อมูลอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์สินเชื่อ สถาบันการเงินที่พิจารณาคําขอ
สินเชื่อจะทราบว่าลูกค้าผู้ขอสินเชื่อรายนั้นหรือเจ้าของข้อมูลรายนั้นมีประวัติการมีสินเชื่อ มีภาระหนี้อยู่กับ
สถาบันการเงินอื่น  นอกเหนือจากสถาบันการเงินที่ถูกขอสินเชื่อนั้นว่ามีหนี้สินเชื่อเดิมมากน้อยเพียงใด
มีประวัติการชําระหนี้ว่าเป็นเช่นไรในช่วงเวลาหนึ่งและการจะเปิดเผยข้อมูลได้นั้นต้องเป็นไปตามที่กฏหมาย
กําหนด   การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อรายนั้นหรือเจ้าของข้อมูลรายนั้นก็เพื่อให้สถาบันการเงินที่ถูกขอ
สินเชื่อนั้น  มีข้อมูลอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์ หรืออนุมัติสินเชื่อ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงของผู้ย่ืนคําขอ
สินเชื่อ อีกทั้งเงินที่สถาบันการเงินนํามาปล่อยสินเชื่อ  ก็มาจากเงินฝากหรือเงินกู้ซึ่งสถาบันการเงินนั้น ๆ ไป
ระดมเข้ามาจากสาธารณะหรือประชาชนทั่วไป  ผู้บริหารสถาบันการเงินนั้น ๆ จึงมีความรับผิดชอบที่สูงและ
ต้องจัดให้มีการบริหารและป้องกันความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ไม่ชําระคืนสินเชื่อที่ได้อนุมัติไปตามสมควร 

 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังเครดิตบูโรคือ : 
   ๑)  ช่วยให้เจ้าของข้อมูลที่มีวินัยทางการเงิน มีประวัติการชําระหนี้ที่ดี หรือลูกหนี้ที่มี
คุณลักษณะ “จ่ายครบ จ่ายตรง” หรือ “เมื่อมีการชําระหนี้ที่ค้างชําระอยู่แล้วกลับมาชําระจนเป็นปกติแล้ว”
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ย่ืนคําขอไว้ได้โดยสะดวก มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของ
บุคคลนั้นๆตามควรแก่กรณี 
  ๒)  ดูแลและรักษาสิทธิของเจ้าของข้อมูล ในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ
(Privacy & Confidential)ในข้อมูลประวัติการขอและการชําระสินเชื่อของบุคคลน้ันๆตามที่กฎหมาย
กําหนดและตามมาตรฐานสากล 
  ๓)  ป้องกันการเกิดปัญหา หนี้เสีย หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ซึ่งเป็นปัญหาที่จะทํา
ให้สถาบันการเงินอ่อนแอ อันจะนําไปสู่วิกฤตการณ์ระบบสถาบันการเงินและวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างที่
เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๔๐ 

 พัฒนาการการจัดต้ังเครดิตบูโรในประเทศไทยโดยสรุป :  
          เครดิตบูโร จัดต้ังหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ เนื่องจากก่อนหน้านี้การให้กู้ของ
สถาบันการเงินมีข้อมูลไม่เพียงพอ รับทราบข้อมูลจากผู้ขอกู้เป็นหลัก ไม่รู้ว่าผู้มาขอกู้มีหนี้ที่ใดบ้าง มีหนี้
จํานวนกี่มากน้อยอย่างครบถ้วน ไม่ทราบประวัติการชําระหนี้แต่ละบัญชีเป็นอย่างไร จึงเกิดหนี้เสีย หนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ขึ้นเป็นจํานวนมาก จนเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ระบบสถาบันการเงินผ่านไป
เป็นวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ จนเป็นภาระกับระบบเศรษฐกิจไทยดังที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดใน ภาระ
หนี้สินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินกว่า ๑.๔  ล้านล้านบาท ซึ่งประชาชนคนไทยต้อง
รับภาระไปกว่าอีก ๒๐ปี  ในเดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๔๕ ทางการได้ตรากฏหมายขึ้นมาเรียกว่า 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.๒๕๔๕  เพื่อให้เป็นกฏหมายในการกํากับ ควบคุมดูแล 
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ของเครดิตบูโร สมาชิกสถาบันการเงิน และเจ้าของข้อมูลเพราะเหตุต้องการ
ให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค  เจ้าของข้อมูล  และต้องการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้น แต่เดิมมีการ
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จัดต้ังเป็น ๒ บริษัท เพื่อจัดทําและบริหารฐานข้อมูลสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ  จนกระทั่งปี ๒๕๔๘ 
เครดิตบูโรทั้ง ๒แห่ง  มีนโยบายที่จะรวมกิจการเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
จํากัด หรือ National Credit Bureau เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เพื่อให้ข้อมูลเกิดการรวมศูนย์ ไม่
เป็นภาระแก่ประชาชน และนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ในการตรวจสอบกรณีมีบริษัทข้อมูลเครดิตหลาย
แห่ง ปัจจุบันมีสถานะเป็น บริษัทเอกชน ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ 

  ๑.  การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตตามท่ีกฏหมายกําหนด 
       ๑.๑  หลักการและเป้าหมายที่สําคัญ :   ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.๒๕๔๕ ดังนี้คือ “โดยที่การกู้ยืมหรือให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน
จําเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและประวัติการชําระหนี้ของลูกค้าอย่างเพียงพอว่าลูกค้าราย
นั้นมีประวัติอย่างไร และมีภาระหนี้อยู่กับสถาบันการเงินอื่นมากน้อยเพียงใด เท่าที่ผ่านมาการให้กู้ยืมหรือ
การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นทํา
ให้เกิดปัญหาความไม่มั ่นคงแก่สถาบันการเงินนั้น และระบบสถาบันการเงินโดยรวม นอกจากนี้ การ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การทําธุรกรรมข้อมูลเครดิต รวมทั้งยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะ 
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 

 ๑.๒  รูปแบบการประกอบธุรกิจของเครดิตบูโรในประเทศไทย :  
 พิจารณาได้จากภาพประกอบดังนี้คือ  
 

รูปแบบการทาํงานตามกฎหมาย การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในประเทศไทย

เครดิตบูโร : เก็บขอ้มูลและเปิดเผย
• เพื่อวิเคราะหสิ์นเช่ือ/ออกบตัรเครดิต
• ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล

ฐานขอ้มูลของ
เครดติ บูโร
ฐานขอ้มูลของ
เครดติ บูโร

กฎหมายกาํหนด

ใหส้มาชิกส่งขอ้มูล

กฎหมายกาํหนด

ใหส้มาชิกส่งขอ้มูล

เจา้ของขอ้มูลให้

ความยินยอม

เจา้ของขอ้มูลให้

ความยินยอม

สมาชิก (รับข้อมูลไปใช้)
• ธนาคารพาณิชย์
• บริษัทเงินทุน
• บริษัทหลักทรัพย์
• บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
• บริษัทประกันวินาศภัย
• บริษัทประกันชีวิต
• นิติบุคคลท่ีให้บริการ

บัตรเครดิต
• นิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึน้เพือ่
ดําเนินการทางการเงิน

• นิติบุคคลอื่นที่ประกอบ
กิจการให้สินเช่ือเป็นทาง
การค้าปรกติตามที ่กคค.
กําหนด

สมาชิก (รับข้อมูลไปใช้)
• ธนาคารพาณิชย์
• บริษัทเงินทุน
• บริษัทหลักทรัพย์
• บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
• บริษัทประกันวินาศภัย
• บริษัทประกันชีวิต
• นิติบุคคลท่ีให้บริการ

บัตรเครดิต
• นิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึน้เพือ่
ดําเนินการทางการเงิน

• นิติบุคคลอื่นที่ประกอบ
กิจการให้สินเช่ือเป็นทาง
การค้าปรกติตามที ่กคค.
กําหนด

สมาชิก (นาํส่งขอ้มูล)
• ธนาคารพาณิชย์

• บรษัิทเงินทุน
• บรษัิทหลกัทรพัย์
• บรษัิทเครดิตฟองซิเอร์
• บรษัิทประกันวินาศภยั
• บรษัิทประกันชีวิต
• นิตบิุคคลที่ใหบ้รกิาร

บตัรเครดิต

• นิตบิุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งข้ึนเพื่อ

ดาํเนินการทางการเงิน

• นิตบิุคคลอ่ืนที่ประกอบ
กิจการใหส้ินเชื่อเป็นทาง

การคา้ปรกตติามที่ 
กคค. กาํหนด 

สมาชิก (นาํส่งขอ้มูล)
••  ธนาคารพาณิชย์

• บรษัิทเงินทุน
• บรษัิทหลกัทรพัย์
• บรษัิทเครดิตฟองซิเอร์
• บรษัิทประกันวินาศภยั
• บรษัิทประกันชีวิต
• นิตบิุคคลที่ใหบ้รกิาร

บตัรเครดิต

• นิตบิุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งข้ึนเพื่อ

ดาํเนินการทางการเงิน

• นิตบิุคคลอ่ืนที่ประกอบ
กิจการใหส้ินเชื่อเป็นทาง

การคา้ปรกตติามที่ 
กคค. กาํหนด กาํกบัดูแลโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดติ

ขอ้มูล
เครดติ

ขอ้มูล
เครดติ

 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๙๕ 
  
 

• สมาชิกเครดิตบูโรต้องมีคุณสมบัติเป็น “สถาบันการเงิน”ตาม พรบ.การประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต พ.ศ.๒๕๔๕ เท่านั้น จากนั้นจึงยื่นคําขอต่อบริษัทเพื่อสมัครเข้ามาเป็น สมาชิกเครดิตบูโร 

• สมาชิกเครดิตบูโร มีหน้าที่นําส่งข้อมูลภายในหลักเกณฑ์ “ข้อมูลต้องถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย” 

• การท่ีสมาชิกเครดิตบูโรนําส่งข้อมูลให้กับเครดิตบูโรนั้นต้องมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบซึ่งเป็นหน้าที่ตามท่ีกฏหมายกําหนด 

• การเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร จะเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
• เครดิตบูโร มีหน้าที่เก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูล ไม่ให้แตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่

สมาชิกมีการนําส่งมา เว้นแต่หากพบว่ามีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนโดยการแจ้งของสมาชิก หรือเจ้าของ
ข้อมูล ต้องดําเนินการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่ชักช้าตามที่กฎหมายกําหนด 

• เครดิตบูโร จะเปิดเผยข้อมูลให้กับสถาบันการเงินสมาชิกที่ถูกขอสินเชื่อได้ก็ต่อเมื่อ 
เจ้าของข้อมูลที่ไปขอสินเชื่อนั้นได้มีการลงนามในหนังสือให้ความยินยอมเพื่อให้เครดิตบูโร เปิดเผยข้อมูล
ของตนเองให้กับสถาบันการเงินสมาชิกที่ตนเองไปขอสินเชื่อ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเอง 

• เงื่อนไขการนําเอาข้อมูลเครดิตของเจ้าของข้อมูลที่ไปขอสินเชื่อไปใช้ได้นั้นต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ๒ประการเท่านั้นคือ 

-  เพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อ 
-  เพื่อการออกบัตรเครดิต 

การนําข้อมูลเครดิตของเจ้าของข้อมูลที่ไปขอสินเชื่อไปใช้ในเรื่องอื่นๆนอกจาก ๒ประการถือว่าผิดกฏหมาย
และอาจได้รับโทษทางแพ่งและอาญา 

• ตาม พรบ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.๒๕๔๕ จะกําหนดให้มี คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลเครดิต หรือ กคค. ซึ่งมีท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธาน และมีผู้ช่วยผู้ว่า
การธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นเลขานุการ ส่วนกรรมการนั้นก็มาจากหน่วยงานราชการต่างๆและมี
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอีกส่วนหนึ่ง คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่เป็นองค์กรกํากับดูแล เครดิตบูโร 
สมาชิกเครดิตบูโร และดูแลสิทธิของเจ้าของข้อมูล(Regulatory body) 

• คณะกรรมการบริษัท  ข้อมูล เคร ดิตแห่ งชาติ  จํ า กัดจะเป็นคนละคณะกับ 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต หรือ กคค.  
  บทบาทหน้าที่ของเครดิตบูโรต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาผ่านระบบสถาบันการเงิน 
:    เครดิตบูโรทําหน้าที่และภารกิจตามกฏหมายหรือตามมาตรฐานสากลคือ เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานอันจําเป็นสําหรับระบบสถาบันการเงิน ในด้านข้อมูลของผู้ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเช่น เงินกู้
จากสถาบันการเงิน จากธนาคารพาณิชย์ ภายใต้กิจกรรมที่เกิดขึ้นตามจริงของตัวเจ้าของข้อมูลในการก่อหนี้ 
ในการชําระหนี้ ข้อมูลจากเครดิตบูโรนี้จะเป็นส่วนที่สามที่สถาบันการเงินใช้ในการตัดสินใจร่วมกับข้อมูล
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ที่สําคัญอันได้แก่ ข้อมูลความสามารถในการชําระหนี้ซึ่งมีความสําคัญเป็นลําดับแรก และลําดับต่อมาได้แก่
ข้อมูลด้านราคา/คุณภาพของหลักประกัน   การท่ีสถาบันการเงินมีข้อมูลทั้ง ๓ ประการข้างต้นที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย พร้อมใช้งาน รวดเร็ว  มีต้นทุนตํ่าจะทําให้กระบวนการจัดสรร  และกระจายทุนในธุรกรรม
สินเชื่อไปยังผู้ขอสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงที่ควบคุมได้ แม้เกิดความเสียหายก็สามารถบริหาร
จัดการได้ ทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มีวินัยทางการเงินได้รับสินเชื่อ และป้องกันการเกิด NPL อันเป็นการ
ป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่จะลุกลามไปยังระบบเศรษฐกิจ  เมื่อสถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง  
สินเชื่อมีคุณภาพที่ดีมีความเสี่ยงตํ่า เงินฝากหรือเงินที่สถาบันการเงินระดมมาก็จะมีความเสี่ยงตํ่าตามไปด้วย 
การคุ้มครองเงินฝาก ก็จะเกิดประสิทธิภาพ รัฐบาลก็ไม่ต้องมีภาระในการชดเชยความเสียหายดังเช่นในอดีต เช่น 
การค้ําประกันเงินฝาก การชดเชยการขาดทุนจากการขาย NPL เป็นต้น กลไกระบบสถาบันการเงินดังกล่าวก็
จะไปส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เกิดการเจริญเติบโต สามารถสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามนโยบายและกลยุทธของรัฐบาลในท้ายที่สุด  
  ความเกี่ยวข้องของเครดิตบูโรกับการพิจารณาเงินกู้ / การพิจารณาสินเชื่อ :  
  โดยทั่วไปแล้วข้อมูลเครดิต หรือข้อมูลเครดิตบูโร ที่มีการจัดเก็บและมีการเปิดเผยภายใต้
ความยินยอมจะถูกนําไปเป็นปัจจัยในการพิจารณาสินเชื่อ เพราะว่าการพิจารณาสินเชื่อใดๆ ตามมาตรฐาน
ทั่วไปของสถาบันการเงินแล้วจะพิจารณาปัจจัยสําคัญ ๕ ประการดังนี้ 

 ลําดับที่ ๑ : ความสามารถในการชําระหนี้ : ดูว่าผู้ขอกู้จะมีแหล่งรายได้/กระแส
เงินสดจากแหล่งใด มีจํานวนเท่าใด มีความสมํ่าเสมอหรือไม่เพียงใด ทั้งที่จะมาชําระหนี้ที่ก่อขึ้นใหม่ที่กําลัง
พิจารณาและหนี้เดิมที่มีอยู่/ภาระในปัจจุบัน 

 ลําดับที่ ๒ : มูลค่าและคุณภาพของหลักประกัน ความน่าเชื่อถือของผู้ค้ําประกัน
เปรียบเทียบกับจํานวนเงินกู้ที่กําลังพิจารณาว่าครอบคลุมได้มากน้อยแค่ไหน เพียงใด 

 ลําดับที่ ๓ : ความต้ังใจในการชําระหนี้ : เป็นการวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมจากการ
ก่อหนี้ การชําระหนี้ในอดีต ในช่วงเวลาหนึ่งที่ยาวนานเพียงพอ (ในมาตรฐานสากลขั้นตํ่าคือ ๓ ปีหรือ ๓๖
เดือน) ว่าบุคคลท่ีกําลังพิจารณานี้ “จ่ายครบ จ่ายตรง” ที่ต่อเนื่องมากน้อยอย่างไร จะมีโอกาสที่จะผิดนัด
ชําระหนี้ หรือชําระหนี้ไม่เป็นไปตามสัญญามากน้อยอย่างไร 

 ลําดับที่ ๔ : สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆต่อธุรกิจ 
อุตสาหกรรมที่บุคคลนั้น ๆ ประกอบกิจการ หรือรับจ้างอยู่ว่ามีความเสี่ยงในระดับใด 

 ลําดับที่ ๕ : สภาพคล่อง และความสามารถของสถาบันการเงินที่จะเป็นผู้ปล่อย
เงินกู้นั้น ๆ   ดังแผนภาพที่ได้แสดงไว้ดังนี้  
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ปัจจัยและหลักการสาํคัญในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงนิ

อัตราดอกเบีย้เงนิกู้
ความเช่ือม่ันในรายได้-ความสามารถในการชําระหน้ี

ความเช่ือม่ันในราคาและคุณภาพของหลักประกัน

การพจิารณาอนุมัติ
สินเช่ือหรือไม่

เงื่อนไขจากปัจจัย

สถานการณ์แวดล้อมและความ
เชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ

หลักการสาํคัญในการพิจารณา 3ประการ

ความเช่ือม่ันในประวัติการชําระหนี้ท่ีผ่านมา

 
 

  นอกจากนี้ข้อมูลของ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)  ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ระบุว่า เงื่อนไขการที่สถาบันการเงินจะอนุมัติ / ไม่อนุมัติ สินเชื่อนั้น  ได้พิจารณาจากปัจจัยดังนี้ 
 

ข้อมูลจาก Web site ธนาคารแห่งประเทศไทย : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงนิ ระบุ 
ข้อมูลสาํคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเช่ือ 

ผู้ที่กาํลังจะขอสินเช่ืออาจจะกังวลใจว่า หากย่ืนขอสินเช่ือกับสถาบันการเงนิหรือผู้ประกอบการที่มิใช่
สถาบันการเงนิแล้ว จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ก่อนอื่นผู้ขอสินเช่ือควรต้องรู้ว่า สถาบันการเงนิใช้
ข้อมูลอะไรในการพิจารณาให้สินเช่ือ 
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเช่ือ ซึ่งประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ 
หลักทรัพย์ที่มีแหล่งที่อยู่อาศัย ภาระหนี ้และประเภทหนี ้ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการขอสินเช่ือ ซึ่ง
ผู้ขอสินเช่ือต้องกรอกตามความเป็นจริงในใบสมัครขอสินเช่ือ 
2. ประวัติการขอสินเช่ือ และประวัติการชําระหนีข้องผู้ขอสินเช่ือ หรือที่เรียกว่าข้อมูลเครดิต โดย
สถาบันการเงนิจะตรวจสอบข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จาํกัด 
3. นโยบายการให้สินเช่ือของแต่ละสถาบันการเงนิ เช่น ต้องการบุกตลาดสินเช่ือรายย่อย รายกลาง 
SME หรือรายใหญ่ เป็นต้น ตลอดจนเคร่ืองมือ วิธีการและขัน้ตอนการพิจารณาสินเช่ือที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละสถาบันการเงนิ 
4. ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ ซึ่งอาจส่งผลต่ออาชีพของผู้ขอสินเช่ือ 
หรือเงื่อนเวลาในการชําระหนีข้องผู้ขอสินเช่ือได้ ถ้าหากผู้ขอสินเช่ือเป็นผู้ มีอาชีพการงานดี รายได้
ม่ันคง ไม่เคยมีหนีสิ้นล้นพ้นตัว มีความสามารถในการชําระหนี  ้การขอสินเช่ือก็คงไม่ติดปัญหาอะไร 
หรือหากมีอาชีพการงานไม่ม่ันคง เช่น ขายของแผงลอย โอกาสการได้เงนิกู้ยังคงมีอยู่  แต่จาํนวน
เงนิกู้ที่ได้รับคงน้อยกว่าที่ต้องการขอสินเช่ือ และอาจต้องจ่ายดอกเบีย้ในจาํนวนที่แพงขึน้

 

  สําหรับการนําเอาข้อมูลเครดิตที่ได้จากการเปิดเผยแล้วไปใช้ในการติดตามทวงถามหนี้ 
โดยเฉพาะการข่มขู่ให้ได้ทราบว่า  หากไม่ชําระหนี้แล้วเกิดเป็นหนี้ค้างแล้ว  จะส่งข้อมูลให้กับเครดิตบูโรนั้น 
ถือเป็นการกระทําความผิดตามกฏหมายการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตข้างต้น ซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา 
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ทั้งนี้ รวมไปถึงการแอบอ้างว่าได้ข้อมูลจากเครดิตบูโร ในการเสนอขายสินค้า/บริการผ่านโทรศัพท์ (การอ้างว่า
ได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อจากเครดิตบูโร) 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร  : 

ประเดน็ ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ แนวทางการดาํเนนิการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กรณีที่ลูกหนีม้จีํานวนหนี้ที่ไม่มาก และมีการ
ชําระหนี้หมดแล้ว(อาจเป็นการชําระหนี้ที่ค้าง
ชําระมาตั้งแต่อดีตนานมาก)แต่ข้อมูลนั้น
ส่งผลให้ไม่ได้รบัการพิจารณาสินเชื่อเพราะ
สถาบันการเงินยังไม่เข้าใจสถานะของลูกหนี้ 
ที่เพียงพอ 

กําหนดจํานวนหนี้ขั้นตํ่าไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาทในบัญชีสินเชื่อที่หากได้
มีการชําระหนี้แล้วใหส้ถาบันการเงิน
สมาชิกเครดิตบูโรหยุดส่งข้อมูล 

ธปท. 
สถาบันการเงิน 

เครดิตบูโร 

กรณีที่บัญชีลูกหนี้ได้ถูกขาย หรือโอนไปยัง
บริษัทบริหารสนิทรัพย์แล้วและต่อมาได้มีการ
ตกลงชําระหนี้ดังกล่าวหมดสิ้นแต่ยังไม่มีการ
ปรับสถานะบัญชี 
เป็นปิดบัญชีทําให้เกิดข้อร้องเรียน 

กําหนดให้สถาบันการเงินหยุดส่ง
ข้อมูลเมื่อได้มกีารโอนหรือขายบัญชี
สินเชื่อนั้นและเมื่อลูกหนี้ได้มกีารชําระ
หนี้แล้วให้ปรับสถานะเป็นปิดบัญชี 

ธปท. 
สถาบันการเงิน 

เครดิตบูโร 

กรณี ปัญหาหนี้ของลูกหนี้ทีค่้างชําระหนี้เป็น
เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 
๒๕๔๐ ที่สมาชิกของบริษัทยังส่งข้อมูลภาระ
หนี้ของลูกหนี้ดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
ทําให้ลูกหนีข้อสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้
ยาก 

ให้สมาชิกหยุดส่งข้อมูลหนี้ทีม่ีจํานวน
เงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (ทัง้ที่ค้าง
ชําระและไม่คา้งชําระ) ที่ได้มีการนําส่ง
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
เพื่อที่เครดิตบูโรจะได้ไม่ต้อง
ประมวลผลและแสดงผลในรายงาน
ข้อมูลเครดิต  

ธปท. 
สถาบันการเงิน 

 

กรณี ปัญหาการปฏิเสธสินเชื่อของสถาบัน
การเงินโดยอ้างว่าติดแบล็คลสิต์หรือติด 
เครดิตบูโร โดยไม่ให้เหตุผลที่แท้จริงและ
ชัดเจน  รวมทัง้ไม่ออกหนังสือปฏิเสธสินเชื่อ
อธิบายเหตุของการปฏิเสธให้ผู้ขอสินเชื่อ
ทราบโดยละเอียดซึ่งมีโทษปรบัตามที่
กฏหมายกําหนด 

ควรมีบทลงโทษที่เพิ่มขึ้นและธนาคาร
แห่งประเทศไทยควรกํากับดูแลให้
เข้มงวดมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 

ธปท. 
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ประเดน็ ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ แนวทางการดาํเนนิการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การติดตามทวงถามหนี้โดยอ้างเครดิตบูโร  
ใช้คําพูดที่ไม่สภุาพ ข่มขู่ และในช่วงเวลา    
ที่ไม่เหมาะสม 

ควรมีบทลงโทษที่เพิ่มขึ้นและธนาคาร
แห่งประเทศไทยควรกํากับดูแลให้
เข้มงวดมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ธปท. 

การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การรักษา
ประวัติทางการเงิน การมีวินัยทางการเงิน
เพื่อให้การเข้าถึงสินเชื่อเป็นไปด้วยความ
ราบรื่นโดยบริษัท และธนาคารแห่ง      
ประเทศไทย (ศูนย์ให้ความคุม้ครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน-ศคง.) 

สําหรับเครดิตบูโร ให้เร่งเพิ่มช่องทางที่
สะดวก ไม่เป็นภาระกับเจ้าของข้อมูล
ในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของ
ตนเอง(ตรวจเครดิตบูโร)เพิ่มขึ้นกว่า  
ที่มีอยู่เดิมในปจัจุบัน  โดยเฉพาะใน
ต่างจังหวัดที่ยังครอบคลุมน้อยกว่า  
ใน กทม. เช่น ผ่านร้านสะดวกซื้อ  
ผ่าน ATM ของธนาคารทุกแห่ง    
ผ่านเคาเตอร์สาขาของธนาคารหรือ
สมาชิกทุกแห่ง  
สําหรับธนาคารแห่งประเทศไทย   
(ศูนย์ให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน-ศคง.) และเครดติบูโร   
ในเรื่องรณรงค์การสร้างความรู้ความ
เข้าใจนั้น  ควรดําเนินการให้ได้ทุกภาค
ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อ  
มีความเข้าใจแล้วเชื่อว่าปัญหาการ
ร้องเรียนจะได้ลดลงไป 

ธปท. 
เครดิตบูโร 

 

  ข้อเสนอโครงการ“ประนอมหนี้แบบเบ็ดเสร็จสําหรับลูกหนี้ NPL ที่มีจํานวนหนี้ไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐บาท :   
  คณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่า จากข้อมูลที่ศึกษาในเรื่องดังกล่าวเห็นว่าภาครัฐและ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรจะจัดให้มีโครงการ “ประนอมหนี้ทุกที่ ทั่วไทย” หรือ “สร้างโอกาส สร้าง
เครดิต” สําหรับลูกหนี้บุคคลที่เป็น NPL  ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเสรษฐกิจ  โดยเฉพาะที่เกิดขึ้น
ในปี ๒๕๔๐ และมีหนี้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวนี้มีความประสงค์จะขอดําเนินการ
ประนอมหนี้เช่นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรเครดิต หนี้อื่น ๆ  ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวยังมีศักยภาพ มี
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อาชีพ มีรายได้ มีตัวตนในสังคมไทย  และท้ายสุดมีความประสงค์จะจัดการปัญหาหนี้สินที่ค้างชําระอยู่มา
เป็นเวลานานและเป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีเป้าหมาย ๔ ประการคือ 
  ๑.  แก้ไขหนี้สินเดิมที่มีอยู่แบบเบ็ดเสร็จเพื่อการเริ่มต้นใหม่ 

 ชําระหนี้เดิมที่มีอยู่โดยเป็นการชําระครั้งเดียวโดยมีการลดหย่อนตามควรที่ไม่
กระทบกับวินัยทางการเงิน หรือเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 Re Finance หรือโอนหนี้เดิมทั้งหมดไปยังธนาคารของรัฐหลังการลดหย่อนตาม
ควรที่ไม่กระทบกับวินัยทางการเงิน หรือเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เดิมบนเงื่อนไขที่มีการลดหย่อน
ตามควรที่ไม่กระทบกับวินัยทางการเงิน หรือเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 แก้ไขโดยมีตัวกลางเข้ามาช่วยในการเจรจาหาข้อสรุปคือ มีทนายจากสภา
ทนายความในทุกภาคทุกจังหวัดให้ความช่วยเหลือ เพราะให้ลูกหนี้เจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายนั้นทําได้ยากมาก 

 สมาคม ชมรมวิชาชีพ กลุ่มธุรกิจของสถาบันการเงินเจ้าหนี้ ต่างก็มีความประสงค์
เช่นเดียวกัน เพราะเท่ากับได้รับการชําระหนี้คืนแม้ไม่ทั้งหมดแต่ก็เป็นจํานวนที่มีความสําคัญ 
  ๒.  จัดการกับประวัติที่เป็นผลลบ (ประวัติการค้างชําระ) ในรายงานเครดิตบูโร 

 สถานะเดิมที่แสดงว่า มีการค้างชําระ หรืออยู่ระหว่างการดําเนินการตาม
กฎหมายจะเปลี่ยนมาเป็น ปิดบัญชี หรือ ปกติ ตามแต่กรณี 

 สามารถชี้แจงกับสถาบันการเงินที่ประสงค์จะขอสินเชื่อได้อย่างเต็มที่ว่า ได้
จัดการกับภาระหนี้สินเดิมที่ค้างอยู่ได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้ว 
  ๓.  สร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อใหม่ได้อีกครั้ง ตามความสามารถในการชําระหนี้
และศักยภาพ 

 เพราะกลุ่มลูกหนี้ดังกล่าวยังมีศักยภาพ มีอาชีพ มีรายได้ มีตัวตนในสังคมไทย
และท้ายสุดมีความประสงค์จะจัดการปัญหาหนี้สินที่ค้างชําระอยู่มาเป็นเวลานานและเป็นอุปสรรคในการ
เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบเบ็ดเสร็จ 

 ไม่ได้มีการลดหย่อนเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อใหม่ให้เบ่ียงเบนหรือไปทําลาย
การมีวินัยทางการเงินของบุคคลแต่อย่างใด  
  ๔.  ลดปัญหาข้อร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูล 

 ลดต้นทุนทุกภาคส่วนในการจัดการกับปัญหานี้ที่สะสมมาต้ังแต่ครั้งวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจและสถาบันการเงินปี ๒๕๔๐  

 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ําและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาเพ่ือการยังชีพ 
มาเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
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  กลุ่มเป้าหมาย  :   สําหรับลูกหนี้บุคคลที่เป็น NPL และมีหนี้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท ที่มี
จํานวนประมาณ ๒.๘๖ ล้านราย (หากเป็น NPL และมีหนี้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐บาท จะมีจํานวนประมาณ ๑.๒๑ล้านราย 
คิดเป็น ๕๓%)  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะนําเสนอต่อกรรมาธิการฯและรัฐบาล ในรูปคณะกรรมการที่
มีทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกรรมการและผลักดันให้เห็นผลจริงในปี ๒๕๕๕ นี้ต่อไป 

ประมวลภาพกิจกรรม  :  จัดการประชุมเสวนาในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา
ข้อมูลเครดิต”  วันอังคารที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทย
พาณิชย์ สํานักงานใหญ่ 
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๓.  คณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื ่องการจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดชายแดนของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑.  นายมานิต  นพอมรบดี ประธานคณะอนุกรรมาธิการ   
  ๒.  นายสุรพงษ์    ปิยะโชติ  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  คนทีห่นึ่ง 
  ๓.  หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  คนทีส่อง 
  ๔.  นางวิยดี         สุตะวงศ์  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕.  นายสมเกยีรติ          เฮงวัชรไพบูลย์ อนุกรรมาธิการ 
  ๖.  นายเมธากรณ์   จรัสอาชา อนุกรรมาธิการ 

๗.  นายกีรติ    กิจมานะวัฒน ์ อนุกรรมาธิการ 
  ๘.  นางสาวพัชรี   ศิริโชติ  อนุกรรมาธิการ 
  ๙.  นายสุทธิชัย    ธรรมประมวล อนุกรรมาธิการ 
   ๑๐. นายธนกร    วังบุญชนะ อนุกรรมาธิการ 

ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื ่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดชายแดนของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่  ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้มีมติแต่งต้ังที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการจํานวน  ๙๔  คน  
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. นายปริญญา           จินันทุยา   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๒. นางสาวเจนนิสา      คูวินิชกุล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

๓. นายวรฐ               สุนทรนนท ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔. นายคํานวณ          ชโลปถัมภ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๕. นางสาวจรินยาภร      ช่ืนตา   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

  ๖. นางสาวญาดาศ์        แก้วสด   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗. นายชาญ               ธาระวาส  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘. นายกฤษฎา            กิตติพรไพบูลย์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๙. นายภูริชช์             อักษรทับ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๐. นายธนเดช           ช้างเผือก  ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
  ๑๑. นายประเทศ           อภิชัยทวีสิน  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๑๒. นายสรายุทธ          พูนพานิช  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๑๓. นายวิธวัฒน์          บัวเผื่อน   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๑๔. นายปิยะ              โสภาคย์   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
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  ๑๕. นางสาวกัญญาพัชร   ยอดมณี   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๑๖. นายอธิวัฒน์          เลิศวุฒิพรพัชระ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๑๗. นางสุฑาทิพย์        วาทีทิพย์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๑๘. นางธีราลักษณ์      รมยานนท์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๑๙. นางสุกฤตา          สุวรรณกฤติ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๒๐. นายอิทธิพล         เลิศพงษ์   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๒๑. นางสาวณัฐพิมล      ช่ืนดวง   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๒๒. นางสาวไอริณ        ดํารงมงคลกุล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๒๓. นายอัมรินทร์       สิมะโรจน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๒๔. นายสุทธิพันธ์      ธเนศวร   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
 ๒๕. นายพัฒน์พงษ์      ฤาษี   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๒๖. นายวิศรุต           กรื่มทุ่งทอง  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๒๗. นางปิยสิการณ์      เบญจรักมีสุข  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๘. นางสาวเศรษฐินันท์   ศิริสกุลเขมทัต  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒๙. นายชํานาญ         งามมณีอุดม  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๐. นายเสนอ            อัศวมันตา  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๑. นายสมพงษ์         รัตนพรสุวรรณ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๒. นายนิธิศ        สุขสําราญทวี  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๓. นายองอาจ       หุดากร   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๔. ดร.อาณัฐชัย      รัตตกุล   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๕. นายพิเชียร         อํานาจวรประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๖. นางสาวสุวนิต      พวงมาลี   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๗. นายเขมชาติ         อภิรัชตานนท์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๘. นายทัฬห์             จรัสธนกิจ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓๙. นายกฤษฎิ์            อินทรวงศ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๐. นายสุเมธา            คงคิด   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๑. นายธนิท              ผลพาณิชย์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๔๒. นางนวิยา             นันทพานิช  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๓. นายศักด์ิชัย           เข็มทอง   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๔. นายสุทธิศักด์ิ         ประศาสน์ครุการ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๕. นายสรยุทธ            เพชรตระกูล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
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  ๔๖. นายมารุต              มัสยวาณิช  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๗. นายอานัติ              ภู่ไพบูลย์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๘. นายสมควร            สุตะวงค์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔๙. นายนรินทร์พจน์      สุวรรรกฤติ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕๐. นางศรินทร            สนธิศิริกฤตย์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕๑. รศ.ดร. รัชชานนท์    ศุภพงศ์พิเชษฐ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕๒. รศ.ดร. วรสัณฑ์      บูรณากาญจน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕๓. นางนุชนารถ          รัตนสุวรรณชาติ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕๔. นายอทิทักษ์           ฐานะรัตน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕๕. นายปกรณ์             ชุ่มเพ็งพันธ์ุ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕๖. นายสุรชัย             พรหมพันธ์ุ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๕๗. นางกาญจนา         รังคศิริ   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕๘. นายประทวน         สุทธิอํานวยเดช  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕๙. นายรัตนะ             คุ้มมณี   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖๐. นายบุรินทร์           สุขพิศาล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖๑. นายชูชาติ             เตชะโพธิวรคุณ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖๒. นายสุพรรณ          อัครพันธ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖๓. นายประวิตรชัย      ธิติเมธาวัฒน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖๔. นางสาวลักษณาวรรณ  ชวชาติ   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖๕. นายไวภพ             ทรัพยะประภา  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖๖. นายบุญถึง            บุญช่วย   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖๗. นางสาวสาริตา       สวัสดิกําธร  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖๘. นายสุภสาสน์          เมาะราษี  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖๙. นางสาวเกศมณี      แย้มกลีบบัว  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗๐. นายชัชวาล           คุณค้ําชู   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗๑. พ.ต.ท. มโนเชาว์     นิลนนท์   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗๒. นายกิตต์ิสินธ์ุ          บุญธนาเลิศ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗๓. นายอนุฤทธ์ิ            เกิดสินธ์ชัย  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗๔. นายธนการ            ดํารงรัตน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗๕. นายนภดล             แก้วสุพัฒน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗๖. นางสาววริศรียา      บุญสม   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗๗. นางยุวดี                บํารุงบุตร  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
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  ๗๘. นางสาวศิริพันธ์      บูรณะวรกุล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗๙. ร.ต. จราวุฒิ           อํานักมณี  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘๐. นายวราทิต            ไชยนันทน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘๑. นางสาวญดา             ถาวร   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘๒. นายบุลกิต             อํานาจวรประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘๓. นางศรีสุกิจ            ศุลีพร   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘๔. นายพิพัฒน์            โกวิทคณิต  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘๕. นางสาวทักษิณา      ศรีแก้ว   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘๖. นางสาวปนัดดา       เจริญจิตมั่น  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘๗. ดร.นราวดี             แสงรัตนกุล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘๘. นายสันติ               กาญจนวงศ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘๙. นายอานนท์            ช่ืนสําราญ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๙๐. นายประสบพร        แจ่มฟ้า   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๙๑. นายพิสุทธ์ิ             อํานาจวรประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๙๒. นายสมชาย            เจนชัยจิตรวนิช  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๙๓. นางสาวอิงสาริศา    กันตาคม  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๙๔. นางสาวภคปภา       โกษานันตชัย  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
   

เรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
คณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนของ

ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ทําหน้าที่พิจารณาศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนของประเทศไทย  รวมทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของ
การดําเนินการเรื่องดังกล่าวจากข้อมูลข้อเท็จจริงของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้จะได้มี
การจัดสัมมนาเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและประเด็นอื ่นที่จําเป็นและเกิดประโยชน์ต่อการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ  ได้ดําเนินการประชุม พิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ไปแล้ว
จํานวน ๓๘ ครั้ง  (นับจากวันที่มีคําสั่งต้ังคณะอนุกรรมาธิการวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ุ ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๖)   
  เนื่องจาก ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมาธิการ
เพื่อศึกษาเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ  เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘  
จึงดําเนินงานไม่เสร็จสิ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.  คณะอนุกรรมาธิการเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินงานภาครัฐ  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแนวนโยบายเชิงรุก  

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ     
  ๑.  นายสุรพงษ์    ปิยะโชติ  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒.  นายมานิต    นพอมรบดี รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
  ๓.  นายปรเมศวร์   งามพิเชษฐ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
  ๔.  นายเอกนัฏ   พร้อมพันธ์ุ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม 
  ๕.  นางวิยดี    สุตะวงค์  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖.  นายกีรติ    กิจมานะวัฒน์ อนุกรรมาธิการ 
  ๗.  นายเมธากรณ์   จรัสอาชา อนุกรรมาธิการ 
  ๘.  นายเสนอ    อัศวมันตา อนุกรรมาธิการ 
  ๙.  นายบุรินทร์   สุขพิศาล อนุกรรมาธิการ 
  ๑๐. นางสาวศิริพันธ์   บูรณะวรกุล อนุกรรมาธิการ 
        ในการนี้ คณะกรรมาธิการมีมติแต่งต้ังคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและ
สถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๑๐ คน ประกอบด้วย 
  ๑.  นายกรณ์    จาติกวณชิ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒.  นายนิพนธ์    วิสิษฐยุทธศาสตร์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๓.  นายวีระวัฒน์   โอสถานุเคราะห์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๔.  นายธานินทร์    ใจสมทุร   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕.  นายนวัธ    เตาะเจริญสุข  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖.  หม่อมหลวงอภิมงคล  โสณกุล   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๗.  นายคณวัฒน์   วศินสังวร  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๘.  นายจุลพันธ์   อมรวิวัฒน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๙.  นายพิษณุ    หัตถสงเคราะห์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๐. นายอรรถวิชช์   สุวรรณภักดี  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินงาน
ภาครัฐ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแนวนโยบายเชิงรุก ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีมติแต่งต้ังที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มเติมจํานวน ๔๖ คน รวมเป็น ๕๖ คน  
ดังต่อไปนี้ 

๑๑. นางสาววริศรียา   บุญสม   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๒. นางยุวดี    บํารุงบุตร  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
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๑๓. นายสรายุทธ   พูนพานิช  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๔. นายประเทศ   อภิชัยทวีสิน  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๕. นายปริญญา  จินันทุยา  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๖. นายธนิท    ผลพาณิชย์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๗. นางธีราลักษณ์   รมยานนท์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๘. นางสาวเศรษฐินันท์  ศิริสกุลเขมทัต  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๙. นางสุกฤตา   สุวรรณกฤต ิ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๐. นายวิธวัฒน์   บัวเผื่อน   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๑. นางกัญญาพัชร   ยอดมณี   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๒. นายชํานาญ   งามมณีอุดม  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๓. นายนันทวัฒน์   มั่นคง   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๔. นายวรฐ    สุนทรนนท์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๕. นายสุทธิชัย    ธรรมประมวล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๖. นายอภินันท์   ต้ังศรีอนุกุล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๗. นายชิติพัทธ์   เบญจมาภา  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๘. นายพฤหัส    มีแสน   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๒๙. ร้อยตํารวจเอก สามารถ กาษร  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓๐. นายพิเชษฐ์   ศรีวรกุล   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓๑. นายณฤธร    ฤาคําฟู   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓๒. พลโท สมโภชน์   นนทชัย   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓๓. นายชูชาติ    โพธิวรคุณ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓๔. นายธนรัตน์   เที่ยงกมล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓๕. นายพรรษศรณ์   สาครเสถียร  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓๖. นางสุฑาทิพย์   วาทีทิพย์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓๗. นายนรินทร์พจน์   สุวรรณกฤติ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓๘. นางสาวชุติกาญจน์  ดวงพิมพ์   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๓๙. นายภูริชช์    อักษรทับ  ที่ปรกึษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔๐. นางสาวลักษณาวรรณ  ชวชาติ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔๑. นายอธิวัฒน์   เลิศวุฒิพรพัชร  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔๒. นายอนุฤทธ์ิ    เกิดสนธ์ชัย  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔๓.  นายธนการ    ดํารงรัตน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔๔.  นางสาวสุรีย์พร    ลิมปนสุมาลย์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
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๔๕.   นายสุรชัย    พรหมพันธ์ุ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔๖.   นายอทิทักษ์     ฐานะรัตน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔๗.   นายปกรณ์     ชุ่มเพ็งพันธ์ุ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔๘.   นายจํารัส    เวียงสงค์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๔๙.   นายศักดา    แซ่เอียว   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๕๐.   นางอารยา     หอบันลือกิจ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๕๑.   นายวิวัฒน์     คุณกิตติ   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๕๒.   นายเกรียงไกร    ชูศิลป์กุล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๕๓.  นางศรินทร    สนธิศิริกฤตย์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๕๔.   ดร.นวิยา    นันทพานิช  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๕๕.  นายมนต์พิพัฒน์    เอี่ยมจรัส  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๕๖.  นายปรีชา    วิยาภรณ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 

  เรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 

  คณะอนุกรรมาธิการเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินงานภาครัฐ  ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศแนวนโยบายเชิงรุก ทําหน้าที่พิจารณาศึกษา ติดตามภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินงาน
ภาครัฐ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแนวนโยบายเชิงรุก  แล้วรายงานต่อคณะกรรมาธิการภายใน
เวลาที่กําหนด  ซึ่งเป็นไปตามตามข้อบังคับการประชุม  สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.๒๕๕๑  ข้อ ๘๘  ทั้งนี้
คณะอนุกรรมาธิการ ได้ดําเนินการประชุม  พิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ  ไปแล้วจํานวน ๒๐ ครั้ง  (นับจาก
วันที่มีคําสั่งต้ังคณะอนุกรรมาธิการ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  จนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)   
  เนื่องจาก คณะอนุกรรมาธิการเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินงานภาครัฐ ตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศแนวนโยบายเชิงรุก  ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ  ยังคง
มีการพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินงานภาครัฐ  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแนวนโยบายเชิงรุกต่อไป  ทั้งนี้ เนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการฯ  ยังดําเนินงาน
ไม่เสร็จสิ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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๗.  คณะทํางาน ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ 
  นับแต่วันที่ วันที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๕ – วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน 
การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  มีมติแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาศึกษา
เรื่องต่าง ๆ  และดําเนินงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จํานวน ๒ คณะ ดังนี้ 
  ๑.  คณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน 

๒. คณะทํางานยกร่างพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  

  สรุปสาระสําคัญของการพิจารณาของคณะทํางาน ดังนี้ 
  ๑.  คณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน  ในคณะกรรมาธิการการเงิน การ
คลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
สภาผู้แทนราษฎร  ครั้งที่  ๒๘  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าหลังจากประเทศไทยประสบกับวิกฤตอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังฟื้นตัวไม่มากนัก ยัง
มีปัญหาการว่างงาน รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนที่จะนํามาประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
รายได้  จึงได้มีมติต้ังคณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน ขึ้น  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  
  ๑.  นายไชยา  พรหมา    ประธานที่ปรึกษาและ 
        ประธานคณะทํางาน 
  ๒.  นายมานิต    นพอมรบดี  รองประธานที่ปรึกษา 
  ๓.  นายเมธากรณ์ จรัสอาชา  รองประธานคณะทํางาน 
  ๔.  นายอโนทยั  อุเทนสุต   คณะทํางาน 
  ๕.  นายวิเศษ  ภานุทัต   คณะทํางาน 
  ๖.  พลตํารวจโท เผ่าไทย  ทองทิว   คณะทํางาน 
  ๗.  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ คณะทํางาน 
  ๘.  นายกีรติ  กิจมานะวัฒน์  คณะทํางาน 
  ๙.  นายเสนอ    อัศวมันตา  คณะทํางาน 
  ๑๐. นายประดิษฐ์ ฤทธิโครต  คณะทํางาน 
  ๑๑. นายวรฐ  สุนทรนนท ์  คณะทํางาน 
  ๑๒. นางสาวไอริณ ดํารงด์มงคลกุล  คณะทํางาน 
  ๑๓. นางสาววริศรียา บุญสม   คณะทํางาน 
  ๑๔. นายบุรินทร์  สุขพิศาล  คณะทํางาน 
  ๑๕. นายสุรชยั  พรหมพันธ์ุ  คณะทํางาน 
  ๑๖. นางสาวญดา ถาวร   คณะทํางาน 
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  ๑๗. นางสาวเศรษฐินันท ์ ศิริสกุลเขมทัต  คณะทํางาน 
  ๑๘. นางนารีรัตน์  ซําศิริพงษ์  คณะทํางาน 
  ๑๙. นายปริญญา  จินันทุยา  คณะทํางาน 
  ๒๐. นางสาวณัฐพิมล ช่ืนดวง   คณะทํางาน   
  ๒๑. นางสิทธิรตัน์ ซื่อสัตย์   คณะทํางาน 
  ๒๒. นายสมเกยีรติ เฮงวัชรไพบูลย์  คณะทํางาน 
  ๒๓. นายธนกร  วังบุญคงชนะ  คณะทาํงาน 
  ๒๔. ร้อยตรี ปรพล  อดิเรกสาร  คณะทํางาน 
  ๒๕. นางธีราลักษณ์ รมยานนท ์  คณะทํางาน 
  ๒๖. นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร  คณะทํางาน 
  ๒๗. นายปกรณ์  ชุ่มเพ็งพันธ์  คณะทํางาน 
  ๒๘. นายอทิทกัษ์  ฐานะรัตน์  คณะทํางาน 
  ๒๙. นายพิเชษฐ ์  ศรีวรกุล   คณะทํางาน 
  ๓๐. นางสุกฤตา  สุวรรณกฤต ิ  คณะทํางาน 
  ๓๑. นายจิรายทุธ รุ่งศรีทอง  คณะทํางาน 
  ๓๒. นายเขมชาติ  อภิรัชตานนท์  คณะทํางาน 
  ๓๓. นายพงษ์ศักด์ ชาเจียมเจน  คณะทํางาน 
  ๓๔. นายปรีชา  กีรพิมล   คณะทํางาน 
  ๓๕. นางปิยสิการณ์ เบญจรักมีสขุ  คณะทํางาน 
  ๓๖. นายจําลอง  ช่วยรอด   คณะทํางาน 
  ๓๗. นายสุรชยั  กําพลานนท์วัฒน์  คณะทํางาน 
  ๓๘. นายรกัษ ์  วรกิจโภคาทร  คณะทํางาน 
  ๓๙. นายกฤษฎิ์  อินทวงศ์  คณะทํางาน 
  ๔๐. นายธนเดช  ช้างเผือก  คณะทํางาน 
  ๔๑. นายนรินพจน์ สุวรรณกฤต ิ  คณะทํางาน 
  ๔๒. นางสาวลักษณาวรรณ  ชวชาติ  คณะทํางาน 
  ๔๓. นายประเทศ อภิชัยทวีสิน  คณะทํางาน 
  ๔๔. นายวิธวัฒน์  บัวเผื่อน   คณะทํางาน 
  ๔๕. นายธนิท  ผลพาณิชย์  คณะทํางาน 
  ๔๖. นายสรายทุธ พูนพานิช  คณะทํางาน 
  ๔๗. นางสาวกัญญาพัชร ยอดมณี   คณะทํางาน 
  ๔๘. นายอธิวัฒน์  เลิศวุฒิพรพัชร  คณะทํางาน 
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  ๔๙. นายภูริชช์  อักษรทับ  คณะทํางาน 
  ๕๐. นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์  คณะทํางาน 
  ๕๑. นายพงสภัส  วรินทรเวช  คณะทํางาน 
  ๕๒. นายทัฬห ์  จรัสธนกิจ  คณะทํางาน 
  ๕๓. นายปราจีน  เอี่ยมลําเนา  คณะทํางาน 
  ๕๔. นายโฆษติ  สุวินิจจิต  คณะทํางาน 
  ๕๕. นางสาวมณทิรา ธีระภูมิรัชพงษ์  คณะทํางาน 
  ๕๖. นายรุ่งเดช  หลิว   คณะทํางาน 
  ๕๗. นางวิยดี  สุตะวงค์   เลขานุการ 
 

  อํานาจหน้าที ่
  ๑.  วางแผนการดําเนินงานจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน ของคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลังฯ  เพื่อให้สถาบันการเงินและประชาชนผู้ที่มีความต้องการประกอบธุรกิจของตัวเอง แต่ขาด
เงินลงทุนได้มีโอกาสมาพบปะ เจรจากัน 
  ๒.  ศึกษา รวมรวมข้อมูล ด้านสินเชื่อสําหรับผู้ลงทุนรายย่อยนําไปประกอบธุรกิจของ
ตัวเอง จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้ที่มีความสนใจใช้เป็นข้อมูลความรู้ด้านแหล่งเงินทุน 
  ๓.  ประสานงานกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมมหกรรมสร้างงาน สร้าง
เงิน รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปท่ีมีความสนใจแต่ขาดแหล่งเงินทุนให้เข้าร่วมงาน
มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน 
  ๔.  จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
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  การดําเนินงาน 
  คณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ  ได้มีการ
ประชุมครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  ที่ประชุมคณะทํางานได้มีมติในการจัดงานมหกรรม
สร้างงาน สร้างเงิน  โดยใช้ช่ืองาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต”  นอกจากนี้ ที่ประชุม
ได้แต่งต้ังคณะทํางานจํานวน ๔ ทีมงาน เพื่อดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑)  ทีมงานด้านการประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่ในการจัดทําโครงการ  และจัดทําแผนงาน      
ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” 
ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบนัการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ทั้งหมด 
  ๒)  ทีมงานด้านสถานที่ มีหน้าที่ในการจัดหาสถานที่ ๆ เหมาะสมในการจัดงาน “มหกรรม 
สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” และประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่การจัดงานทั้งหมด 
  ๓)  ทีมงานควบคุมเวที  มีหน้าที่ในการจัดหาการแสดง  และประสานงานกับทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบนเวที เช่น  พิธีกร  ศิลปิน นักร้อง นักแสดง รวมทั้งจัดทํากําหนดการบนเวที 
  ๔)   ทีมงานวิชาการ มีหน้าที่ในการกําหนดหัวข้อในการเสวนาบนเวทีในงาน “มหกรรมสร้างงาน 
สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” และทําหน้าที่ประสานงานวิทยากรในการเสวนาทั้งหมด 
 
 

 
 
 

  ต่อมา ในการประชุมคณะทํางานสร้างงาน สร้างเงิน ในวันอังคารที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
ทีมงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้จัดทําโครงการจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” 
ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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โครงการ “มหกรรมสร้างงาน สรา้งเงิน สร้างคณุภาพชวิิต” 
จัดโดย คณะกรรมาธิการการเงนิ การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงนิ สภาผู้แทนราษฎร 

 

๑.  ชื่อโครงการ “มหกรรมสร้างงาน สรา้งเงิน สรา้งคณุภาพชีวิต”   
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หลังจากเกิดอุทกภัย
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ในภาวะเริ่มฟ้ืนตัว แต่ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเลิกจ้างงาน ทําให้เกิดปัญหาการว่างงานติดตามมาและอาจกลายเป็นปัญหาของสังคม
ได้ในภายหน้า  ดังนั้น ภาครัฐจึงมีการกําหนดนโยบายหลายอย่างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
ให้ดีขึ้น รวมท้ังมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในระดับรากหญ้าได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อ
สร้างโอกาส เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ทําให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น 
  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ประกอบกับเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้เข้าถึง
ประชาชนได้มากขึ้น  จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่ม
โอกาสให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจเป็นของตนเองให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมีโอกาสในการพบปะ
เจรจาทางธุรกิจ  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มาร่วมเปิดโอกาสพร้อม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยได้ฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้เกิดการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  และขยายโอกาสนี้ให้ประชาชน   
ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตต่อไป 
  ๒.  เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กที่ต้องการเพิ่มรายได้ ขยายกิจการ 
ต้องการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนมากขึ้น อันจะนําไปสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  ๓.  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นและตรงกับ
ความต้องการของประชาชน อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคประชาชน 
 
๔.  เป้าหมาย 
  -  ประชาชนวัยทํางานที่เป็นผู้ว่างงาน และต้องการฝกึอบรมอาชีพนําไปสร้างรายได้ 
  -  ผู้จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน และผู้ที่กําลังศึกษาอยู่จะได้รับความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น  สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจศึกษา และประกอบอาชีพ  
ได้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 
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  -  ประชาชนทั่วไปท่ีไม่เคยเป็นผู้ประกอบการ แต่มีความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต 
  -  เจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้ ขยายกิจการ ต้องการเพิ่มเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบกิจการ 
 

๕.  สถานที่ในการจัดงาน 
  บริเวณ Cascata  ช้ัน G  และลานกิจกรรม Alive  Park  Hall  ณ  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ 
พาร์ค รังสิต 
 

๖.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  วันศุกร์ที่  ๑๙ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๕  รวมระยะเวลา ๓ วัน 
 

๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  คณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
 

 
 

  คณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน ซึ่งต้ังขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  
จากคราวการประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งที่ ๒๘ นั้น ได้มีการประชุมเพื่อการดําเนินงานจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต”  
ทั้งสิ้น จํานวน ๙ ครั้ง ดังต่อไปนี้ 
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  ครั้งที่ ๑ การประชุมคณะทาํงานมหกรรมสร้างงาน สรา้งเงิน วันพฤหสัที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๕  เวลา  ๑๔.๐๐ นาฬกิา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 
สรุปสาระสาํคญัดังนี ้
  คณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน ได้มีมติแต่งต้ังตําแหนง่ต่าง ๆ ของคณะทํางาน ดังนี้ 
  ๑. นายไชยา  พรหมา   ประธานที่ปรึกษาและประธานคณะทํางาน 
  ๒. นายมานิต    นพอมรบดี รองประธานที่ปรึกษา 
  ๓. นายเมธากรณ์ จรัสอาชา รองประธานคณะทํางาน 

๔. นางวิยดี  สุตะวงค์  เลขานุการ 
 

  อํานาจหน้าที่ 
  ๑.  วางแผนการดําเนินงานจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน ของคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลังฯ เพื่อให้สถาบันการเงินและประชาชนผู้ที่มีความต้องการประกอบธุรกิจของตัวเอง แต่ขาด
เงินลงทุนได้มีโอกาสมาพบปะเจรจากัน 
  ๒.  ศึกษา รวมรวมข้อมูล ด้านสินเชื่อสําหรับผู้ลงทุนรายย่อยนําไปประกอบธุรกิจของ
ตัวเอง จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้ที่มีความสนใจใช้เป็นข้อมูลความรู้ด้านแหล่งเงินทุน 
  ๓.  ประสานงานกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมมหกรรมสร้างงาน สร้าง
เงิน รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปท่ีมีความสนใจแต่ขาดแหล่งเงินทุนให้เข้าร่วมงาน
มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน 
  ๔.  จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  นอกจากนี้ที่ประชุมได้แต่งต้ังคณะทํางาน ๔ ทีมงาน เพื่อดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑)  ทีมงานด้านการประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่ในการจัดทําโครงการ  และจัดทําแผนงาน     
ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการงาน  “มหกรรมสร้างงาน  สร้างเงิน  สร้างคุณภาพชีวิต” 
ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ทั้งหมด  
  ที่ประชุมมอบหมายให้นางสาววริศรียา บุญสม เป็นหัวหน้าทีมงาน 
  ๑)  ทีมงานด้านสถานที่ มีหน้าที่ในการจัดหาสถานที่ ๆ เหมาะสมในการจัดงาน “มหกรรม
สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” และประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่การจัดงานทั้งหมด 
  ที่ประชุมมอบหมายให้นายอทิทักษ์ ฐานะรัตน์  เป็นหัวหน้าทีมงาน  



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๑๖ 
  
 

  ๒)  ทีมงานควบคุมเวที  มีหน้าที่ในการจัดหาการแสดง  และประสานงานกับทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบนเวที เช่น พิธีกร ศิลปิน นักร้อง นักแสดง  รวมทั้งจัดทํากําหนดการบนเวที 
  ที่ประชุมมอบหมายให้นายประเทศ อภิชัยทวีสิน  เป็นหัวหน้าทีมงาน   
  ๓)  ทีมงานวิชาการ มีหน้าที่ในการกําหนดหัวข้อในการเสวนาบนเวทีในงาน “มหกรรมสร้าง
งาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” และทําหน้าที่ประสานงานวิทยากรในการเสวนาทั้งหมด 
  ที่ประชุมมอบหมายให้นายสุรชัย พรหมพันธ์ เป็นหัวหน้าทีมงาน 
 

  ครั้งที่ ๒ การประชุมคณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน  วันอังคารที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคาร
รัฐสภา ๒   สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
  ที่ประชุมรับทราบโครงการจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” ของ
ทีมงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดทําขึ้น และขอให้แต่ละทีมงานได้เร่งดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
รายงานผลให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 
ครั้งที่ ๓ การประชุมคณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน  วันอังคารที่  ๓ 

กรกฎาคม  
๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๑ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
  ที่ประชุมคณะทํางานได้มติจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน” ในวันอังคารที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน  ทั้งนี้เพื่อเป็น
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน 
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สร้างคุณภาพชีวิต” ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  
นอกจากนี้  จะเชิญผู้สื่อข่าวเพื่อแถลงข่าวเตรียมการจัดการ และเพื่อให้คณะทํางานฯ จะได้รวบรวมความ
คิดเห็นจากการเสวนาทางวิชาการดังกล่าว สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน 
สร้างคุณภาพชีวิต” ต่อไป   
  ที่ประชุมมีมติเชิญวิทยากรในการเสวนาจํานวน ๔ ท่านคือ ๑) นายปรีชา กิรพิมล ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการ ธนาคารออมสิน ๒) นายปีเตอร์ กัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จํากัด ๓) นายแพทย์
นิติพล  สกุลชัย  ประธานบริษัท นิติพล คลินิก และ ๔) นายวีระยุทธ์ เชื้อไทย รองผู้อํานวยการ สํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีนายอัมรินทร์ สิมะโรจน์ และนางสาวสาริตา สวัสดิ
กําธร ทําหน้าที่พิธีกรในงานเสวนา 
 

 
 

ครั้งที่ ๔ การประชุมคณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน  วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
เวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๗ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 

สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
  ที่ประชุมคณะทํางานได้พิจารณาเรื่องการจัดงาน “มหกรรมสร้างเงิน สร้างงาน สร้าง
คุณภาพชีวิต”  ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
โดยสรุปใน ๔ เรื่อง คือ    
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  ๑.  คณะทํางานกําหนดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน ขึ้น 
ก่อนที่จะมีการจัดงานล่วงหน้าประมาณ ๑๕ วัน – ๑ เดือน  (กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕)  โดยจัดแถลงข่าว    
ที่รัฐสภา  และจัดแถลงข่าวอีกครั้งหลังจากจัดงานเรียบร้อยแล้ว     
  ๒.  คณะทํางานกําหนดสถานที่ในการจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน ไว้ ๓ สถานที่
ได้แก่ เมืองทองธานี  (ข้อดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คณะกรรมาธิการ  ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสูง การคมนาคมไม่
สะดวก)     ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ (ข้อดี การคมนาคมสะดวก ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสูง) และศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ข้อดี การคมนาคมสะดวกและค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ข้อเสีย พ้ืนที่ในการจัดงานมีน้อย)    
  ๓.  คณะทํางานกําหนดการจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน ในช่วงกลางเดือน
กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๕     
  ๔.  รูปแบบลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพื้นที่จัดบูธออกเป็น ๕ ส่วน คือ (๑) พ้ืน
ที่บูธของหน่วยงานที่เปิดให้มีการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ให้กับแรงงาน ผู้ว่างงานรวมถึงประชาชนที่สนใจจาก
กระทรวงแรงงาน (๒) พ้ืนที่ของหน่วยงานที่เปิดให้มีการรับสมัครงานให้กับผู้ที่ว่างงาน (๓) พ้ืนที่สําหรับ
หน่วยงานที่มาออกร้านและขายแฟรนไชส์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย (๔) พ้ืนที่สําหรับพ่อค้า แม่ค้า ลูกค้า
ของธนาคารออมสิน ที่ประสงค์ออกร้านในงาน (๕) พ้ืนที่สําหรับสถาบันการเงิน   
 

 
   
  ๕)  คณะทํางานได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ดังนี้   

     -  การจัดแถลงข่าว รวมถึงการประสานงานผู้สื่อข่าว มอบหมายให้คุณวริศรียา บุญสม,  
คุณสุกฤตา สุวรรณกฤติ, คุณประเทศ อภิชัยทวีสิน และคุณสรายุทธ พูนพานิช        

     -  ประสานงานสถาบันการเงิน มอบหมายให้คุณธีราลักษณ์ รมยานนท์ 
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       -  รูปแบบการจัดสถานที่ในการจัดงาน มอบหมายให้คุณอทิทักษ์ ฐานะรัตน์ และคุณ
ปกรณ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ 
  ในการนี้ ที่ประชุมคณะทํางานจะได้นําเสนอแนวทางในการดําเนินงานทั้งหมดให้กับ
ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ ได้เป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และขอให้มีการประชุม
คณะทํางานร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลังฯ ในสัปดาห์ต่อไป   
 

 
 

ครั้งที่ ๕ การประชุมคณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน วันจันทร์ที่ ๒๗  สิงหาคม  
๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 
สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
  ที่ประชุมคณะทํางานได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน “มหกรรมสร้าง
งาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
สภาผู้แทนราษฎร  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  นํามารวบรวมสรุปเป็นข้อมูลในการจัดงาน รวมถึง
ความพร้อมในการเข้าร่วมงานดังกล่าวของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 

๑. ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน 
๒. ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๓. กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๔. กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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๕. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๖. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๘. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
๙. ประธานกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๑๑. บรรณาธิการอํานวยการหนังสือพิมพ์มติชน 
๑๒. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
๑๓. กรรมการผู้จัดการบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จํากัด 
๑๔. ผู้จัดการกูเกิลประจําประเทศไทย  
๑๕. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

  ครั้งที่ ๖ การประชุมคณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน 
๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
   ที่ประชุมคณะทํางานได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน 
สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
สภาผู้แทนราษฎร  เพื่อรับฟังความพร้อมและผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาเสนอในงาน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงาน นํามารวบรวมสรุปเป็นข้อมูลในการจัดงานดังกล่าว 
ซึ่งหน่วยงาน ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 

๑. ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน 
๒. ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๓. กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๔. กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
๕. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๖. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๘. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
๙. ประธานกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๑๑. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
๑๒. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๒๑ 
  
 

๑๓. กรรมการผู้จัดการบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จํากัด 
๑๔. ผู้จัดการกูเกิลประจําประเทศไทย  
๑๕. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

  ๑๖.  ชมรมคอลัมนิตส์ การ์ตูน 
  ๑๗.  ชมรมคอลัมนิตส์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย 
  ๑๘.  ศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน 
 

 
 

  ครั้งที่ ๗ การประชุมคณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน วันพุธที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๗ ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๒ สรุป
สาระสําคัญดังนี้ 
  ที่ประชุมคณะทํางานได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบนเวทีในการจัดงาน 
“มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต”  ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและ
สถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นํามารวบรวมสรุปเป็นข้อมูลใน
การจัดงาน รวมถึงความพร้อมในการเข้าร่วมงานดังกล่าวของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม
มีดังนี้ 

๑.  ผู้บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
๒.  ผู้บริหาร บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) 
๓.  ผู้บริหาร บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๒๒ 
  
 

๔.  ผู้บริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
๕.  ผู้บริหาร ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 

 

  ครั้งที่ ๘ การประชุมคณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน วันพุธที่ ๑๙  กันยายน
๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๓
สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
  ที่ประชุมคณะทํางานได้เชิญสถาบันการเงินที่ตอบรับเข้าร่วมในการจัดงาน “มหกรรมสร้าง
งาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” ของคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคารและสถาบัน
การเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้มารับฟังแผนงานและความพร้อมของคณะทํางานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการใช้พ้ืนที่ของแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วม
ประชุมมีดังนี้ 

๑. ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน 
๒. ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๓. กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๔. กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
๕. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๖.  กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

 
 

  ครั้งที่ ๙ การประชุมคณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๕ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคาร
รัฐสภา ๒  สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

ที่ประชุมคณะทํางานได้เชิญสถาบันการเงิน  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนที่ตอบรับเข้า
ร่วมในการจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง 
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การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้มารับฟังการสรุปเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
และซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการจัดงาน รวมถึงรับทราบกําหนดการพิธีเปิดงานให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน
ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้   

๑. ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน 
๒. ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๓. กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๔. กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
๕. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๖. กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
๗. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๘. อธิบดีกรมการจัดหางาน 
๙. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
๑๐. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
๑๑. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
๑๔. ประธานกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
๑๕. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๑๖. ผู้อํานวยการสถาบันอาหาร 
๑๗. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑๘. ผู้จัดการ บริษัท ไอศกรีมทอด ต๋ี  ดอกสะเดา 
๑๙. ผู้จัดการ บริษัท คุณประพจน์  แย้มพราย 
๒๐. ผู้จัดการ บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จํากัด 
๒๑. ผู้จัดการ บริษัท คุณสมเจตน์  ประนม ก๊วยเต๋ียวชัยชนะ 
๒๒. ผู้จัดการ บริษัท เอ็มดี ๗๙ เทรดดิ้ง จํากัด 
๒๓. ผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์พีสโนว์มิล ไอซ์ 
๒๔. ผู้จัดการ บริษัท ก๊วยเต๋ียวกระทุ่มแบน 
๒๕. ผู้จัดการ บริษัท น้องฟ้า กล้วยอบน้ําผึ้งทอด จิ้มนม ช็อกโกแลค 
๒๖. ผู้จัดการ บริษัท ป้าอู๊ดข้าวแกงทอด 
๒๗. ผู้จัดการ บริษัท ริมทาง ข้าวมันไก่ตอน 
๒๘. ผู้จัดการ บริษัท ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส 
๒๙. ผู้จัดการ บริษัท ย้ิมสยาม มาร์เก็ตต้ิง จํากัด 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๒๔ 
  
 

๓๐. ผู้จัดการ บริษัท เอ็มมิลค์ นมสดแท้ ๑๐๐% 
๓๑. ผู้จัดการ บริษัท ไดมอนด์แพนเค้กการ์ตูน 
๓๒. ผู้จัดการ บริษัท แพนด้าลูกช้ินปลาระเบิด 
๓๓. ผู้จัดการ บริษัท ไมนาเวล ตัดหญ้า 

  กําหนดการจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต”  ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๙ 
– วันอาทิตย์ที่  ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต  จะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๕   เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  โดยประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและ
สถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร  ได้มีหนังสือกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่ง
นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจสําคัญจึงได้มอบหมายให้นายทนุศัก ด์ิ  เล็กอุทัย  รัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง  เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวแทน  นอกจากนี้ หลังจากพิธีเปิดงานจะมีพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัท ซีพี ออล์ล จํากัด  ซึ่งได้เชิญนาย
ศักดา  คงเพชร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นสักขีพยานด้วย 
 

 
 

  สรุปผลการดําเนินงาน 
  คณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน  ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ
ธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  ได้ดําเนินการจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้าง
คุณภาพชีวิต”  ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๙ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค 
รังสิต สามารถสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้  
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  ๑.  จํานวนประชาชนในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจากต่างจังหวัดที่
ลงทะเบียน และเข้าร่วมงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ 
พาร์ค รังสิต ทั้งสิ้น จํานวน ๑๔,๑๓๐ คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
         ๑.๑  วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวนประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน
ทั้งสิ้น จํานวน ๔,๗๕๔ คน 
         ๑.๒  วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวนประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน
ทั้งสิ้น จํานวน ๔,๖๖๘ คน 
         ๑.๓  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวนประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้า
ร่วมงานทั้งสิ้น จํานวน ๔,๗๐๘ คน 
 

 
 

  ๒.  สถาบันการเงินที่เข้าร่วมออกร้าน และนําผลิตภัณฑ์มานําเสนอในงาน “มหกรรม
สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” มีจํานวนทั้งสิ้น  ๖ สถาบันการเงิน ได้แก่   

        ๒.๑  ธนาคารออมสิน 
        ๒.๒  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
        ๒.๓  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
        ๒.๔  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
        ๒.๕  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
        ๒.๖  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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  ๓.  หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมออกร้าน และนําผลิตภัณฑ์มานําเสนอในงาน “มหกรรม
สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ 
                ๓.๑  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
        ๓.๒  กรมการจัดหางาน 
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        ๓.๓  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
        ๓.๔  กรมการพัฒนาชุมชน 
        ๓.๕  พัฒนาธุรกิจการค้า 
        ๓.๖  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ๓.๗  สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
        ๓.๘  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
        ๓.๙  สถาบันอาหาร 
        ๓.๑๐  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

   

  ๔.  หน่วยงานภาคเอกชนที่ เข้าร่วมออกร้าน และนําผลิตภัณฑ์มาเสนอในงาน 
“มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” มีจํานวนทั้งสิน ๓๖ หน่วยงาน ได้แก่ 
              ๔.๑  บริษัท ไอศกรีมทอด ต๋ี  ดอกสะเดา 
              ๔.๒  บริษัท คุณประพจน์  แย้มพราย 
        ๔.๓  บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จํากัด 
        ๔.๔  บริษัท คุณสมเจตน์  ประนม ก๊วยเต๋ียวชัยชนะ 
            ๔.๕  บริษัท เอ็มดี  ๗๙  เทรดดิ้ง จํากัด  (ชิกก้ีชิก) 
        ๔.๖  บริษัท พีแอนด์พีสโนว์มิล ไอซ์ 
        ๔.๗  บริษัท ก๊วยเต๋ียวกระทุ่มแบน 
        ๔.๘  บริษัท น้องฟ้า กล้วยอบน้ําผึ้งทอด จิ้มนม ช็อกโกแลต 
        ๔.๙  บริษัท ป้าอู๊ดข้าวแกงทอด 
        ๔.๑๐  บริษัท ริมทาง ข้าวมันไก่ตอน 
        ๔.๑๑  บริษัท ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส 
        ๔.๑๒  บริษัท ย้ิมสยาม มาร์เก็ตต้ิง จํากัด 
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        ๔.๑๓  บริษัท เอ็มมิลค์ นมสดแท้ ๑๐๐% 
        ๔.๑๔  บริษัท ไดมอนด์แพนเค้กการ์ตูน 
        ๔.๑๕  บริษัท แพนด้าลูกช้ินปลาระเบิด 
        ๔.๑๖  บริษัท โมนาเวล ตัดหญ้า 

         ๔.๑๗  บริษัท โดม โซล่าร์เซล 
        ๔.๑๘  บริษัท Milky  ICE 
        ๔.๑๙  บริษัท กลาส ไอเดีย จํากัด 
        ๔.๒๐  บริษัท AS – Auto  pop  up 

         ๔.๒๑  คุณปทุมทิพย์  เอี่ยมสะอาด  (เอเชีย อัพเดต) 
        ๔.๒๒  เจ้าของแฟรนไชส์  กาแฟวันแฟน 
        ๔.๒๓  บริษัท หวดนึ่งไฟฟ้า 
        ๔.๒๔  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
        ๔.๒๕  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
        ๔.๒๖  วิทยาลัยการอาชีพเสนา 
        ๔.๒๗  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
        ๔.๒๘  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
        ๔.๒๙  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 
        ๔.๓๐  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 
        ๔.๓๑  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
        ๔.๓๒  วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
        ๔.๓๓  นางสาวสําราญ  แสงเดช 
        ๔.๓๔  นางสาวทัศนันท์  อุดมสิทธิเศรษฐ 
        ๔.๓๕  นางนิลวรรณ  ชูก้อนทอง 
        ๔.๓๖  นายวสันต์ จนัทรมูล 
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  ๕.  การจัดเสวนาเรื่อง “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน” ณ  หอประชุมบุรฉัตร ชั้น ๑ 
ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่  ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐  - ๑๖.๓๐  นาฬิกา    
  การเสวนาเรื่อง “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน”  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมการเสวนาทั้งสิ้น 
จํานวน ๔๓๒ คน วิทยากรในการเสวนาจํานวน ๔ ท่าน คือ ๑) นายปรีชา กิรพิมล ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
ธนาคารออมสิน ๒) นายปีเตอร์ กัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จํากัด ๓) นายแพทย์นิติพล สกุลชัย  
ประธานบริษัท นิติพล คลินิก  และ ๔) นายวีระยุทธ์ เชื้อไทย รองผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)   
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  ๖. การจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” 
ของคณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๒ ครั้ง   
       ๖.๑  จัดการแถลงข่าวการจัดการ “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพ
ชีวิต” ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องแถลงข่าวธนาคารออมสิน 
สํานักงานใหญ่ 
 

 
 

       ๖.๒  จัดการแถลงข่าวการจัดการ “มหกรรมสร้างงาน  สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” 
ในวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารรัฐสภา ๑ 
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  ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
  คณะทํางานมหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน  ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ
ธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  ได้ดําเนินการจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้าง
คุณภาพชีวิต”  ในระหว่างวันศุกร์ที่  ๑๙ – วันอาทิตย์ที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ 
พาร์ค รังสิต ซึ่งภายหลังจากการดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว สามารถรวบรวมข้อมูลในเรื่องปัญหา อุปสรรคใน
การดําเนินงานได้ดังนี้ 
  คณะทํางานแยกปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานออกเป็น ๓ ด้าน 
ดังนี้ 
  ๑.   ด้านสถานที่จัดงาน การเลือกสถานที่สําหรับจัดงาน นอกจากต้องคํานึงถึงความ
สะดวก ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายสําหรับสถานที่จัดงานแล้ว จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง 
ๆ ในระหว่างการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่จัดงานว่าเหมาะสม และ
สามารถดําเนินงานตามกิจกรรมตามที่กําหนดไว้ในแผนงานได้หรือไม่ อีกทั้งต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้บริหารของสถานที่นั้นด้วย ก่อนที่จะดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งบนเวทีและพื้นที่ส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของ
หน่วยงาน 
 
 

 
  ๒.  ด้านการประชาสัมพันธ์ คณะทํางานได้กําหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จะจัดแสดง
ในงานเรียบร้อยแล้ว ทีมงานประชาสัมพันธ์ควรต้องสื่อสารผ่านไปยังสื่อมวลชนให้ตรงตามที่กําหนดไว้ใน
แผนงานอย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อลดปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนของสื่อมวลชนและประชาชนที่มี
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ความประสงค์เข้าร่วมงานให้น้อยที่สุด เช่น เรื่องการสาธิตและฝึกอบรมอาชีพ ใช้เวลาเพียงอาชีพละ ๑ วัน  
ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําไปประกอบอาชีพค้าขายขนาดเล็กได้ทันที ได้แก่ การทําพวงกุญแจ ทํา
ขนมลูกชุบ เป็นต้น แต่ผู้เข้ารับการฝึกมอบรมเข้าใจว่าเมื่อฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับใบรับรอง
การฝึกอบรมเพื่อที่จะสามารถนําไปขอสินเชื่อจากทางสถาบันการเงินได้ทันที  
 
 

 
 
 

  



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๓๔ 
  
 

 
 

  ๓.  ด้านการประสานงาน การประสานงานเชิญหน่วยงาน ร้านค้าต่าง ๆ ให้มาร่วมออ
กร้าน แสดงผลิตภัณฑ์ในงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” คณะทํางานควรคัดเลือก 
และจัดขนาดทางธุรกิจของร้านค้าให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดความสมดุล นอกจากนี้ ต้อง
พิจารณาว่าหน่วยงานที่เชิญมาร่วมออกร้านในงานต้องมีคุณสมบัติตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วย 
และในส่วนของหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมอาชีพต้องคัดเลือกอาชีพให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของคณะทํางานด้วย  

  ๒.  คณะทํางานยกร่างพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
  ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน  
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่า
พระราชบัญญัติสาํนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มีความล้าสมัยและไม่ครอบคลุมถึงสลากรัฐบาล
หลายประเภทที่มีอยู่ จึงได้มีมติตั้งคณะทํางานยกร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
  ๑.  นายคํานวณ  ชโลปถัมภ์    ประธานคณะทาํงาน 
  ๒.  นายมารุต  มัสยวาณิช     รองประธานคณะทํางาน 
  ๓.  นายอโนทยั  อุเทนสุต     คณะทํางาน 
  ๔.  นางวิยดี  สุตะวงค์     คณะทํางาน 
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  ๕.  นายบุรินทร์  สุขพิศาล     คณะทํางาน 
  ๖.  นายชาญ  ธาระวาส     คณะทํางาน 
  ๗.  นายเสนอ  อัศวมันตา     คณะทํางาน 
  ๘.  นายสมเกยีรติ  เฮงวัชรไพบูลย์    คณะทํางาน 
  ๙.  นายสามารถ  รัตนประทปีพร    คณะทํางาน 
  ๑๐. นายเชิดชัย  ประทุมมา    คณะทํางาน 
  ๑๑. ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะทํางาน 
  ๑๒. ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  คณะทํางาน 
  ๑๓. นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ   คณะทํางาน 
  ๑๔. นายจิรเดช  อานุภาวธรรม    คณะทํางาน 
  ๑๕. นายสุรชยั  พรหมพันธ์    คณะทํางาน 
  ๑๖. นายวินัย  พุทธิเบต     เลขานุการคณะทํางาน  
         คนที่หนึ่ง 
  ๑๗. นายทวีป  วุฒิบาทุกาจิตต์    เลขานุการคณะทํางาน 
         คนที่สอง 
  ๑๘. นางสาวโชติมา  กาเมือง    ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน  
         คนที่หนึ่ง 
  ๑๙. นายพงษ์พันธ์ุ  จุลอดุง    ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 
         คนทีส่อง 
   อํานาจหนา้ที ่

  ๑. ศึกษา และรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลาก
พิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว ๒ ตัว  
  ๒. ศึกษา และวิเคราะห์พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่เป็น
ปัญหา และอุปสรรคในการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว ๒ ตัว และบันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัวของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
  ๓ .  ยกร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... แล้ว
นําเสนอคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อพิจารณาต่อไป 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่     พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
   

  คณะทํางานยกร่างพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ซึ่ง
ต้ังขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  จากคราวการประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ
ธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร นั้น ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....   ทั้งสิ้น จํานวน ๕ ครั้ง  และได้รายงานผลการดําเนินงาน
ต่อคณะกรรมธิการการเงิน การคลังฯ   จากนั้นประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ ได้มีหนังสือกราบ
เรียนนายกรัฐมนตรีในเรื่องที่คณะทํางานพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๓๘ 
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๘.  การสัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมาธิการ 
นับแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ

การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  ได้มีการจัดการสัมมนาทางวิชาการ  จํานวน  
๓๘  ครั้ง  ดังต่อไปนี้ 

 

๑)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ       
พิเศษของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  วันจันทร์ที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๕๕             
ณ  ห้องประชุมไพลินคอนเวนชั่น   โรงแรมเฟลิกซ์  ริเวอร์แคว  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

๒)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “คนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวโน้มสภาวะ
เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ.  ๒๕๕๕”  วันอาทิตย์ที่  ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

๓ )   โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “การเตรียมความพร้อมในการจัดตั ้ง เขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  วันจันทร์ที่  
๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   ณ  ห้องประชุมดอยตุง  โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท   จังหวัดเชียงราย  

 

  ๔) โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื ่อง “ความสําเร็จในการออมจากแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” วันเสาร์ที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

๕)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง   “คนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวโน้มสภาวะ
เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ.  ๒๕๕๕”  วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ  จังหวัดหนองบัวลําภู 

   

๖)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวโน้มสภาวะ
เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ.  ๒๕๕๕”  วันเสาร์ที่ ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ  จังหวัดขอนแก่น 

 

๗)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “ประชาชนในท้องถิ่นกับปัญหาความเดือดร้อนที่
ภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้น”   วันเสาร์ที่  ๒   มิถุนายน  ๒๕๕๕    ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพระ
มหาไถ่  จังหวัดชลบุรี 

 

๘)  โครงกาสัมมนาทางวิชาการรื่อง  “ธนาคารอิสลามมีส่วนช่วยประชาชนในท้องถิ่นกับ
ปัญหา     ความเดือดร้อนที่ภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้น”   วันเสาร์ที่  ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๕   ณ 
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์  จังหวัดสตูล       
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๙)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “คนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวโน้ม
สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕”  วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ  จังหวัดขอนแก่น 

 
๑๐)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “นโยบายบัตรสินเชื่อเกษตรกรและนโยบาย           

ในความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสินส่งผลต่อ
ประชาชนกลุ่มฐานรากอย่างไร”  วันอาทิตย์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕    ณ  จังหวัดหนองบัวลําภู  

 
๑๑)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “ประชาชนในท้องถิ่นกับปัญหาความเดือดร้อน      

ที่ภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้น”  วันศุกร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕   ณ  จังหวัดชลบุรี   
 
๑๒)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “ประชาชนในท้องถิ่นกับปัญหาความเดือดร้อน       

ที่ภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูงขึ้น”   ในวันเสาร์ที่ ๑  กันยายน  ๒๕๕๕   ณ  จังหวัดเชียงใหม่   
 
๑๓)โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง   “จังหวัดสตูลกับความพร้อมในการรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”   วันจันทร์ที่ ๓  กันยายน ๒๕๕๕   ณ  จังหวัดสตูล   
 
๑๔)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง   “จังหวัดราชบุรีกับความพร้อมในการรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”   วันศุกร์ที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๕   ณ จังหวัดราชบุรี   
 
๑๕)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง   “คนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวโน้มสภาวะ

เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ.  ๒๕๕๕”  วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕    ณ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ   
 
๑๖)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “คนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวโน้ม

สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕”   วันเสาร์ที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๕.   ณ  จังหวัดเชียงใหม่   
 
  ๑๗)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ระบบการเงินในระดับจุลภาคที่จะทําให้
ประชาชนกลุ่มฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น”  วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕  ณ อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

    
  ๑๘)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ความสําเร็จในการออม จากแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” วันเสาร์ที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๕  ณ  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
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  ๑๙)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ระบบการเงินในระดับจุลภาคที่จะทําให้
ประชาชนกลุ่มฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น” วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕  ณ  อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
๒๐)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง   “นโยบายบัตรสินเชื่อเกษตรกร และนโยบาย  

ในความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และธนาคารออมสินส่งผลต่อ
ประชาชนกลุ่มฐานรากอย่างไร”  วันจันทร์ที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๕๕  ณ จังหวัดกาญจนบุรี   

 
  ๒๑)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “การสร้างรายได้จากนโยบายเศรษฐกิจชุมชน”     
วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  นาฬิกา ณ  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
 

๒๒)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การสร้างรายได้จากนโยบายเศรษฐกิจชุมชน”     
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

 
๒๒)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การสร้างรายได้จากนโยบายเศรษฐกิจชุมชน”     

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 
๒๓)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวโน้มสภาวะ

เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖” วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดขอนแก่น 
 
๒๔)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวโน้มสภาวะ

เศรษฐกจิไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖” วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดหนองบัวลําภู 
 
๒๕)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวโน้มสภาวะ

เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖” วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๒๖)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวโน้มสภาวะ

เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖” วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ  จังหวัดสตูล 
 
๒๗)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พ.ร.บ. เงินกู้ ๒ ล้านล้าน จุดเปลี่ยนประเทศ

ไทย” วันพุธที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  ห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารรัฐสภา ๑ 
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๒๘)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คนไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวโน้มสภาวะ
เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖” วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖  ณ  จังหวัดชลบุรี 

 
๒๙)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะมีส่วนช่วย

พัฒนาศักยภาพของสตรีจังหวัดกาญจนบุรีอย่างไร” วันเสาร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
๓๐)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด

กาญจนบุรีเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน”  วันศุกร์ที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๕๖   ณ   ห้องประชุม
โรงแรม   เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี    

 
๓๑)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประชาชนในท้องถิ่นกับปัญหาความเดือดร้อน      

ที่ภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้น”  วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖  ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
๓๒)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประชาชนในท้องถิ่นกับปัญหาความเดือดร้อน      

ที่ภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้น” วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดขอนแก่น 
 
๓๓)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประชาชนในท้องถิ่นกับปัญหาความเดือดร้อน      

ที่ภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้น”  วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖  ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
๓๔)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ และการขึ้น

ราคาพลังงานมีผลต่อการใช้จ่ายเงินเพื่อการดําเนินชีวิตของประชาชนอย่างไร”  วันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๖       
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

๓๕)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประชาชนในท้องถิ่นกับปัญหาความเดือดร้อน      
ที่ภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้น” วันอาทิตย์ที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  จังหวัดหนองบัวลําภู 

 
๓๖)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประโยชน์ที่ชาวราชบุรีจะได้รับจากการเปิดตลาดนัด

ชายแดนตะโกล่าง ช่วงตะโกบน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี”  วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จังหวัดราชบุรี   

๓๗)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มุมมองของเยาวชนต่อการออกแบบเศรษฐกิจ 
การเงิน การคลัง ตลาดเงิน และตลาดทุนของประเทศไทย” วันที่  ๒๖ - ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖  ณ จังหวัดสงขลา 
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๓๘)  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มุมมองของเยาวชนต่อการออกแบบเศรษฐกิจ การเงิน 
การคลัง ตลาดเงิน และตลาดทุนของประเทศไทย” วันที่  ๒๖ - ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๘.๑  สรุปสาระสําคัญของการสัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  ดังต่อไปนี้ 

๑) โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ การเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน”  โดยมีหลักการและเหตุผล ตลอดจน
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และมาเลเซีย รวมแนวชายแดนระยะทางประมาณ ๕,๕๐๒ กิโลเมตร            
มีช่องทางการค้าชายแดนระหว่างกันกว่า ๗๐ จุด รวมทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ GMS ACMECS และ 
BIMST-EC เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การค้าชายแดนมีบทบาทสําคัญที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค 
และเป็นการสร้างความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย      
ในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรจังหวัดกาญจนบุรี กับสหภาพพม่า   
ซึ่งเป็นด่านศุลกากรที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุด โดยในปี ๒๕๕๓ (มกราคม-ตุลาคม) มีมูลค่ารวม 
ทั ้งสิ ้น ๗๑ ,๑๔๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๑ .๗๐ ของมูลค่าการค้าชายแดนทั ้งหมด      
ของประเทศไทย ส่งผลให้พื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที ่เศรษฐกิจสําคัญที่รัฐบาลเล็งเห็น      
และสนับสนุนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ทั ้งนี ้ เป็นการสนับสนุนและรองร ับการขยายตัว        
ของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor) และการเปิดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียน  ซึ ่งจะมีขึ ้นในปี ๒๕๕๘  โดยจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจบริเวณ      
จังหวัดชายแดน จึงได ้ม ีการจัดทําร ่างพระราชบัญญัต ิเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยผ่านความเห็นชอบ         
จากคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตรเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ยังมิได้
นําเข้าสู ่การพิจารณาของรัฐสภา เนื ่องจากมีเส ียงคัดค้านเรื ่องดังกล่าวพอควร เหตุผลที ่ค ัดค้านคือ         
ในการปกครองและบริหารพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องใช้กฎหมายที่ต่างจากกฎหมายในพื้นที่ทั่วไป 
เกรงว่าทําให้เกิดผลบังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐานในประเทศเดียวกัน 

คณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร             
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ และประโยชน์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนกาญจนบุรีใน
ขณะเด ียวก ันก ็ตระหนักถ ึงป ัญหาและอุปสรรค   ซึ ่งอาจจะทําให ้การจ ัดตั ้งไม ่เก ิดผลเป็นร ูปธรรม   
จึงเห็นสมควรที่จะระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ 
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และประชาชนทั่วไปพร้อมทั ้งรับฟังปัญหาจากนักธุรกิจและประชาชน เพื ่อรวบรวมข้อมูล   นํามา
วิเคราะห์ และสรุปผลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นการเตรียมความพร้อม  ตลอดจนหา
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดน ที่เหมาะสม และเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมชายแดนของไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
๑.  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และการค้า

ชายแดนของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไปในอนาคต 
๒.  เพื ่อศึกษาแนวทางในการวางกรอบสําหรับการจัดทําร่างกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง     

กับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
๓.  เพื่อระดมความคิดเห็น รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางในการจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง 
มาวิเคราะห์ และสรุปผล เสนอต่อหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องให้ร ับทราบ เพื ่อเป็นแนวทางประกอบ          
ในการดําเนินการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา  ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน ๔๐๐ คน ประกอบด้วย 
๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ 

พาณิชย์จังหวัด  ประธานหอการค้าจังหวัด สมาชิกหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด   
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ 

๒.  หน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่  ตัวแทนกรมทางหลวง  ตัวแทนกรมทางหลวงชนบท  
ตัวแทนสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศ  ฯลฯ 

๓.  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
๔.  ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการการเงิน 

การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
๕.  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  สภาผู้แทนราษฎร 
๖.  คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬา  สภาผู้แทนราษฎร 
๗.  คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  สภาผู้แทนราษฎร 
๘.  ประชาชนที่สนใจเรื่องการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 
วิทยากร 
๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
๒.  ดร. สมชัย  สัจจพงษ์  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๓ .   วิทยากรผู ้ทรงค ุณวุฒิด ้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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๔.  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 
๕.  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) 
๖.   วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขนส่ง จากสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ 
วิธีการดําเนินการสัมมนา 
๑.  จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที ่มีประสบการณ์  นักวิชาการ 

หน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการอภิปรายและบรรยาย 
๒ .   รับฟังความคิดเห ็นและตอบข้อซ ักถามจากผู ้เข ้าร ่วมสัมมนา โดยวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระยะเวลา และสถานที่ในการสัมมนา 
๑ .  วันจันทร์ที ่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา  ๐๘ .๓๐ – ๑๖ .๓๐ นาฬิกา         

ณ ห้องประชุมไพลินคอนเวนชั่น  โรงแรมเฟลิกซ์  ริเวอร์แคว   จังหวัดกาญจนบุรี 
๒.  วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๕   ณ ห้องประชุมดอยตุง  โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท    

จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑ .   ผู ้เข ้าร ่วมส ัมมนา  มีความรู ้ความเข ้าใจเกี ่ยวกับแนวทางการจ ัดตั ้งจ ังหว ัด

กาญจนบุรีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนของประเทศไทย 
๒.  สามารถสรุปแนวทางการจัดตั้งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

ชายแดนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตได้ 
๓.  จัดกรอบสําหรับการจัดทําร่างกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ เพื่อรองรับการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
๘.๒  รายงานการสัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง 

การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร   
หลังจากคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร  

จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจทางวิชาการและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ  แล้ว 
คณะกรรมาธิการจะนําข้อมูล ข้อคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  มาสรุปจัดทําเป็นรายงาน
ของคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณานําส่งข้อมูล/ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุง 
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แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป  ตัวอย่างสรุปรายงานทางวิชาการ ของ
คณะกรรมาธิการ  ดังนี้ 

รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
กาญจนบุรี”  ในวันศุกร์ที่  ๑๙  กรกฎาคม   ๒๕๕๖   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา  ณ  ห้อง
ประชุมไพลิน  โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 

สรุปสาระสําคัญของการสัมมนา 
วันศุกร์ที่ ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร

และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดกาญจนบุรี”   ณ    ห้องประชุมไพลิน  โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อได้
เวลาอันสมควรพิธีกรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์  การจัดสัมมนาสรุปได้ว่า  
  จากนั้นพิธีกรได้กล่าวแนะนําวิทยากร  และได้เชิญวิทยากรทั้ง ๘ ท่าน ขึ้นเวทีบรรยาย      
ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  

 
สาระสําคัญของการสัมมนา 
นายกีรติ  กิจมานะวัฒน์  นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ บรรยายสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

ต้นทุนการขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในการค้าขายระหว่างประเทศ โดยมีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ ๔๙ ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยในปี ๒๕๕๒ ประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์ ประมาณ ๑.๕ 
ล้านล้านบาท หากผู้ผลิตในประเทศไทยสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส่งออกได้     ก็จะทําให้ผู้ผลิตมี
ผลกําไรเพิ่มขึ้น  ภาครัฐจึงได้กําหนดวิธีการในการที่จะลดต้นทุนการขนส่งว่าต้องมี  การพัฒนาการ
เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคใกล้เคียงกัน จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาให้เป็นประชาคม
เขตเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น   ซึ่งภายในปี ๒๕๕๘ ภูมิภาคอาเซียนก็จะมีการเปิดเสรี    ในการขนส่งสินค้า 
การนําเข้าและส่งออก  สําหรับการส่งออกทางเรือ ประเทศไทยมีท่าเรือที่ใช้        ในการส่งออกสินค้าไป
ยังต่างประเทศอยู่ ๒ ท่าเรือ คือ ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งทั้ง ๒ ท่าเรือนี้เป็นท่าเรือที่อยู่ในฝั่ง
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ของอ่าวไทย ซึ่งเป็นฝั่งตะวันออกของประเทศ แต่ประเทศไทยยังไม่มีท่าเรือหรือประตูการค้าที่จะส่งออก
ไปในทางฝั่งตะวันตกเลย ทําให้ต้องพึ่งพาท่าเรือของประเทศสิงคโปร์ ท่าเรือปีนัง  ของประเทศ มาเลเซีย  ใน
การที่จะขนส่งสินค้าออกไปยังฝั่งตะวันตก หากมีการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวาย     ก็จะเป็นการเชื่อมต่อการ
ขนส่งทางฝั่งตะวันตก และจะเป็นการเชื่อมโยงประตูเศรษฐกิจระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของประเทศ
ไทย สําหรับเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์นั้น  มีศักยภาพ  ในการพัฒนาทั้งด้านกายภาพที่จะ
เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง ในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าไปยัง
เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
ไทย เป็นโอกาสของภาคเอกชนไทย ในการร่วมพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวาย และพื้นที่อุตสาหกรรมตามโครงการ ซึ่งจะ
ช่วยขยายโอกาสการสร้างความร่วมมือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่อไป  

 

 
 

นายสมชาย   ศักดาเวคีอ ิศร   ที ่ปร ึกษาด้านนโยบายและแผนงานสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) บรรยายสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่สําคัญของ
ภูมิภาค สร้างเส้นทางลัดโลจิสติกส์ของภูมิภาค ที่ทําให้การขนส่งระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ เมืองเชนไน 
ซึ่งแต่เดิมการเดินทางผ่านประเทศสิงค์โปร์ใช้เวลา 6 วัน ลดลงเหลือประมาณ 3 วัน จะทําให้ประเทศไทย     
มี GDP เพิ่มถึง 1.9% และเป็นการสนับสนุนประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นมูลค่ามากขึ้น 
กล่าวคือ เมื่อมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจทวายเกิดขึ้น จะทําให้เกิดการเช่ือมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่าง
ฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศ โดยจะเป็นเส้นทางระยะยาวตามแนวระเบียงทวาย กาญจนบุรี 
กรุงเทพมหานคร.และอีสเทิร์นซีบอร์ด สําหรับอีสเทิร์นซีบอร์ดนั้น เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักของ
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ประเทไทย เช่น ปิโตรเคมี,เคมีภัณฑ์, อิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์และชิ้นส่วน  ถือว่าเป็น logistic hub ของ
ประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางส่งออกสินค้าภายในประเทศไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อเมริกา 
ออสเตรเลีย สิงค์โปร์และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ส่วนกรุงเทพฯ นั้น ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ ทั้งด้านการบริการ ธุรกิจ การแพทย์ เป็นศูนย์กลางความรู้ แหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
วัฒนธรรม  พ้ืนที่ต่อมา คือ จังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันตกของประเทศไทย ถือเป็นศูนย์กลาง
เทคโนโลยีการศึกษาและการแพทย์ ศูนย์กลางบริการทางธุรกิจและบริการทางสังคม ฐานผลิตการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดนสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการโลจิสติกส์ และพื้นที่สุดท้าย คือ เขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย       ซึ่งจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักแห่งใหม่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
รวมท้ังอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และยังเป็นเส้นทางส่งออกสินค้าภายในประเทศไป
ยังประเทศอินเดียและทวีปต่างๆ เช่น ทวีปเอเชียใต้ ทวีปตะวันออกกลาง ทวีปอาฟริกา ทวีปยุโรปและทวีป
อเมริกาใต้ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ํา เช่น เหล็กต้นน้ํา และ ปิโตรเคมีต้นน้ํา จะสามารถผลิตวัตถุดิบ
ป้อนอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอีสเทิร์นซีบอร์ดได้  และเขตพัฒนาเศรษฐกิจทวายนี้จะส่งผลให้จังหวัดกาญจนบุรี
มีบทบาทในการเป็นประตูการนําเข้า - ส่งออก สินค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน - ผ่านพรมแดนไปยังหรือ
มาจากประเทศที่สาม เช่น ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียใต้ ทวีปยุโรปทวีปตะวันออกกลาง ฯลฯ  ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนการผลิต การขนส่ง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ไทย - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ดังนั้น สิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีควรเตรียมความพร้อมก็คือ ดําเนินการ
เตรียมความพร้อม อาทิ วางแผน การใช้ประโยชน์ที่ดิน วางผังเมืองและผังเฉพาะ กําหนดแผนการดําเนินงาน
กิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ระบุเงื่อนไขที่จําเป็นต่อการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในพื้นที่ 
จัดทําร่างแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบาย           เขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖           ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ต่อไป 

นายสุริยนต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายสรุปสาระสําคัญ ดังนี้   
จังหวัดกาญจนบุร ี ได้ดําเนินงานเตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับโครงการพัฒนา       

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ดังนี้ 
๑.  การดําเนินการยกระดับด่านชั่วคราวบ้านพุน้ําร้อน และ ด่านชั่วคราวบ้านพระ

เจดีย์สามองค์เป็นด่านถาวรในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี กับ นายแต่งเส่ง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ทําเนียบรัฐบาล ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ตอบรับความร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีไทยตอนหนึ่งว่า “ต้องการ
ร่วมมือกันสร้างนิคมอุตสาหกรรมส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนโดยพร้อมร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการเปิดจุดผ่านแดนที่ด่าน ทิกิ ตรงข้ามบ้านพุน้ําร้อน 
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อําเภอเมืองกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งรัดเพื่อให้มีการเปิด    
จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ําร้อน ซึ่งคาดว่าจะเปิดจุดผ่านแดนถาวรได้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 
นอกจากนั้น จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งเร่งรัดการยกระดับด่านชั่วคราวบ้านพุน้ําร้อนเป็นด่านถาวร        
และส่งเสริมอํานวยความสะดวกการค้าชายแดน และการค้าข้ามแดนไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ โดยการยกระดับด่านชั่วคราวพระเจดีย์สามองค์เป็นด่านถาวร 

๒ .   การเตร ียมความพร ้อมด ้านการพ ัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐานเชื ่อมต ่อก ับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 ๒.๑  การก่อสร้างถนนสายกรุงเทพฯ – ชายแดนไทย –สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ระยะทาง ๑๖๙ กม. เป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ๒ ช่วง (ช่วงที่ ๑) โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (Motor way) สายบางใหญ่ – นครปฐม – กาญจนบุรี ๗๙ กม. กระทรวงคมนาคมมี
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกําหนดราคา แล้วขั้นตอนของงาน ๙๖ กม. ตอนนี้อยู่ระหว่างการวางแนว
เส้นทางโครงการ (ช่วงที่ ๒)  โครงการทางหลวงสายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (Motor way) (บ้านพุน้ําร้อน ๗๐ กม.) กรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 
๒๕๕๕ วงเงิน ๓๐ ล้านบาท เพื ่อออกแบบรายละเอียดและศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม    และสิ่งแวดล้อม 

ความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางฝั่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   
โดยภาคเอกชน ขณะนี้ บริษัทอิตาเลี่ยน – ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ได้มีการก่อสร้างถนนลูกรัง
ระหว่างเมืองทวาย และบ้านพุน้ําร้อน เพื่อใช้สําหรับขนส่งวัสดุจากใช้ในการก่อสร้าง 

 ๒.๒  การเตรียมพ้ืนที่รองรับโครงการฯ 
 ๑ )  สําน ักงานโยธาธ ิการและผ ัง เม ืองจ ังหว ัดได ้จ ัดจ ้างที ่ปร ึกษา

ดําเนินการศึกษาโครงการวางผังชุมชนตําบลบ้านเก่า โดยการกําหนดวางผังการพัฒนาพื ้นที ่ให้มี
ศักยภาพในอนาคต ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่พิเศษพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเฉพาะ เขตพื้นที่
เศรษฐกิจเฉพาะให้สอดคล้องกับแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ สายกาญจนบุรี บ้านพุน้ําร้อน 

 ๒) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กําหนดพื้นที่นิคมอุสาหกรรม   
ซึ่งมีศักยภาพ ๔ แห่ง โดยให้ความสําคัญกับเส้นทางมอเตอร์เวย์เป็นหลัก 

 ๓) จังหวัดกาญจนบุรีได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานบูรณาการโครงการ
ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับโครงการท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย เพื่อบูรณาการ
ดําเนินงานโครงการสร้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับโครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย 
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๓.  การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดด่านถาวรบ้านพุน้ําร้อนและด่านเจดีย์สามองค์ 
ด่านพุน้ําร้อน  มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นชอบการ
เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ําร้อน และอนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น จํานวน ๓ โครงการ   
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

 ๑)  โครงการก่อสร้างอาคารชั่วคราวที่ทําการจุดผ่านแดนศุลกากรและการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดผ่านแดนบ้านพุน้ําร้อน จํานวน ๑๗,๒๗๕ ล้านบาท 

 ๒)  โครงการทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๒ บ้านลําทราบ – บ้านห้วยน้ําขาว – 
บ้านพุน้ําร้อน จํานวน ๒๐ ล้านบาท 

 ๓)  โครงการจัดต้ังจุดผ่านแดนศุลกากร บ้านพุน้ําร้อน จํานวน ๑๕ ล้านบาท 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดังนี้ 
๑.  ปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีได้อนุญาตให้บริษัทอิตาเลี่ยน – ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 

จํากัด (มหาชน) เดินทางเข้า – ออก ทางช่องบ้านพุน้ําร้อน ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมืองกาญจนบุรี     
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว เพื่อการก่อสร้างโครงการท่าเรือน้ํา
ลึกทวาย และเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างราชอาณาจักรไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ บ้านพุน้ําร้อน อําเภอเมืองกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการประชุม 
JBC    ณ นครเนปิดอว์ เมื่อวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้แทนฝ่ายไทย และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ได้เห็นชอบในหลักการร่วมกันให้มีการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านพุน้ําร้อน-จุดผ่าน
แดนทิกิ      (ตรงข้ามบ้านพุน้ําร้อน) ทันที เมื่อมีความพร้อมของอาคารที่ทําการและโครงสร้างพื้นฐาน
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เชื่อมโยงทั้งสองฝ่าย/มติคณะกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน สมช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบในหลักการว่า เมื่อมีความเหมาะสม สมควรให้เปิดจุดผ่านแดนถาวร     
บ้านพุน้ําร้อน-ทวายเป็นด่านถาวรต่อไป 

๒.  กรมศุลกากรได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งด่านบ้านพุน้ําร้อน เพื ่ออํานวย   
ความสะดวกในการขนส่งสินค้านําเข้า - ส่งออกเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังนี้ 

 ๑)  ครม. ได้อนุมัติงบประมาณ จํานวน ๑๔,๔๙๕,๐๐๐ ให้กรมศุลกากรจัด
จ้าง ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลในการออกแบบความเหมาะสมของโครงการ ขนาดของโครงการ และ
ประมาณการวงเงินโครงการเพื่อให้มีความพร้อม  ในการดําเนินโครงการจัดตั้งด่านศุลกากรบริเวณ    
จุดผ่านแดนบ้านพุน้ําร้อนให้มีมาตรฐานสากล เพื่อเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป 

 ๒)  การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และด้านเทคนิค/การบริหาร/จัดการ 
ขณะนี้มีความพร้อมแล้วสามารถปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อมีการเปิดจุดผ่านแดนและการกําสร้างแล้วเสร็จ 

 ๓)  สตม . จังหวัดกาญจนบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ มีความ
พร้อมด้านบุคลากร/อุปกรณ์ในการการปฏิบัติหน้าที ่ สําหรับอาคารที ่ทําการชั ่วคราวอยู ่ระหว่าง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
การประชุม ครม. นอกสถานที่เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  จํานวน ๑๗.๒๘ ล้านบาท 

๓.  ด่านเจดีย์สามองค์ 
 -  การเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราว พระเจดีย์สามองค์ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละ

บุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานะเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า และจุดผ่านแดนชั่วคราว สําหรับการ
ท่องเที่ยว ปัจจุบันฝ่ายเมียนมาร์ยังคงเปิดด่านอย่างเป็นทางการ 

 -  การพัฒนาด้านฝั่งไทย มีการพัฒนาถนนแล้ว แต่ยังไม่มีอาคารจุดผ่านแดน 
โดยที่ผ่านมา ฝ่ายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังไม่พร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากปัญหา
เส้นเขตแดนไม่ชัดเจน  และยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   
ซึ่งจะพิจารณาเปิดเมื่อสถานการณ์ภายในสงบ 

๔.  ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบซึ ่งอาจเกิดขึ ้นกับประชาชนที่อาศัยตามแนว
ตะเข็บชายแดนทั้งสองประเทศ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการเปิดจุดผ่านแดน 
๑)  เป็นประตูการค้าและ Logistic ด้านตะวันตกของไทยและ Southern 

Economic Corridor ของกลุ่ม GMS (เวียดนาม กัมพูชา ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) จาก
ทะเลจีน     ไปทะเลอันดามัน 

๒)  เป็นโครงการร่วมของรัฐบาลไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งส่งผลต่อ
ประเทศในกลุ่ม GMS  
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๓)  เป็นจุดการค้าชายแดนที่สําคัญระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด 

๔ )   ส่งเสร ิมการค้า  การลงทุนในจังหว ัด  กลุ ่มจ ังหวัดในประเทศและระหว ่าง
โดยเฉพาะในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม 

๕)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านตะวันตกของไทยและระหว่างกับประเทศเพื่อนบ้าน 
๖)  ลดอัตราการอพยพแรงงานเข้ามาในประเทศไทย 
๗)  เป็นการส่งเสริมสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
 

 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดกาญจนบุรี 
๑)  จังหวัดจะมีเส้นทางเชื่อมโยงทางการค้าจากจังหวัดกาญจนบุรีไปยังทวายด้านทางบก   

ที่มีระยะทางประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร 
๒)  เป็นการขยายเขตการค้าของจังหวัดกาญจนบุรีไปยังประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์เพิ่มอาชีพและรายได้ของประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งอาชีพด้านการบริการ 
การท่องเที่ยวและอื่น ๆ 

๓)  ประเทศไทยและจังหวัดกาญจนบุรีมีการสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ 

โครงการต่าง ๆ ที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งดําเนินการเพื่อรองรับโครงการท่าเรือน้ําลึก  
มีดังนี้ 
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๑. การเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ (ทางด่วนบางใหญ่) ทางหลวง
สัมปทาน 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ หรือ มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (ตัดผ่าน
พื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรีและกาญจนบุรี โดยมีจุดเริ่มต้นที่ อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี ผ่าน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุร ีและมาสิ ้นส ุดโครงการที ่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี          
รวมระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร) หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จนอกจากจะทําให้ การ
คมนาคมขนส่งจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคตะวันตกของประเทศ เป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร ็ว  และปลอดภัยแล ้ว  ย ังจะช ่วยพ ัฒนาศ ักยภาพทางเศรษฐก ิจทั ้ง ในด ้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการค้า และการท่องเที ่ยว อีกทั ้งยังเป็นประตูเชื ่อมต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนม่าร์อีกด้วย โดยเฉพาะ     เมื่อโครงการเปิดจุดผ่านแดนบ้านพุน้ําร้อนสําเร็จลุล่วงดังที่วางไว้ 

๒.  การขยายเส้นทางคมนาคมไปสู่เขตการค้าชายแดนให้กว้างขึ้น ปัจจุบันเส้นทาง
ระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีไปยังจุดผ่านแดนสายกาญจนบุรี – บ้านพุน้ําร้อน และสายกาญจนบุรี –  สังขละ
บุรี เป็นถนนลาดยาง ๒ ช่องทางจราจร สภาพถนนอยู่ในระดับดีพอใช้ มีชํารุดอยู่บ้างในบางจุด หากทั้ง ๒ 
เส้นทางดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้กว้างขึ้นจะทําให้ระบบการขนส่งสินค้าและ การเดินทางมีความ
สะดวก    และคล่องตัวมากย่ิงขึ้น 

๓.  การพัฒนาสนามบินของกองพลทหารราบที่ ๙ สู่สนามบินพาณิชย์ การพัฒนา
สนามบินของกองพลทหารราบที่ ๙ เป็นสนามบินพาณิชย์น่าจะสอดคล้องกับศักยภาพของกาญจนบุรี 
ซึ ่งเป็นจังหวัดท่องเที ่ยว อันดับต้น ๆ ของประเทศ ทั ้งต่อนักท่องเที ่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ         
ซึ่งมาเยือนกาญจนบุรี ปีละมากกว่า ๕ ล้านคนอย่างไรก็ตามปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มา
เยือนกาญจนบุรียังมีเป็นสัดส่วนที่ตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยว
เมืองไทย (ประมาณไม่ถึงร้อยละ ๑๐) การเดินทางที่รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัยซึ่งสามารถเชื่อมต่อ
กับเที่ยวบินจากต่างประเทศได้โดยตรงจะกระตุ้นให้จํานวนนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อจากต่างประเทศ
เดินทางมาเที ่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สนามบินพาณิชย์แห่งนี ้ สามารถรองรับเที ่ยวบินเช่าเหมาลํา 
(Charter Flight) ของนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ท่าเรือน้ําลึกทวาย (โดยใช้สนามบินเมืองทวายที่เปิดใช้งานอยู่แล้ว) ปัจจุบันสนามบินกองพล ร.๙       
มีหอบังคับการบินแล้วยังขาดอุปกรณ์อีกบางชนิด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อกําหนดของ
กรมการขนส่งทางอากาศกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ระบบสายพานสัมภาระ กล้องวงจรปิดเพื่อความ
ปลอดภัยและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความเร่งด่วนของจังหวัดขณะนี้ การจัดหาอุปกรณ์ที ่ขาดตาม
มาตรฐานโดยเร็ว ตลอดจนการวางระบบการบริหารสนามบินกองพลทหารราบที่ ๙ เพื่อพัฒนาเป็น
สนามบินพาณิชย์   เพื่อเพิ่มศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี ในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันตก 
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๔.  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดกาญจนบุรีขอรับการสนับสนุน
ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงพาณิชย์ ดังได้เสนอมาแล้วในข้างต้นว่า ปัจจุบันบริเวณการค้าชายแดน
ด่านพระเจดีย์สามองค์อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีการใช้แรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ 
(แรงงานต่างด้าว) ในโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากซึ่งแรงงานเหล่านี้มีส่วนสําคัญในการกระตุ้น
เศรษฐกิจของไทย และหากจุดผ่านแดนบ้านพุน้ําร้อนได้รับการพิจารณาให้เปิดดําเนินการเชื ่อว่า
แรงงานต่างด้าวจะเข้ามามีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึง
เรื่องที่ต้ัง สิทธิแก่นักลงทุน และระบบการขนส่งไปพร้อมกัน 

หากได้มีการกําหนดระบบและรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่   
โดยมีระเบียบ กฎหมาย (เขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงพาณิชย์) ทั้งการใช้แรงงานต่างด้าว สิทธิประโยชน์แก่
นักลงทุน และระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะทําให้จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพสูงขึ้นในการเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตก 

๕.  การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ําร้อน ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมืองกาญจนบุรี     
จะเป็นก้าวแรกที่สําคัญในการเป็นประตูและจุดเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่สําคัญรองรับ
โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย 

๖.  การเตรียมความพร้อมในการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึก
และนิคมอุตสาหกรรมทวาย จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษต่างประเทศ โดยมีการฝึกอบรม
บุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน – และภาษาเมียนมาร์ ดําเนินการโดยสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
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๗.  การจัดอบรม 
 ๑) สํานักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดําเนินการเชื่อมโยงกับการพัฒนา

ทวาย โดยขอสนับสนุนงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ จากงบกลุ่มจังหวัด จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดทํา
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการค้าผ่านแดน โดยการส่งเสริม
อาชีพ จํานวน ๒๕ กลุ่ม จํานวน ๔๕๐ คน ให้กับประชาชน ให้มีอาชีพ มีรายได้ รองรับการบริการด้าน
การค้าผ่านแดน โดยตามความประสงค์ของประชาชนและสดคล้องกับการค้าผ่านแดน 

 ๒) สํานักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 
๒๕๕๖ จากงบประมาณจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริการ ให้มีการบริการที่มีความ
ประทับใจ จํานวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน รวม ๑๖๐ คน 

 ๓) จังหวัดกาญจนบุรีได้สนับสนุนงบประมาณจังหวัดกาญจนบุรีประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศ ึกษาตามอ ัธยาศ ัยจ ังหว ัดกาญจนบ ุร ี ดํา เน ิน โครงการจ ัด ตั ้งศ ูนย ์การ เ ร ียนรู ้ด ้าน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวมีมาตรฐาน และเสริมสร้างทักษะความรู้
ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาเมียนมาร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษา
รัสเซีย 

นายปกรณ์ นิลประพันธ์. กรรมการร่างกฎหมายประจํา สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  บรรยายสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  สําหรับระเบียบสํานักนายกว่าด้วยเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
นี ้ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ ก็ได้มีส่วนช่วยในการดําเนินการตั ้งแต่ต้น โดยเนื ้อหาของ
ระเบียบดังกล่าว กําหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้น ช่ือ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ   มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี สศช.เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อให้ความเห็นชอบ
และเสนอร่างหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่างแผนแม่บท แผนงาน/โครงการ 
แผนปฏิบัติการ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง  และกําหนดให้มี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นหน่วยงานภายใน สศช. มีหน้าที่จัดทํา           
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั ้งและดําเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และให้
ความเห็นต่อร่างแผนแม่บท โดยให้จังหวัดที่ต้องการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดทําร่างแผนแม่บทการ
จัดตั้ง    เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เสนอให้คณะกรรการนโยบายฯ ให้ความเห็นชอบ และนําเสนอ ครม. 
พิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสาวกฤต ิกา  บูรณดิษ  นักว ิเคราะห์นโยบาลและแผนชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) บรรยายสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  โครงการที่
กระทรวงคมนาคมได้เตรียมจัดทําเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี มีดังนี้ 
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๑.  ทางถนน มีจํานวน ๓ โครงการ คือ 
 ๑.๑  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – นครปฐม – 

กาญจนบุรี ระยะทาง ๙๖ กิโลเมตร อยู ่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง มีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานจากปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

 ๑.๒  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย / 
พม่า (บ้านน้ําพุร้อน) ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง มีระยะเวลา                 
ในการดําเนินงานจากปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 

 ๑.๓  โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟ (ทล.) กม 
ที่ 87+232 (ต่อเขตแขวงฯราชบุรี) - แยกพระแท่นดงรัง วงเงิน 240 ล้านบาท และ กม.ที่ 323 แยกพระ
แท่นดงรัง-ต่อทางของเทศบาลเมืองกาญจบุรี จ. กาญจนบุรี วงเงิน 280 ล้านบาท 

๒.  ทางรถไฟ มีจํานวน ๑ โครงการ คือ  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการ
ก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือทวายและท่าเรือแหลมฉบัง (รฟท.) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
ขอรับ       การจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเวิน 
๔๕ ล้านบาท 

นายโสตถิทัศน์ เอี่ยมลําเนา วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการ กรมการบินพลเรือน บรรยายสรุป
สาระสําคัญ ดังนี้  การที่จะเปลี่ยนสนามบินกองพลทหารราบที่ ๙  เป็นสนามบินพาณิชย์  จะต้องมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย การดูแลอํานวยความสะดวก อาทิเช่น อุปกรณ์ นําร่อง เพื่อให้
เครื่องบินลง    ไฟที่เวลาเครื่องบินลงในเวลากลางคืน  อีกทั้งพื้นที่ที่เรียกว่าพ้ืนที่ปลอดภัยรอบ ๆ  ทางวิ่ง ก็ยังมี
ต้นไม้สูงอยู่ประชิดอยู่หัวทางว่ิง ทราบว่าทางจังหวัดได้ต้ังงบประมาณให้ 15 ล้านบาท เพื่อจัดทําอุปกรณ์ให้
สมบูรณ์แล้ว  

พ .อ .ส ุร ินทร ์  น ิล เหล ือง  ผู ้บ ังค ับการ  กองพลทหารราบที ่ ๙  บรรยายสร ุป
สาระสําคัญ ดังนี้    ในส่วนของสนามบินของกองพลทหารราบที่ ๙ นั้นเป็นสนามบินที่ใช้ยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้นเอง 
ปัจจุบันทางวิ่งจะกว้างประมาณ ๓๐ เมตร ระยะทางวิ่ง ๑,๔๐๐ เมตร  ซึ่งระยะทางวิ่งมาตรฐานอยู่ที่ ๑,๕๐๐ เมตร 
บวกกับระยะปลอดภัยป้องกันเครื่องไถล อีก ๓๐๐ เมตร รวมเป็น ๑,๘๐๐ เมตร และที่ผ่านมาใช้สําหรับ
เครื่องบินขนาดเล็กเท่านั้นยังไม่ถึงเครื่องบินขนาดกลางและขนาดใหญ่ ฉะนั้นหากจะพัฒนาเป็นสนามบินในเชิงพาณิชย์จริง 
 ๆ         คงจะต้องทําการปรับปรุงกันอีก  และอีกหนึ่งปัญหาที่สําคัญนั้น คือ สนามบินตั้งอยู่บริเวณกลางค่าย 

ยากต่อการขยาย 
นายสิทธิชัย จึงจิรานนท์ นายด่านศุลกากรสังขละบุรี กรมศุลกากร บรรยายสรุปสาระสําคัญ 

ดังนี ้  บริเวณชายแดนบ้านพุน้ําร้อน ถือเป็นพื้นที่ที ่มีศักยภาพด้านทําเลที่ตั้งและได้รับความสําคัญ      
ในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ซึ่งในอนาคตด่านชายแดนแห่งนี้จะมีบทบาทสําคัญด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
ประกอบกับได้มีการดําเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมเมืองทวาย รวมทั้ง
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ถนนเชื่อมต่อไปยังเมืองทวายกับชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี จึงต้องมีการเตรียมพร้อมพื้นที่บริเวณ    
ด่านชายแดนและพื้นที ่ใกล้เคียงโดยรอบเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ ้นให้มีความเหมาะสม     
เป็นระเบียบ สะดวก สบายและได้มาตรฐาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการค้าผ่านแดนให้เป็นไป          
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ด่านศุลกากรสังขละบุรีมีพ้ืนที่รับผดิชอบครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชัยนาท  ดังนั้น บริเวณพื้นที่บ้านพุน้ําร้อนจึงอยู่ในความรับผิดชอบ   
ของด่านศุลกากรสังขละบุรีด้วย  ซึ ่งจุดผ่านแดนบ้านพุน้ําร้อนถูกประกาศให้เปิดเป็นจุดผ่านแดน     
เมื ่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ใช่ด่านถาวรเป็นเพียงจุดผ่านแดนชั่วคราวเท่านั ้น     
จากรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมในการสร้างด่านศุลกากรถาวรบริเวณบ้านพุน้ําร้อนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รายงานว่าน่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จํานวน ๙๐๐ – ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
และควรมีขนาดพื ้นที ่ในการตั ้งด่านประมาณ ๑ ,๐๐๐ ไร่ โดยพื ้นที ่ ๕๐๐ ไร่ จะใช้ในการจัดตั ้ง
สํานักงานของกรมศุลกากรและบ้านพักของเจ้าหน้าที่ ส่วนที่เหลืออีก ๕๐๐ ไร่ จะใช้เป็นพื้นที่เพื ่อ
รองรับระบบการขนส่งประเภทราง โดยจะสร้างเป็นเทอร์มินอลคล้ายกับสนามบินสุวรรณภูมิ มีด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ร้านอาหารและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
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๙.  การศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะกรรมาธิการ 
  นับแต่วันที่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔ - วันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการการเงิน 
การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน  
๙  ครั้ง  ดังนี้ 
  ๑)   ศึกษาดูงานด้านศุลกากร   การจัดเก็บรายได้ของรัฐและการค้าชายแดนไทย  –  ลาว   ณ 
จังหวัดหนองคาย  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   นอกจากนี้ ระหว่างการ
เดินทางไปราชการภายในประเทศดังกล่าว คณะกรรมาธิการกําหนดจะเดินทางไปร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่อง นโยบายและการดําเนินงานด้านการลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ลาว  นโยบายและการดําเนินงานด้านธนาคารร่วมกับผู้บริหารธนาคารร่วมพัฒนา  ณ  กรุง
เวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   
 
 

  ๒)  ศึกษาดูงานด้านการสํารวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมซึ่งจะทําให้จังหวัดกาญจนบุรี
สามารถเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนได้”  ในวันอาทิตย์ที่  ๔ มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ จังหวัด
กาญจนบุรี   
 
  ๓)  ศึกษาดูงานด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
เชียงราย  ในวันองัคารที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๕   ณ  จังหวัดเชียงราย 
   
  ๔ )   ศึกษาดูงานการจัดเก็บรายได้ของรัฐ เมื่อมีการขยายตัวของท่าเรือบริเวณ
ชายแดนไทย-ลาว ไทย-พม่า ณ จังหวัดเชียงราย   ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ –วันศุกร์ที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 
 
  ๕)   ศึกษาดูงานเรื่อง “การเตรียมความพร้อมทางด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของ
จังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันอาทิตย์ที่ ๑  เมษายน  
๒๕๕๕    ณ จังหวัดเชีบงราย  

 
   ๖)   ศึกษาดูงานความคืบหน้าในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ณ จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๙ – วันจันทร์ที่ 
๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๕    
 
  ๗)   ศึกษาดูงานความคืบหน้าในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตากเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – 
วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
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  ๘)   ศึกษาดูงานความเหมาะสมในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๔ – วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๖ 
 
  ๙) ศึกษาดูงานความคืบหน้าการเปลี่ยนสนามบินทหารบกเป็นสนามบินพาณิชย์ เพื่อรองรับ
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ณ กองพลทหารราบที่ ๙ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ 
 
 ๙.๑  รายงานการศึกษาดูงานในประเทศของคณะกรรมาธิการ 
 

รายงานการศึกษาดูงาน 
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
เรื่อง  การติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุร ี

เพื่อรองรับการเปิดเสรปีระชาคมอาเซียน 
ณ  ห้องประชุมแควใหญ ่ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุร ี

ระหว่างวันที่  ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
………………………………………………………….. 

 

๑.  คณะเดินทาง 
 ๑.  คณะกรรมาธิการ 
  ๑.๑  นายไชยา  พรหมา   ประธานคณะกรรมาธิการ 
  ๑.๒  นายมานิต  นพอมรบดี  กรรมาธิการที่ปรึกษา 
  ๑.๓  นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ   เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 

๒.  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  ที่ปรึกษาประธาน  นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
  ๒.๑  นายอโนทัย  อุเทนสุต   ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๒.๒  นายวรฐ  สุนทรนนท์  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๒.๓  นายศรีวิชัย  ศรีสุวรรณ  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๒.๔  นางสาวอุดมลักษณ์ กมลรักษา  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  ๒.๕  พลตํารวจโทเผ่าไทย ทองทิว   ที่ปรึกษาประธาน   
  ๒.๖  นายสมเกียรติ เฮงวัชระไพบูลย์  ที่ปรึกษาประธาน   
  ๒.๗  นางสุกฤตา  สุวรรณกฤต  ที่ปรึกษาประธาน   
  ๒.๘  นางธีราลักษณ์   รมยานนท์  ที่ปรึกษาประธาน   
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  ๒.๙  นางสาวพรพิมล พงษ์เภตรา  ที่ปรึกษาประธาน   
  ๒.๑๐ นายปกรณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ุ  ที่ปรึกษาประธาน   
  ๒.๑๑ นายอทิทักษ์ ฐานะรัตน์  ที่ปรึกษาประธาน  
  ๒.๑๒ นางสาววริศรียา บุญสม   ที่ปรึกษาประธาน  
  ๒.๑๓ นายชินณวิศ ศรีชวาลา  ที่ปรึกษาประธาน 
  ๒.๑๔ นายภูริชย์  อักษรทับ  ที่ปรึกษาประธาน 
  ๒.๑๕ นายวิเศษ  ภานุทัต   ที่ปรึกษาประธาน 
  ๒.๑๖ นายกีรติ  กิจมานะวัฒน์  นักวิชาการ  
  ๒.๑๗ นายทัฬห์  จรัสธนกิจ  เลขานุการ 
  ๒.๑๘ นายเมธากรณ์ จรัสอาชา  เลขานุการ 
  ๒.๑๙ นายประดิษฐ์ ฤทธิโครต  เลขานุการ 
 

 ๓.  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
  ๓.๑  นางสาวนิภา กัวสกุล   วิทยากรชํานาญการพิเศษ 
        ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ 
  ๓.๒  นางสาวลักษิกา มะลิวัลย์   วิทยากรชํานาญการ 
  ๓.๓  นางสาวสุจินัณท์ สืบพงศ์พัฒนา  วิทยากรชํานาญการ 
  ๓.๔  นายศุภวัฒน์ ต้อนรับสกุล  นิติกรปฏิบัติการ 
  ๓.๕  นางสาวสุพัตรา ภาคทรัพย์ศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน 
 

 ๔.  ผู้ติดตาม 
  ๔.๑  นายสรายุทธ พูนพานิช  ผู้ติดตาม 
  ๔.๒  นายวิธวัส  บัวเผื่อน   ผู้ติดตาม 
 

 ๕.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๕.๑  นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
  ๕.๒  นายพงศธร  สัจจชลพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
  ๕.๓  ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักด์ิ จําปาเทศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
  ๕.๔   นายธีรชาติ  ฉัตรตระกูล  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
  ๕.๕   นางจันทนา   แสงนิล   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์   
        การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
  ๕.๖   นายสุวิทย์  พลเสน   นายช่างโยธาอาวุโสโยธาธิการและ 
        ผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
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  ๕.๗   นางสาวยุพิน  กวางไพร   ตัวแทนจากอุตสาหกรรมจังหวัด 
        กาญจนบุรี  
  ๕.๘   นางปทุมภรณ์   แย้มเกิด   ตัวแทนพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 
  ๕.๙  นายโหม  โง้วศิริ   วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและ 
        วางโครงการก่อสร้าง 
        กรมทางหลวง 
  ๕.๑๐ นายสุรชัย  สุนันทพงศ์ศักด์ิ  ผู้อํานวยการศูนย์สร้างทาง 
        จังหวัดกาญจนบุรี 
  ๕.๑๑ นายกําธร   ศรีพิทักษ์  รองผู้อํานวยการสํานักงานทาง 
        หลวงที่ ๑๐  กรมทางหลวง  
  ๕.๑๒ นายสมชาย   ศักดาเวคีอิศร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
        สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
        เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. 

๕.๑๓ นายเติมทรัพย์ เตละกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
       ชํานาญการ 

        สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
        เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
  ๕.๑๔ นางสาวสรัญญา  ต้ังยงตระกูล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        ชํานาญการ   
        สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
        เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
  ๕.๑๕ นายทองธนา  ตันติอาภากูล  ผู้อํานวยการแขวงการทางกาญจนบุรี 
  ๕.๑๖ นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์  เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม 
        จังหวัดกาญจนบุรี 
  ๕.๑๗ นายนิพัฒน์ เจริญกิจการ  ประธานหอการค้าจังหวัด  
        กาญจนบุรี 
  ๕.๑๘ นางนันทกร บุญสร้อย  ปลัดอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
  ๕.๑๙ นางรุ่งทิวา  แสงจินดา  ตัวแทนจากอําเภอพนมทวน 
  ๕.๒๐ นายสุเทพ  วงศ์วัชรมงคล  ตัวแทนจากอําเภอห้วยกระเจา 
  ๕.๒๑ นายธีรเดช  โปสพันธ์   ตัวแทนจากอําเภอหนองปรือ 
  ๕.๒๒ นายธีระ  แกล้วกล้า  ตัวแทนจากอําเภอเลาขวัญ 
  ๕.๒๓ นายณรงค์ศักด์ิ เชิงวานิช  ตัวแทนจากอําเภอบ่อพลอย 
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  ๕.๒๔ นายจรินทร์ ลี้ไพบูล   รองนายกองค์การบริหาร  
        ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
  ๕.๒๕ นายพีระพล ป้ันสังข์   ผู้อํานวยการสํานักงาน  
        ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 
  ๕.๒๖ นายวันชัย  เกียรติโอภาศ  ตัวแทนจากการประปา  
        ส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 
  ๕.๒๗ พล.ต.อุทิศ  สุนทร    ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ 
  ๕.๒๘ พล.ต.ตะวัน  เรืองศรี    ผู้บัญชาการกองกําลังสุรสีห์ 
  ๕.๒๙ นายเรวัฒน์  เอี่ยมวสันต์   นายด่านศุลกากรสังขละบุรี 
  ๕.๓๐ นายบรรศร นงพิลลภ  ตัวแทนโครงการชลประทาน 
        กาญจนบุรี   
  ๕.๓๑ นายรวัสสรร ศิลปะภิคคันทน์  ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬา  
        จังหวัดกาญจนบุรี 
  ๕.๓๒ นายสราวุธ เอื่ยมสงคราม  ผู้ช่วยผู้อํานวยการการประปา 
        ส่วนภูมิภาค เขต ๓ 
  ๕.๓๓ นายจุฬา  สุขมานพ  ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและ 
        แผนการขนส่งและจราจร 
  ๕.๓๔ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ  ผู้อํานวยการนโยบายแผนงาน 
  ๕.๓๕ นางสาวมาลี  เอื้อภราดร  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์การ 
        ขนส่งและจราจร ทางน้ํา   
        สํานักงานนโยบายและ  
        แผนการขนส่งและจราจร 
  ๕.๓๖ นางสาวศิริรักษ์ อิชุรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและ  
        แผนปฏิบัติการ 
        สํานักงานนโยบายและ  
        แผนการขนส่งและจราจร 
  ๕.๓๗ นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล  รองอธิบดี กรมศุลกากร 
  ๕.๓๘ นายชูชัย    อุดมโภชน์  ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากร 
        ภาคท่ี ๑ 
  ๕.๓๙ นางสาวภัทริยา กุลชล   นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ 
  ๕.๔๐ นายสมพงษ์ วราวนิชกุล  กรรมการผู้จัดการ 
        บริษัทเอสวีเซ็นเตอร์ 
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  ๕.๔๑ ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักด์ิ  ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาตลาดศรีเมือง 
  ๕.๔๒ นายโสตถิทัศน์ เอี่ยมลําเนา  วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการ  
        กรมการบินพลเรือน 
  ๕.๔๓ นางสาวพรเพ็ญ วรสีหะ   ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ 
        การนิคมอุตสาหกรรม 
 

๒.  สรุปสาระสําคัญในการศึกษาดูงาน 
 

  ๒.๑  วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  :  เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
และคณะเดินทาง ได้เดินทางไปยังกองพลทหารราบที่ ๙ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาดูงานความ
คืบหน้าการเปลี่ยนสนามบินทหารบกเป็นสนามบินพาณิชย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
ในการนี้นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บังคับการกองพลทหาร
ราบที ่ ๙  จังหวัดกาญจนบุรีและผู้ บังคับการกองกําลังสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมาธิการ จากนั้นได้มีการหารือในเรื่องการเปลี่ยนสนามบินทหารบกเป็นสนามบินพาณิชย์ เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนร่วมกัน จากนั้นจึงได้นําคณะกรรมาธิการและคณะเยี ่ยมชม
สนามบินทหารบกภายในกองพลทหารราบที่ ๙ และเมื่อได้เวลาอันสมควรคณะกรรมาธิการจึงได้เดินทาง
ออกจากกองพลทหารราบที่ ๙ กลับไปยังโรงแรมที่พัก 
 

 
 

ภาพบรรยากาศการประชุมรว่มหารือในการการเปลี่ยนสนามบินทหารบกเป็นสนามบินพาณิชย์  
เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  ระหว่างคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ   
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี   ผู้บังคับการกองพลทหารราบที่ ๙ จังหวัดกาญจนบุรี   

และผูบ้ังคับการกองกําลังสรุสีห์ จังหวัดกาญจนบุร ี
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ภาพบรรยากาศการประชุมรว่มหารือในการการเปลี่ยนสนามบินทหารบกเป็นสนามบินพาณิชย์ 
เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  ระหว่างคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี   ผู้บังคับการกองพลทหารราบที่ ๙ จังหวัดกาญจนบุร ี

และผูบ้ังคับการกองกําลังสรุสีห์ จังหวัดกาญจนบุร ี
 

 
 
  ๒.๒  วันจันทร์ที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๕  :  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  นาฬิกา 
  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร และ
คณะเดินทาง ได้เดินทางไปยังห้องประชุมแควใหญ่  ช้ัน ๕  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อร่วมประชุม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน  ในการนี้ ชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะ และนําไปยังห้องประชุมซึ่งต่อมาประธาน
คณะกรรมาธิการได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
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ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี 
เนื่องจากทวายโปรเจ็คเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญและต้องติดตามความคืบหน้าตลอดเวลาหลังจากที่
คณะกรรมาธิการฯ ได้มาจัดสัมมนาเรื ่องดังกล่าวในจังหวัดกาญจนบุรีมาแล้ว ๑ ครั ้ง ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา จากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการจึงได้เปิดการประชุมในเวลา ๑๐ .๑๕ 
นาฬิกา เพื่อพิจารณาศึกษา  เรื่องการติดตามความคืบหน้าการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
กาญจนบุรีเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ซึ่งสรุปสาระสําคัญจากการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
  ๑. นายมานิต  นพอมรบดี   กรรมาธิการที่ปรึกษา กล่าวสอบถามว่า  หลังจากที่                   
คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้รับมอบหมายภารกิจให้ศึกษาการจัดทําเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี  
เป็นต้นมา ได้มีการจัดสัมมนา ณ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑ ครั้ง หลังจากนั้นได้มีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และมีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานได้ไปทําการศึกษาความต้องการ
ในการใช้พ้ืนที่ในการจัดทําเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าวทําให้ได้รับ
ทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากหลายหน่วยงานซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้
รับทราบในฐานะ  ฝ่ายเลขานุการเรื่องนี้และเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยได้รับทราบและจัดต้ังศูนย์กลางเพื่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสท่ีจะเข้าไปติดตามการ
ดําเนินงานทวาย Project ในฝั่งประเทศพม่าได้ด้วยว่ามีการดําเนินงานไปแล้วอย่างไร 

  นายจุฬา  สุขมานพ  ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
กระทรวงคมนาคม กล่าวช้ีแจงว่า  ในส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบในโครงการทวาย Project คือส่วนที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในการรองรับ  และมีหน้าที่ที่เพิ่มเข้ามาคือการทําหน้าที่ประสานกับประเทศพม่า 
ซึ่งจะต้องดําเนินงานในเรื่องน้ําและเทเลคอมที่จะพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี สําหรับด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นนั้น ณ ปัจจุบันได้ดําเนินการในส่วนของการเชื่อมโยงต่าง ๆ ได้เริ่ม
ดําเนินการจากภายในประเทศไทยออกไปยังพรมแดนพม่าซึ่งกรมทางหลวงได้เสนอโครงการร่วมกับ สนข. เพื่อ        
ขออนุมัติการดําเนินโครงการมอเตอร์เวย์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
จากนั้นจะเริ่มดําเนินการในลักษณะที่ให้ผู้รับเหมาดําเนินโครงการโดยใช้เงินตัวเองไปก่อนและรัฐบาลจะใช้
คืนให้ภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อเร่งดําเนินการให้เร็วขึ้นสําหรับเส้นทางหาดใหญ่ – กาญจนบุรีและจากปลายทางของ
มอเตอร์เวย์เข้าไปยังบ้านพุน้ําร้อนนั้น กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมประกอบกับ
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเพิ ่มเติมคือในแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ที่จะเกิดเส้นทางต่อเนื่องจะต้อง
เพิ่มเติมนั้นสําหรับรถไฟ  และต่อท่อเข้าไปด้วย เพื่อในอนาคตจะไม่ต้องเกิดปัญหาในเรื่องพื้นที่ไม่เพียงพอ
ต้องหาพื้นที่ใหม่อีก สําหรับประเด็นเรื่องรถไฟนั้นการรถไฟได้เสนองบประมาณเพื่อออกแบบทางรถไฟ
เชื่อมนั้นไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีนี้แต่ในแนวคิดของการรถไฟที่จะต้องดําเนินการคือทํารางประมาณ 
๑ เมตร 
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 นายไชยา  พรหมา  ประธานคณะกรรมาธิการ  กล่าวในที่ประชุมว่า ถ้า สนข. ทําแผนแม่บท 
เรื่องขนส่งจราจรทั้ งหมด  หากทําตามมาตรฐานเดิมคือ ๑  เมตรหรือใช้รถไฟความเร็วสูงจาก
กรุงเทพมหานครมายังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับทั้งสินค้าและผู้คนที่จะต้องสัญจรไปมาในอนาคต
ด้วย เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมทางอากาศมีข้อจํากัดอาจจะใช้ไม่ได้ 
 นายมานิต  นพอมรบดี  กรรมาธิการที่ปรึกษา กล่าวในที่ประชุมว่า อยากให้การรถไฟ
ทําการศึกษาเส้นทางรถไฟสมัยใหม่ไม่ใช่แบบเดิมจากบางใหญ่มายังกาญจนบุรีโดยใช้เวลาประมาณ ๑ 
ช่ัวโมงครึ่ง และกาญจนบุรีต่อไปยังทวายไม่ควรใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมง รวมทั้งหมดไม่เกิน ๓ ช่ัวโมง พร้อมทั้งทํา
ระบบรถไฟรางคู่ว่ิงเป็นเวลาเหมือนกันสายการบินโดยรถไฟจะต้องมีตู้คอนเทนเนอร์สําหรับขนย้ายสินค้าและ
อยากทราบปริมาณตู้ขนสินค้าในแต่ละวันมีก่ีตู้คอนเทนเนอร์เพราะหากต้องใช้การขนส่งผ่านทางระบบรถไฟ
รางคู่จะได้สะดวกรวดเร็วทันกับสถานการณ์ 
 นายจุฬา  สุขมานพ  สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 
กล่าวช้ีแจงว่า  รถไฟระบบมาตรฐาน ๑ เมตร สามารถวิ่งได้ที่ความเร็ว ๑๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง สาเหตุที่ยัง
ต้องดําเนินการสร้างรางแบบเดิมนั้น เนื่องจากเพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟทั่วประเทศ
ไทยได้ไม่ใช่ว่ิงได้เฉพาะการจนบุรีที่เดียว อย่างไรก็ตามขอรับข้อเสนอนําไปพิจารณา เพื่อดูความเป็นไปได้ใน
เรื่องของการเชื่อมต่อเส้นทางระบบปัจจุบันของรถไฟในประเทศภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาด ๑ 
เมตรทั้งหมดและหากในอนาคตมีการใช้รถไฟความเร็วสูง ๒๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะต้องสร้างรางรถไฟให้
ใหญ่ขึ้นซึ่ง สนข. จะรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาต่อไป 
 ประเด็นเรื่อง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายจะมีลักษณะเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าขึ้นมา
ใหม่โดยเน้นความสะดวกสบายในเรื่องคมนาคมเปรียบเสมือนกับเป็นประตูทางเข้าออกของเศรษฐกิจพิเศษ
ไม่ว่าจะเป็นที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี หรือ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งหมดคือเขต
เศรษฐกิจพิเศษแต่จุดที่ดําเนินการไปนั้นเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าหรืออื่น ๆ เท่านั้น ซึ่ง
เปรียบเสมือนกับประตูทางเข้าออกเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเน้นสร้างให้ดีที่สุด สะดวกที่สุด ราบรื่นที่สุด 
ประกอบกับได้ร่วมมือกับกรมศุลกากรในเรื ่องของการแยกคนและสินค้าออกจากกัน ไม่ปะปนกัน 
สะดวกสบายที่สุด และหากมีการเจริญเติบโตต่อไปก็ขยายออกไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ต่อไป 
 นายกีรติ  กิจมานะวัฒน์  เลขานุการคณะกรรมาธิการ  กล่าวในที่ประชุมว่า ตามแนวคิด
ด้านการพัฒนาระบบรถไฟเพื่อเชื่อมต่อไปยังทวาย ทั้งนี้ เนื่องจากการขนส่งที่จะประสบความสําเร็จได้นั้น
จะต้องประหยัดและมีประสิทธิภาพซึ่งคงจะเป็นรถไฟเท่านั้น และในปัจจุบันรถไฟของทุกประเทศใน  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดรางเท่ากับ ๑.๐ เมตร ส่วนรางรถไฟที่เป็น Standard Grade จะมีขนาด ๑.๓๕ 
เมตร ซึ่งระบบรถไฟทั่วโลกก็ใช้ทั้ง ๒ ลักษณะ แต่กรณีที่กล่าวในเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่สามารถวิ่งได้ ๑๔๐ - ๑๖๐ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงนั้นรางที่เป็น Meter Grade ขนาด ๑ เมตร หรือ Standard Grade ๑.๓๕ เมตร ก็สามารถวิ่งได้และ
ข้อดีของการทํารางขนาด ๑ เมตรคือเชื่อมกับโครงข่ายรถไฟทั้งหมดที่ประเทศไทยได้และสามารถเชื่อมต่อ
กับโครงข่ายรถไฟของประเทศพม่าเดิมก็ยังได้ ประเด็นเรื่องหากต้องการใช้รถไฟความเร็วสูง ๒๕๐ กิโลเมตร
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ต่อชั่วโมงขึ้นไป จะไม่สามารถนํามาวิ่งบนรางรถไฟขนของได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย ดังนั้น 
จึงคิดว่าการใช้รถไฟความเร็วประมาณ ๑๔๐-๑๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพไปยัง
ทวาย ประมาณ ๓ ช่ัวโมง ถือว่าเหมาะสมมากที่สุด สามารถดําเนินการได้เลย 
 นายโหม โง้วศิริ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวง กล่าวช้ีแจง
ว่า ได้ดําเนินการวางแผนตามมติ ครม. โดยเส้นทางบางใหญ่ – นครปฐมจะเป็นเส้นทาง ๖ ช่องจราจร 
เส้นทางนครปฐม – กาญจนบุรีจะเป็นเส้นทางขนาด ๔ ช่องจราจร ช่วงกาญจนบุรี – พุน้ําร้อน นั้นอยู ่ในช่วง
การศึกษาสภาพแวดล้อมประมาณ ๑๒ - ๑๕ เดือน สําหรับงบประมาณการสร้างถนนเส้นทางบางใหญ่ – 
กาญจนบุรีจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๕,๘๘๖ ล้านบาท มีแบบการก่อสร้างเรียบร้อยและกําลังอยู่ระหว่างออกพระราชกฤ
ฎีกาการเวนคืนที่ดินหลังจากนั้นช่วงปลายปีฝ่ายสํารวจจะเริ่ม ดํา เนินการวางแนวทําการศึกษาและ
เวนคืน เมื่อ พ.ร.ก.  มีผลใช้บังคับในขณะที่ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ กรมทางหลวงได้ดําเนินการปรับปรุง
เส้นทางเดิม ซึ่งขนานกับมอเตอร์เวย์โดยมีการยกระดับมาตรฐานถนนช่วงพุน้ําร้อน บ้านทราย บ้านน้ํา
ขาว ซึ่งเป็นเส้นทางเดิมขนาด ๗ on ๙ เป็นขนาด ๗ on ๑๑ เพื่อให้รถสามารถแซงกันได้ โดยไม่ต้องเสียเงินช่วง
ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในปีหน้าสําหรับวิธีการลงทุนในการสร้างถนนจะอยู่ในขั้นตอนที่กรมทางหลวงจะ
เสนอขออนุมัติจาก ครม. ต่อไป 
  ๒. นายมานิต  นพอมรบดี  กรรมาธิการที่ปรึกษา  กล่าวสอบถามว่า กรมทางหลวงได้เผื่อพื้นที่
สําหรับเสาไฟฟ้าแรงสูง รวมกับรถไฟความเร็วสูงด้วยหรือไม่ในการออก พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน 
 นายโหม โง้วศิริ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวง 
กล่าวช้ีแจงว่า  ตามพระราชกฤฎีกาการเวนคืนที่ดินจะกําหนดระยะทาง ๒๐๐ เมตรเสมอ เพราะจะเวนคืนเฉพาะ
พื้นที ่ที ่จะต้องใช้เท่านั ้นในความกว้าง ๒๐๐ เมตร แนวทางอาจจะแกว่งไปมาบ้างซึ ่งจะต้องเวนคืน       
ตามเส้นทางที่กําหนดทั้งหมด และคิดว่าในระยะทางที่เวนคืนความกว้าง ๒๐๐ เมตร สามารถที่จะใส่       
ระบบสาธารณูปโภคลงไปได้ทั้งหมด 
 นายมานิต  นพอมรบดี  กรรมาธิการที่ปรึกษา กล่าวในที่ประชุมว่า ประเด็นที่กรม
ทางหลวงเวนคืนที่ดินมีระยะความกว้าง ๒๐๐ เมตรนั้น มีความกว้างเพียงพอเฉพาะของกรมทางหลวงอย่าง
เดียว ดังนั้น ในการดําเนินการเฟสแรกของกรมทางหลวงอยากให้เพิ่มเติมความกว้างของระยะทางเวนคืน
สําหรับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า การประปา หรือการรถไฟ ทั้งนี้ กรมทางหลวงไม่ต้องกลัวจะ
เสียประโยชน์ใด ๆ เพราะต่อไปจะมี พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนออกมาประกาศใช้ ดังนั้น หาก
หน่วยงานใดมาใช้พ้ืนที่ของกรมทางหลวงจะต้องจ่ายค่าเช่าจะมาใช้ฟรีไม่ได้อีกต่อไป 
 นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวชี้แจงว่า ขอฝาก
กรมทางหลวงในเรื่องการดําเนินการสร้างถนนนั้น ทางจังหวัดกาญจนบุรีไม่ทราบเลยทําให้ทางจังหวัด
ดําเนินการไปอีกทิศทางหนึ่งไม่ตรงกัน ซึ่งจะทําให้เกิดผลกระทบรุนแรงมาก ดังนั้น ในขณะที่จังหวัด
กาญจนบุรีได้ประมวลและขับเคลื่อนงานจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษไป ไม่ว่าหน่วยงานใดที่จะเข้าดําเนินการใน
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จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอให้มีการแจ้งและประสานงานกับจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้การดําเนินงานทั้งหมด
เป็นองคาพยพเดียวกัน 
 นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล รองอธิบดี กรมศุลกากร กล่าวช้ีแจงว่า กรมศุลกากรให้
ความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างด่านศุลกากร เนื่องจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาโดยตลอดในการสร้างด่านต่าง 
ๆมีพ้ืนที่คับแคบ ยกตัวอย่างเช่น ด่านสะเดา จ.สงขลา ในช่วงการสร้าง เมื่อประมาณ ๔๐-๕๐ ปี ที่ผ่านมามี
การเวนคืนพื้นที่ประมาณ ๔๐-๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนั้นทุกฝ่ายมองว่าใช้พ้ืนที่ใหญ่มากแต่ ณ ปัจจุบันนี้ แออัดจน
ไม่สามารถดําเนินการพิธีการต่าง ๆ ได้เลย จึงพยายามที่จะหาพื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งสถานที่ใกล้ ๆ จะมีพ้ืนที่
ประมาณ ๗๐๐ ไร่ แต่ไม่สามารถเวนคืนได้เลยในช่วงระยะเวลา ๗ ปีที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องการชดเชยต้นยาง 
๑,๕๐๐ ไร่ เป็นต้น ดังนั้น การขยายพื้นที่เพิ่มเติมในอนาคตของด่านศุลกากรเป็นเรื่องที่ยากมาก ดังนั้น กรม
ศุลกากรจึงต้องเตรียมพ้ืนที่ให้พร้อมในการรองรับ ในอนาคตอีก ๗๐-๘๐ ปี เนื่องจากหากมีด่านศุลกากร
เกิดขึ้นจะมีประชาชนย้ายมาอยู่เป็นจํานวนมากโอกาสที่จะขยายพื้นที่จึงไม่มีเลย ดังนั้น การเปิดด่านศุลกากรที่
บ้านพุน้ําร้อน กรมศุลกากรจึงให้ความสําคัญในเรื่องการเตรียมพ้ืนที่ไว้จํานวนมากกรมฯ จะมีการจ้างที่
ปรึกษาขึ้นมาคํานวณการใช้พ้ืนที่ของด่านศุลกากรว่าจะใช้พ้ืนที่เท่าไร ซึ่งจะทราบผลสรุปในคราวหน้าจากมติ ครม. 
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อหาความเหมาะสมใน
การใช้พ้ืนที่สร้างด่านศุลกากร จํานวน ๑๔ ล้านบาทเศษ ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้
ด่านศุลกากรพุน้ําร้อน เป็นทั้งด่านศุลกากรและพรมแดน ในส่วนของด่านเชียงของจังหวัดเชียงรายกรม
ศุลกากรมองว่าอีก ๕ ปี จะมีปริมาณรถขนสินค้า ๓,๐๐๐ คันต่อวันและใน ๓,๐๐๐ คันของรถขนสินค้าอย่าง
น้อย ๑๐% จะต้องมีการตรวจสินค้าซึ่งจะต้องมีพ้ืนที่ในการตรวจรถสินค้าเหล่านั้น เพราะรถสินค้าจะมาจอด
เพื่อตรวจสินค้าบนสะพานไม่ได้ ดังนั้น จึงจะต้องเตรียมพ้ืนที่สําหรับการตรวจสินค้าไว้เป็นส่วน ๆ เช่นพื้นที่ใน
การตรวจสินค้าอันตราย พ้ืนที่ที่จําเป็นจะต้องเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า นอกจากนี้ ได้ประสานกับ สนข. แล้วว่า
พ้ืนที่สําหรับรถสินค้าและสําหรับประชาชน จะต้องแยกออกจากกัน จะนํามาปนกันไม่ได้ เหมือนกับด่านแม่
สาย จังหวัดเชียงราย ดังนั้น กรมศุลกากร จึงต้องเตรียมพ้ืนที่ไว้จํานวนมาก ๆ สําหรับอนาคต นอกจากนี้ กรม
ฯ ได้มีงบประมาณในการปรับปรุงด่านศุลกากรเจดีย์ ๓ องค์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดจ้าง 
 นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวชี้แจงว่า เพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท รวมถึงงบประมาณในการปรับปรุงด่านศุลกากร เจดีย์ ๓ 
องค์ จํานวน ๕ ล้านบาท ตนเองเป็นผู้ผลักดันให้ได้งบประมาณดังกล่าวในช่วงที่ ครม. สัญจรมาที่จังหวัด
กาญจนบุรี และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาที่หนักใจของจังหวัด คือ อยากให้ทุกหน่วยงาน ที่มีหน้าที่
ดําเนินงาน เรื่องการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีทุกหน่วยงานได้ประสานงานกับจังหวัดด้วย 
เพราะหากแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างดําเนินงานก็จะไปคนละทิศละทางโดยแท้จริงแล้วพ้ืนที่บ้านพุน้ําร้อน
เป็นพื้นที่ของทหารซึ่งจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อม โดยให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเข้าไป
ทําการศึกษาพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งหมดก็ไม่ได้ดําเนินงานนําภาพรวมมาอยู่ที่เดียวกัน ทําให้ผังต่างคนต่างทํา
ต่างคนต่างขอพื้นที่จากทหารเป็นพื้นที่ความมั่นคง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรียินดีที่จะร่วมงานกับทุกหน่วยงานท่ี
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เข้ามาดําเนินงานจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนและการดําเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันหมด มิฉะนั้นการขับเคลื่อนจะทําได้ยาก 
 นางสาวพรเพญ็ วรสีหะ ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ การนิคมอุตสาหกรรม กล่าวช้ีแจงว่า 
หากจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ เกิดขึ้นในประเทศไทยและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สิ่งแรกที่
การนิคมจะดําเนินการคือการเลือกพื้นที่ซึ่งต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ลุ่มน้ํา
ลําดับที่สองคือสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว จากที่พิจารณาแล้วพบว่าบ้านพุน้ําร้อน พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประกอบกับกฎอัยการศึกประกาศไว้ว่าจะจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมได้ต้องห่างจากพ้ืนที่
ชายแดนอย่างน้อย ๓ กิโลเมตรซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่ของด่านศุลกากรทั้งหมด ดังนั้น พ้ืนที่ว่างที่เหลือทั้งหมดจะ
เป็นพื้นที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นของทหาร ดังนั้น พ้ืนที่ของทหารในตําบลบ้านเก่า จึงเป็นพื้นที่การ
นิคมอุตสาหกรรม คัดเลือกไว้เป็นลําดับที่ ๑ ส่วนพื้นที่อ่ืน ๆ เช่น ตําบลรากหญ้า ตําบลแก่งเสี้ยน ปรากฏว่า
รวมพ้ืนที่ทั้ งหมดแล้วจะมีประมาณ ๓ ,๐๐๐ ไร่ ดังนั้น หากต้องขยายพื้นที่ออกไปจริงๆ ตามที่
คณะกรรมาธิการเสนอแนะไว้ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ จะส่งผลกระทบกับพ้ืนที่อยู่อาศัยของประชาชนทันที 
ประกอบกับพ้ืนที่เหล่านั้นเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การนิคมอุตสาหกรรม คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมไว้
ส่วนใหญ่จะมีขนาด ๓,๐๐๐ ไร่ นอกจากพื้นที่ตําบลแก่งเสี้ยนที่จะมีพ้ืนที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ 
 ประเด็นต่อไปที่การนิคมอุตสาหกรรม ต้องพิจารณา คือ ตามหลักการของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง กําหนดให้การนิคมอุตสาหกรรม จัดต้ังได้ในเขตพื้นที่สีม่วงเท่านั้น ดังนั้น พ้ืนที่ที่การนิคม
อุตสาหกรรมได้คัดเลือกไว้ในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดหากกรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนดให้เป็น
พ้ืนที่สีเขียวหรือสีเหลือง การนิคมอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถจัดต้ังได้เช่นกัน 
 นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวช้ีแจงว่า โดย
ส่วนตัวเห็นว่าหากเป็นพื้นที่บริเวณบ้านพุน้ําร้อน ไม่เหมาะสมที่จะไปต้ังนิคมอุตสาหกรรมขึ้น แต่ได้ทราบ
จากผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมนั้นไม่ใช่เป็นการตั้งนิคมอุตสาหกรรมแต่จะทําในลักษณะที่พัก หรือคลังสินค้า
เท่านั้น พ้ืนที่ที่เหมาะสมที่จะต้ังนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุด ส่วนตัวเห็นว่าในพื้นที่บ้านหนองขาวเพราะ
มอเตอร์เวย์จะมาลงที่ท่าม่วงซึ่งก็คือบ้านหนองขาว ซึ่งจะเป็นศูนย์ใหญ่และอยู่นอกพื้นที่ของทหารด้วย 
ดังนั้นจึงขอฝากให้การนิคมอุตสาหกรรมทําการศึกษาเส้นทางการต่อเชื่อมให้ชัดเจนที่สุดก่อนจะจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมขึ้น มิฉะนั้น  จะต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมได้ยากลําบากมาก 
  ๓. นายมานิต  นพอมรบดี  กรรมาธิการที่ปรึกษา กล่าวสอบถามว่า กรมทางหลวงได้
เริ่มทําการสํารวจเส้นทางในการคมนาคมแล้วแต่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ ซึ่งจะส่งผลให้การ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร ดังนั้น จึงอยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีทั้งหมดได้ร่วมหารือเชิงบูรณาการร่วมกันจะทําให้การทํางานของทุกหน่วยงานทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคตไม่มีปัญหาและอุปสรรค และอยากให้การนิคมอุตสาหกรรมได้ลองลงไปดูพ้ืนที่ตําบล
ห้วยกระเจา อําเภอเลาขวัญซึ่งในอดีต จังหวัดกาญจนบุรี เคยคิดไว้ว่าจะทําเป็นย่านอุตสาหกรรมมาก่อนว่ามี
ความเหมาะสม หรือไม่ 
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 นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวชี้แจงว่า พ้ืนที่
ตําบลห้วยกระเจา อําเภอเลาขวัญ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่เคยเสนอให้คณะรัฐมนตรี และผู้ว่าการนิคม
อุตสาหกรรมพิจารณาไว้ เมื่อมีการประชุม ครม. สัญจรเพียงแค่ข้อเสียของพื้นที่ดังกล่าว คือ บางครั้งแห้งแล้ง
จัดในหน้าฝนนํ้าก็ท่วม จึงได้ขออนุมัติงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท มาดําเนินการผันน้ําจากเขื่อนศรี
นครินทร์ เพื่อนําไปหล่อเลี้ยงโซนที่แห้งแล้งซึ่งเป็นแนวความคิดของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) แต่แผนงานโครงการนี้ไม่ได้รับการตอบสนองมาหลายปี หลายรัฐบาล จึงได้ให้ ทปอ. ประมวล
ความคิดเพิ่มเติมในโครงการผันน้ําเข้าพ้ืนที่ดังกล่าวให้สําเร็จและ ครม. เห็นชอบค่อยมาว่ากันในเรื่องของ
รายละเอียดต่าง ๆ เพราะถ้าสามารถผันน้ําเข้าไปในห้วยกระเจา เลาขวัญ บ่อพลอย หนองปืน จะทําให้
ปัญหาอุปสรรค  ในเรื่องความแห้งแล้งหมดไป ดังนั้น บ้านหนองขาวซึ่งต้ังอยู่ตรงกลาง เพราะอีกด้านเป็นท่า
ม่วง ท่ามะกา  จึงเป็นเขตอุตสาหกรรมใหญ่ของกาญจนบุรี แต่เดิมอยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีขอ
เรียกร้อง  ทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินงานในจังหวัดขอให้เข้ามาประสานงานพูดคุยกับจังหวัดด้วย จะ
ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนร่วมกันกับเจ้าของพื้นที่เพื่อจะได้อํานวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงานได้
ดีขึ้น 
 นายมานิต  นพอมรบดี  กรรมาธิการที่ปรึกษา กล่าวในที่ประชุมว่า การนิคม
อุตสาหกรรมไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องน้ําที่จะใช้ในนิคมอุตสาหกรรมเนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคมีบริษัท
อีสท์ วอเตอร์ ที่จะสามารถลงทุนได้โดยไม่ติดเรื่องหนี้สาธารณะ และคิดว่าหากมีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นมีการต้ังการนิคมอุตสาหกรรม บริษัท อีสท์ วอเตอร์ ต้องเข้ามาลงทุนแน่นอน ดังนั้น ขอให้การนิคม
อุตสาหกรรมประสานกับการประปาส่วนภูมิภาค ว่ามีนโยบายที่จะจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ใด 
 นายโหม โง้วศิริ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวง 
กล่าวช้ีแจงว่า เส้นทางมอเตอร์เวย์จากบางใหญ่มาบรรจบที่กาญจนบุรีครั้งหนึ่งมีการเข้าใจผิด มีการสื่อสาร
ข้อมูลผิดพลาดว่ามีการเปลี่ยนแนวเส้นทางใหม่ ซึ่งจริง ๆ แนวผังใช้แนวเส้นทางเดิมทั้งหมด คือ หากหันหน้า
มาจากบางใหญ่เส้นทาง ๑ เริ่มต้นจะอยู่เส้นทางหมายเลข ๓๒๑๕  บริเวณทางเข้าวัดบางไผ่ (บางใหญ่เข้าบางบัว
ทอง) มุ่งหน้าเข้ามาทางกาญจนบุรีจะผ่านพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี โดยจะมองภาพลักษณะว่าเมื่อ
มาถึง หนองขาว ซึ่งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๔ ประมาณ กิโลเมตร ๘ จากแยกวังสารภีออกไป ซึ่งหาก
ตามท่ีท่านผู้ว่าฯ กล่าวไว้คือทางด้านซ้ายจะเป็นท่าม่วง ท่ามะกา ซึ่งเป็นที่เจริญแล้ว ส่วนทางด้านซ้ายมือจะ
เป็น  ห้วยกระเจา เลาขวัญ บ่อพลอย พนมทวน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ไม่ค่อยเจริญนัก ดังนั้นอธิบดีกรมทางหลวง
จึงสั่งให้มาเรียนพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากไม่แน่ใจในระหว่างที่มีการประชุม ครม. สัญจร
ที่  จังหวัดกาญจนบุรี ทางจังหวัดได้มีการตกลงในเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ ซึ่งเส้นทางช่วงที่ ๒ จากบ้านพุน้ํา
ร้อนมายังกาญจนบุรี ยังอยู่ในระหว่างการจ้างที่ปรึกษามาสํารวจเส้นทางยังไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เลย แต่ใน
ส่วนเส้นทางบางใหญ่มากาญจนบุรีได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการปรองดองจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินเรียบร้อยแล้ว 
คาดว่าในช่วงต้น ๙๖ กิโลเมตร กรมทางหลวงจะเริ่มต้นก่อสร้างได้อย่างช้าที่สุดคือต้นปี ๒๕๕๖ ส่วนช่วงที่
สอง  เรื่องแนวทางจากพุน้ําร้อนน่าจะมีแนวเส้นทางไปตามที่ทางจังหวัดกาญจนบุรีเสนอคือเมื่อเส้นทาง
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มาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎแล้วจะอ้อมไปทางพื้นที่เช่นพื้นที่ของป่าไม้ส่วนหนึ่ง พ้ืนที่ทหารส่วนหนึ่ง ดังนั้น จึง
ขอความกรุณา จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีว่าหากแนวเส้นทางในช่วงที่ ๒ เป็นลักษณะนี้คงต้อง
ขอให้ทางจังหวัดช่วยเจรจากับฝ่ายความมั่นคง กองทัพบกด้วย ฉะนั้น กรมทางหลวงขอชี้แจงเพื่อความสบายใจ
ให้  ทุกฝ่ายว่าแนวทางมอเตอร์เวย์ ช่วงที่ ๒ จากจังหวัดกาญจนบุรีไปจนถึงบริเวณชายแดน  กรมทางหลวงรับ
ที่จะปฏิบัติและประสานงานเพื่อให้แนวทางทั้งหมดตั้งแต่บางใหญ่จนถึงพุน้ําร้อนดําเนินไปตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดทั้งหมด 
 นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวชี้แจงว่า ขอให้ 
กรมทางหลวงเมื่อได้ทําการจ้างบริษัทที่ปรึกษาขึ้นมาแล้ว ขอให้บริษัทเหล่านั้นมาพบปะหารือกับทางจังหวัด
ก่อนที่จะทําการศึกษาใด ๆ ลงไปแล้วจะแก้ไขได้ยาก 
 นายสุวิทย์ พลเสน นายช่างโยธาอาวุโสโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
กล่าวช้ีแจงว่า  ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ดําเนินการไปคือการศึกษาบริเวณพุน้ํา
ร้อนที่จะเปิดเป็นด่านโดยมีวัตถุประสงค์ในครั้งแรกเพื่อกําหนดพื้นที่ให้กับส่วนราชการที่จะต้องมาตั้ง
สํานักงานให้บริการกับประชาชนที่จะต้องผ่านแดนบริเวณน้ันเท่านั้น ส่วนในเรื่องการต้ังนิคมอุตสาหกรรมทางกรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจะไม่ได้พิจารณาไปถึงส่วนนี้ เนื่องจากบริเวณน้ันเป็นพื้นที่อนุรักษ์
และเป็นเขตของทหาร แต่จากในที่ประชุมวันนี้ตามข้อเสนอแนะของกรรมาธิการรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่
เห็นว่าพ้ืนที่ตําบลห้วยกระเจาหรือตําบลเลาขวัญมีความเหมาะสมที่จะจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมทางสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็พร้อมที่จะรับข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีความต้องการเพื่อนําไป
ศึกษาและดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (ส่วนกลาง) กล่าวช้ีแจงว่า ทางกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองก็มีความคิดเห็นสอดคล้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในเรื่องลักษณะการประสานงานที่เกิดขึ้น
ถ้ามีการดําเนินการเป็นแผนงานใหญ่วางระบบต่าง ๆ ร่วมกันของทุกหน่วยงาน โดยส่วนตัวคิดว่าจะให้การ
ทํางานตลอดจนแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกันหมด ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความยินดีที่จะรับ
ข้อเสนอและประสานงานกับทุกหน่วยงานในการดําเนินงานเรื่องนี้ 
  ๔. นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวสอบถามว่า ภาพรวมที่ได้พูดคุย     
ในการประชุมวันนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พ้ืนที่ การจัดเตรียมความพร้อมในพื้นที่ต่าง ๆ นั้น อย่างไรก็
ตามจะหนีไม่พ้นแผนงานในระดับประเทศ ดังนั้นจึงอยากฟังความคิดเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า ณ ปัจจุบันนี้ สศช. ได้ดําเนินการแผนแม่บทและวาระนโยบายของ
รัฐบาลต่อโครงการนี้อย่างไร 
 นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวช้ีแจงว่า สืบเนื่องจากที่คณะกรรมาธิการได้
มีการจัดสัมมนาในช่วงต้นปีและมีการประชุมพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีมาต่อเนื่อง
จนถึงวันนี้นับว่ามีความก้าวหน้าไปมากตามลําดับประเด็นที่ต้องการย้ําในเรื่องนี้มีอยู่ ๒ ประเด็นคือ ๑) เรื่องของประเทศ
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พม่าที่มีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งนายกรัฐมนตรีพม่ามาเยือนประเทศไทยได้ทําบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) กับรัฐบาลไทย ดังนั้น โครงการที่แต่เดิมพม่าให้การลงทุนกับนักลงทุนคนไทยได้ยกระดับขึ้นมาเป็นความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลทําให้ความมั่นคงและความแน่ใจในเรื่องทวายโปรเจ็คมีความชัดเจนและแน่นอนมากขึ้นแต่ ณ วันนี้ก็ยังเจรจา
ไม่เสร็จว่าทางฝั่งพม่าจะให้บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด ทําอะไรได้บ้าง ทั้งด้านการลงทุน แหล่งทุน และการ
บริหารจัดการ สําหรับทางด้านฝั่งของประเทศไทยหลายหน่วยงานได้ช้ีแจงถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงานไปแล้วนั้น ใน
ส่วนของแผน สศช. ได้รับมอบหมายจาก ครม. ให้ทําแผนแม่บทที่จะพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างทวายกับทางแหลมฉบัง
ของไทยว่าองค์ประกอบควรจะเป็นอะไรบ้าง ซึ่งทาง สศช. อยู่ระหว่างการเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาหารือใน
ครั้งหน้าแล้วซึ่งมีการกําหนดขอบเขตงาน ๖ เรื่องที่จะต้องทําและต้องเรียนว่าการพัฒนาการเชื่อมโยงจากทวายมายังแหลม
ฉบังนั้นทางรัฐบาลพม่าได้ขอให้ไทยช่วยเหลือทั้งทวายและเขตเศรษฐกิจที่ติละวา (เมือง ๆ  หนึ่งอยู่ติดกับเมืองย่างกุ้ง
ประเทศพม่า) ด้วย ดังนั้น  จึงต้องศึกษาขอบเขตคนว่าจะทํางานอะไรในทวาย และจะทําอะไรในติละวาซึ่งคงจะมีอยู่ ๖ เรื่อง 
คือ ๑) การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  ๒) เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม ๓) เรื่องพลังงาน ๔) เรื่องการพัฒนาชุมชน ๕) 
เรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ   ที่จะต้องใช้ทํางานร่วมกันของทั้ง ๒ ประเทศ และ ๖) เรื่องแหล่งเงินและวิธีการลงทุน และสิ่งที่
สําคัญที่ยังไม่ได้จัดต้ังคือกลไก  ในการทํางาน ดังนั้น อาจจะต้องจัดทํากลไกในการทํางานร่วมกันของทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า
ว่าจะทํางานร่วมกันอย่างไร  เพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้ขอบเขตการดําเนินงานทั้ง ๖ ประการให้สามารถเดินหน้าต่อไป  
 สําหรับฝั่งของประเทศไทยก็มีงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบเหมือนกันเพราะมีกลไกร่วมระหว่างไทย
กับพม่าแล้วก็จะต้องมีกลไกในการดูแลของฝั่งไทยเนื่องจากฝั่งไทยมีหลายหน่วยงานที่จะต้องร่วมกันทํางานนี้เพราะใน
ระดับประเทศแล้วจําเป็นต้องมีกลไกในการทํางานเพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเรียน
รัฐบาลว่าจะให้แต่งต้ังกลไกการทํางานในรูปแบบใดซึ่ง สศช. ได้นําเสนอรูปแบบไปบ้างแล้ว 
 ประเด็นที่สอง เรื่องของจังหวัดกาญจนบุรีเองจะต้องวางตําแหน่งของจังหวัดกาญจนบุรีว่าจะอยู่ใน
ตําแหน่งอะไรเพราะทางจังหวัดมีทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์และ สศช. เคยแนะนําไปว่าหากทางจังหวัดจะพัฒนาอะไรขอให้
ชุมชนเห็นด้วยเพราะรัฐไม่สามารถนําอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาต้ังในจังหวัดได้ทางจังหวัดต้องจัดหา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเองตั้งในพื้นที่ของตัวเองและกําหนดตําแหน่งหน้าที่ของจังหวัดว่าจะเป็น
อะไร สําหรับในเรื่องรถไฟความเร็วสูงมีผลทั้งทางบวกและทางลบดังนั้นทางจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากดูแลเรื่องการก่อสร้าง
ต่าง ๆ  แล้วควรต้องวางตําแหน่งของจังหวัดให้ดีด้วย ไม่ใช่เป็นแค่ทางผ่านแต่ควรเน้น HUB เพราะจะเกิดประโยชน์จริง ๆ  
สําหรับประเด็นเรื่องถนนขนาน เรื่องการท่องเที่ยวนั้น ถนนเพชรเกษมนั้นทางจังหวัดสามารถทําโครงการเสนอในรูปของกลุ่ม
จังหวัดเข้ามาเพื่อทําการพัฒนาได้ ซึ่งทาง สศช. ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการจะได้ช่วยสนับสนุนให้เป็นโครงการของกลุ่มจังหวัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มจังหวัดและทาง สศช. อยากให้ศุลกากรได้แจ้งให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
ในเรื่องการเข้าไปดูพ้ืนที่ซึ่งสามารถดูได้เฉพาะพื้นที่ในฝั่งไทยเท่านั้นไม่สามารถเข้าไปดูในฝั่งพม่าได้ จึงอยากฝากให้ทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดช่วยประสานงานให้สามารถเข้าไปในฝั่งพม่าได้ด้วย ดังนั้นทางจังหวัดควรมีศูนย์บูรณาการเพื่อหน่วยงานต่าง 
 ๆลงมายังพื้นที่  ด้ังนั้นทางจังหวัดในฐานะเจ้าของพื้นที่จะต้องจัดกลไกบูรณาการให้ได้เป็นหน่วยงานประสานงานหลักให้

หน่วยงานต่าง ๆ   เข้ามาเชื่อมต่อไปได้ 
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 นายโสตถิทัศน์ เอี่ยมลําเนา วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการ กรมการบินพลเรือน กล่าวช้ีแจง
ว่าในภารกิจของกรมฯ ในสนามบินกองพลทหารราบที่ ๙ ซึ่งได้ย่ืนทําเรื่องขอจัดต้ังที่จอดชั่วคราวของอากาศยานส่วนบุคคล
เข้าไปท่ีกรมการบินพลเรือนเพื่อให้กรมฯ ได้พิจารณา เนื่องจากการขอจัดต้ังที่จอดชั่วคราวของอากาศยานจะดําเนินการได้
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  คือ ๓๐ วัน จากน้ันก็จะถูกยุบใบอนุญาต แต่ก็สามารถต่อได้เรื่อย ๆ  โดยถ้าเป็นส่วนราชการจะ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  แต่เมื่อพิจารณาจากเอกสารและภาพถ่ายแล้วพบว่ามีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย
รอบ ๆ  ทางวิ่งยังไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านพลเรือนที่จะใช้งานแต่ก็พยายามให้มีการปรับปรุงและได้รับหนังสือจาก          
กองพลทหารราบที่ ๙ ว่าได้ดําเนินการปรับปรุงแล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง เมื่อลงพื้นที่แล้วพบว่า  
มีอยู่ ๔ ส่วนที่ทําการปรับปรุงและยังไม่แล้วเสร็จดีที่เรียกว่าพ้ืนที่ปลอดภัยรอบ ๆ  ทางว่ิงมีต้นไม้สูงอยู่ประชิดอยู่หัวทางว่ิง
หนึ่งจึงได้ให้ทําการกําจัดออกไปเพื่อให้เป็นสโลปที่ได้มาตรฐานสําหรับเครื่องบินในส่วนของเครื่องหมายทางวิ่งต่าง ๆ  ยังไม่
มีความชัดเจนนัก จึงดําเนินการทาสีเครื่องหมายทางวิ่งต่าง ๆ  ใหม่ และส่วนที่สําคัญที่สุดคือการยื่นขออนุญาตคือกรมฯ  
เมื่อมีการยื่นคําขอเข้ามาจะต้องพิสูจน์ทราบว่าผู้ขอเป็นใครตาม พรบ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๒๑ และ ๒๒ กําหนดให้กองทัพบกเป็นนิติบุคคลและมาตรา ๑๙ กําหนดให้กองทัพบกโดยผู้บังคับบัญชาการ
ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบทั้งหมดของกองทัพบก ดังนั้นผู้ย่ืนขอจะต้องเป็นผู้บัญชาการทหารบก
หรือมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนใดก็ได้ในการยื่นขอและในการยื่นขอเข้ามาจะต้องเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ 
โดยให้แนบหนังสือ  มอบอํานาจจากผู้บัญชาการทหารบกมาด้วยทั้งหมด ๔ เรื่องที่กองพลทหารราบที่ ๙ จะต้องดําเนินการ
เมื่อแล้วเสร็จต้องแจ้งให้ทางกรมฯ ทราบเพื่อทางกรมฯ จะได้ออกใบอนุญาตจัดต้ังที่จอดอากาศยานชั่วคราวก่อนจะเป็นใน
ระยะแรก แต่สิ่งที่สําคัญคือ   หากเป็นการจอดชั่วคราวเพื่อเป็นการสาธารณะหรือการพาณิชย์จะมีกฎหมายของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุไว้ว่าความยาวทางว่ิงเกิน ๑,๑๐๐ เมตร ขึ้นไปจะต้องทําการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนหรือ    ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนอนุญาตให้ดําเนินการได้ซึ่งตรงนี้เป็นอีก
ปัญหาหนึ่งที่ดําเนินการยังไม่ได้ ทางกองพลทหารราบที่ ๙ จึงได้ประสานขออนุญาตในลักษณะของบุคคล
ก่อน แต่ในที่ประชุมวันนี้พูดถึงการพัฒนาสนามบินไปสู่การพาณิชย์ ดังนั้นจึงค่อนข้างเป็นปัญหาในระยะยาว
พอสมควร 
 พล.ต.อุทิศ สุนทร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ กล่าวช้ีแจงว่า  ปัญหาของกองพลทหาร
ราบที่ ๙ จะมีอยู่ ๒ เรื่องคือพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของทหารและสนามบินจากการที่ได้ร่วมประชุมกันหลาย ๆ  ฝ่ายเห็นว่ามี
การขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการทวายโปรเจ็คหลายภาคส่วนแต่มีลักษณะการขับเคลื่อนแบบต่างคนต่างทําและหากพูดถึง
โครงการนี้ขึ้นมาทุกหน่วยงานก็จะมุ่งมาที่กองพลทหารราบที่ ๙ รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในความเป็นจริงแล้วก็
ยังไม่ทราบเลยว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรเพราะในส่วนของทหารเองก็ต้องรอคําสั่งจากกองทัพบกซึ่งยังไม่มีการสั่งการใด 
 ๆมาโดยส่วนตัวคิดว่าควรหาเจ้าภาพหลักมาดําเนินงานโครงการนี้คงต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะเจ้าของ

พ้ืนที่ควรต้องเรียกประชุมทุกหน่วยงานทุกกระทรวง ทบวง กรมว่าพ้ืนที่ในบริเวณบ้านพุน้ําร้อนที่จะจัดทําเป็นด่าน
ศุลกากรนั้น  แต่ละหน่วยงานใช้พ้ืนที่เท่าไรและต้องมีการมารับฟังความคิดเห็นจากจังหวัดด้วยว่าควรทําอย่างไร 
เพราะทุกวันนี้เจ้าของพื้นที่แทบจะไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยและหากใช้พ้ืนที่ของทหารจริง ๆ  บ้านพุน้ําร้อนเป็นของ
กองพันภาคที่ ๑  ทางทหารจะได้นําเสนอทางกองทัพบกเพื่อหาแนวคิดว่าจะหาพื้นที่สําหรับฝึกตรงไหนทางที่ดีควรต้องหาผู้
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ที่จะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางข้อมูลให้ได้ก่อนเพื่อหาคําตอบให้กับทางกองพลทหารราบที่ ๙  สําหรับใน
ส่วนของสนามบินของกองพลทหารราบที่ ๙ นั้นเป็นสนามบินที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้นเอง ปัจจุบันทาง
ว่ิงจะกว้างประมาณ  ๓๐ เมตร ระยะทางวิ่ง ๑,๔๐๐ เมตรและที่ผ่านมาใช้สําหรับเครื่องบินขนาดเล็กเท่านั้นยังไม่ถึง
เครื่องบินขนาดกลางและ   ขนาดใหญ่ ฉะนั้นหากจะพัฒนาเป็นสนามบินในเชิงพาณิชย์จริง ๆ  คงจะต้องทําการปรับปรุงกัน
อีกเยอะมากแต่หากจะใช้เป็นสนามบินชั่วคราวสําหรับเครื่องบินขนาดเล็กก็พอจะดําเนินการได้และอีกปัญหาหนึ่งคือผิว
กลางรันเวย์ของสนามบินตรงกลางจะนูนขึ้นทําให้เครื่องบินขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หากลงจอดจะทําได้ลําบากมากและ
เสี่ยงอันตรายมากด้วยและถ้าจะมีการปรับปรุงจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก นอกจากนี้ความหนาของสนามบินเพียง ๘ 
เซนติเมตรเท่านั้น  หากเครื่องบินสินค้าลงจอดจะทําให้พ้ืนผิวรันเวย์เป็นรอยแน่นอน สิ่งเหล่านี้คือขีดจํากัดของสนามบิน
กองพลทหารราบที่ ๙ ดังนั้นเครื่องบินที่จะลงจอดได้ต้องเป็นเครื่องบินขนาดเล็กประมาณ  ๒๐ – ๓๐ ที่นั่งเท่านั้น 
นอกจากนี้ต้องปรับปรุงระบบไฟในสนามบิน แม้ว่าจะมีการปรับปรุงในอนาคตก็จะต้องมีข้อจํากัดอีกมากมาย ดังนั้นถ้าจะ
ปรับปรุงจริง ๆ   ต้องได้พ้ืนที่มากกว่า ๑,๕๐๐  เมตร จึงจะได้มาตรฐาน 
 นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวในที่ประชุมว่า สิ่งที่ทุกหน่วยงานเป็น
กังวลเกี่ยวกับการไม่มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางโดยส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่พ้นที่จะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี  ที่จะต้องทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลไว้เพราะทุกหน่วยงานที่ต้องดําเนินงานในเรื่องนี้ทุกหน่วยงานก็
ต้องเข้ามาประสานงานที่จังหวัดกาญจนบุรีและเห็นว่าข้อมูลทุกอย่างที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีควรดําเนินการ
บูรณาการร่วมกับกองพลทหารราบที่ ๙ เพราะสิ่งที่เราได้นํามาพูดคุยในที่ประชุมกันวันนี้ก็เพื่อความคืบหน้าของโครงการ
ทวายโปรเจ็ค เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องของจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเดียวแล้วแต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญ
เพราะเป็นเรื่องของ  รัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่าด้วยและขอฝากให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้แม้จะไม่ได้ช้ีแจง 
เช่น การไฟฟ้า การประปา อุตสาหกรรมจังหวัด แต่ขอฝากให้ทุกหน่วยงานได้ดําเนินงานหน่วยงานของตัวเองต่อไป เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรองรับโครงการทวายโปรเจ็คที่จะเกิดขึ้นภายในเร็ววันนี้และคณะกรรมาธิการจะได้มาติดตามความ
คืบหน้าในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นในอีกสองเดือนข้างหน้าจะมีการร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
 นายมานิต  นพอมรบดี  กรรมาธิการที่ปรึกษา กล่าวในที่ประชุมว่า สิ่งที่ผู้แทนจาก
กองทัพบกเป็นกังวลนั้นขอแจ้งให้ทราบว่าเรื่องโครงการทวายโปรเจ็คนั้นคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง   
การธนาคาร และสถาบันการเงินเป็นผู้จุดประเด็นขึ้นมาโดยเฉพาะกรมทางหลวงที่แม้แต่ สศช. ยังบอกว่าไม่มี
ความชัดเจนซึ่งกรรมาธิการได้คอยติดตามความคืบหน้าตลอดเวลาจนงานมีความก้าวหน้าไปมาก อีกทั้ง
หน่วยงานหนึ่งที่ถูกติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานตลอดจากคณะกรรมาธิการคือกรมศุลกากรสําหรับประเด็นที่     
กองพลทหารราบที่ ๙ เป็นกังวลเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่จะต้องนํามาทดแทนซึ่งมองว่าเป็นพื้นที่รกร้างนั้น ขอให้ประสานงานกับ         
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อช่วยประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอรถหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ        
เข้าไปทําการปรับพ้ืนที่ต่อไป ประเด็นเรื่องสนามบินนั้นในความหมายของคณะกรรมาธิการคือ เครื่องบินแบบเช่าเหมาลํา      
ไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง ซึ่งเห็นว่าปัญหาที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหรืออะไรก็ตามทางกองการบินพลเรือนมีความชํานาญใน
เรื่องนี้อยู่แล้วคงสามารถเข้าไปดําเนินการได้รวมถึงการปรับผิวของรันเวย์สนามบินด้วยเพราะต้องการให้เกิดจุดเริ่มต้นขึ้น
จริงเช่น มีนักธุรกิจเดินทางมาทางเครื่องบินแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือมาแล้วพักสักวันสองวันเพื่อทําธุรกิจการค้าต่าง ๆ  ซึ่ง
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ตรงนี้คณะกรรมาธิการอยากให้เกิดจุดเริ่มต้นและดําเนินการได้จริงและจะพยายามมาติดตามความคืบหน้าใน
เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 นางอรอนงค์ วัชรเศษฐกุล รองอธิบดี กรมศุลกากร กล่าวช้ีแจงว่า กรมศุลกากรเห็นด้วย
กับการที่จะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการกําหนดจํานวนพื้นที่ที่จะต้องใช้ในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษและใน
ส่วนของกรมศุลกากรนอกจากจะมีพ้ืนที่สําหรับใช้ตรวจคน ตรวจของแล้วยังมีพ้ืนที่สําหรับการตรวจพืชกับสัตว์ด้วย พ้ืนที่
เหล่านี้  กรมศุลกากรต้องการให้พ้ืนที่ดังกล่าวแยกออกมาต่างหากไม่รวมอยู่ในพื้นที่ของกรมศุลกากรที่อยู่ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการ  กล่าวในที่ประชุมว่า ในเรื่องการจัดต้ัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรีนั้นทางคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน ได้มี
การต้ังคณะอนุกรรมาธิการการติดตามความคืบหน้าการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรองรับการเปิด  
เสรีประชาคมอาเซียนขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะซึ่งมีนายมานิต  นพอมรบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีนายสุรพงษ์         
ปิยะโชติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเป็นอนุกรรมาธิการคณะนี้ด้วย ดังนั้นจึงขอ
มอบหมายให้ทั้ งสองท่านได้คอยติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินทราบต่อไป จากนั้นอาจมีการมาร่วม
ประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งคงจะไม่เกิน ๒ เดือนข้างหน้านี้ซึ่งคงจะต้อง
ขอความร่วมมือจาก   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดการประชุมร่วมกันลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่ง 
 

๓.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
  ๓.๑  ควรมีการจัดต้ังหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล 
  ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันปรึกษาหารือกันและขอให้มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน
กลางทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี จะทํา
ให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วมากกว่าต่างหน่วยงานต่างทํางานไปนั้นมีการมาปรึกษาหรือรวบรวม
ข้อมูล     มาต่อเชื่อมกันให้เป็นระบบเดียวกัน 
  ๓.๒  ควรมีการติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 
  ควรมีการติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงานเรื่องการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยไม่ควรเกิน ๒ เดือน  ควรมีการมาติดตามความคืบหน้าโดยการร่วมประชุมลักษณะนี้
อีกครั้งหนึ่งและต้องติดตามต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนกว่าโครงการทวายโปรเจ็คจะเปิดตัวและดําเนินการได้ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  นาฬิกา 
 
 
 

  ภายหลังการประชุมสรุปเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  และการตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ
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เสร็จสิ้นลง  นายไชยา  พรมหมา ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ  ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากทุก
หน่วยงานที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะฯ 
เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน 
 

.................................................................... 
 
 
 
จัดทําสรุปรายงานการศึกษาดูงาน  โดย  :              นางสาวสุจินัณท์   สืบพงศ์พัฒนา 
        วิทยากรชํานาญการ   
 
พิมพ์รายงานและจัดทํารูปเล่ม  โดย  :      นางสาวสิราภรณ์   จรุงศรีอภิสิทธ์ิ 
        เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 
 
ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการศึกษาดูงาน  โดย  :   นางสาวนิภา   กัวสกุล  
       บังคับบัญชาข้าราชการกลุ่มงาน   
                 คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๘๔ 
  
 

๑๐.  การศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ 
  นับแต่วันที่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔ - วันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการการเงิน 
การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ จํานวน  
๕ ครั้ง  ดังนี้ 
  ๑๐.๑  ศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคารและสถาบันการเงิน  การลงทุน
และการค้าระหว่างประเทศ  ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  สาธารณรัฐเช็ก  สาธารณรัฐสโลวัก 
สาธารณรัฐฮังการี และสาธารณรัฐออสเตรีย  ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
  -  ธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐฮังการี 
  -  สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงบูดาเปสต์  สาธารณรัฐฮังการี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๘๕ 
  
 

  ๑๐.๒  ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  
ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซิ้นเจิ้น  และนครกว่างโจว  สาธารณรัฐประขาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔  
กันยายน  ๒๕๕๕ 
  -  HUAWEI GROUP OF COMPANIES 

      - ตลาดจําหน่ายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดในนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  -  “งานแสดงสินค้า SME นานาชาติจีน” (China International SME Fair: CISMEF) 
ครั้งที่ ๙ ณ ศนูย์แสดงสินค้านําเข้าและส่งออกจีน (ผาโจว) นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๘๖ 
  
 

  ๑๐.๓  ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงิน การค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ  ณ  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ราชอาณาจักรลักเซมเบิร์ก  และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
  -  Deutsche  Bundesbank  สาขากรุงลอนดอน  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ 
 

 
 
  -  สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงลอนดอน  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ 
 

  



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๘๗ 
  
 

 ๑๐.๔  ศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจการเงิน การธนาคารและสถาบันการเงิน การค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
  -  Japan  Post  Bank 
 

 

 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๘๘ 
  
 

  -  หมู่บ้านต้นแบบสินค้า OTOP  (ยูฟูอิน) จังหวัดโออิตะ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
 

 

 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๘๙ 
  
 

  ๑๐.๕  ศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจการเงิน การธนาคารและสถาบันการเงิน การค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๖  
 

  - สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
 

 
 

 

 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๙๐ 
  
 

๑๑.  การรับรองแขกต่างประเทศ 
  นับแต่วันที่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔ - วันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการการเงิน 
การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้การรับรองคณะบุคคลเข้าเยี่ยมคาราวะ 
จํานวน  ๓ ครั้ง  ดังนี้  
 

  ๑. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๔  Hon. Mr. Bui Dang Dung  รองประธาน
คณะกรรมาธิการด้านงบประมาณและการเงิน สภาแห่งชาติเวียดนามและคณะ 
  ๑. Hon. Mr. Bui Dang Dung  Vice - chairman of the Committee on 
       Budget and  Finance 
  ๒. Hon. Mr. Nguyen Hun Quang Member of the Committee on Budget 
       and Finance 
  ๓. Hon. Mr. Bui Due Thu   Member of the Committee on Budget 
       and Finance  
  ๔. And Three officers               Off icers of Budget and Finance 
       department 
 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๙๑ 
  
 

  ๒. วันพฤสบดีที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 
 

  ๑. นาย Bounpone  Sisoulath  รองประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 
       แผนงานและการเงิน และสมาชิกสภาผู้แทน
       ราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๑ สภาแห่งชาติสาธารณรัฐ
       ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  ๒. นางสาว Bounchanh  Sinthavong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงงานสาธารณะ
       และขนส่ง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
       เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ สภาแห่งชาติสาธารณรัฐ
       ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ๓. นาย Khamsao  Kaysong  รองประธานคณะกรรมาธิการด้านจริยธรรม  
       และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๔  
       สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย
       ประชาชนลาว 
  ๔. นาย Bounsavat  Bouppha  รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม  
 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๙๒ 
  
 

  ๕. นาย Bounma  Bocchaleun  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๑๑ 
       สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย
       ประชาชนลาว 
  ๖. นาง Thatsadaphone  Sengsoulyya สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๑๓ 
  ๗. นาย Khamvone  Bounthavong สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๘ 
       สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว 
  ๘. นาย Bounpan  Douanglaty  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๑๒  
       สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว 
  ๙. นาย Somechay Oumechith  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๑๔ 
       สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว 
  ๑๐. นาย Oudone Singsouvong  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๑๕  
       สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว 
  ๑๑. นางสาว Khamfong  Singsouvong สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๑  
       สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว 
  ๑๒. นาย Khamdeng  Silavong  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๑๐ 
       สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว 
  ๑๓. ดร. Khamchomphou  Silitham สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ ๕ 
  ๑๔. นางสาว Vathana  Dalaloy  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
       และตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐ  
       ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ๑๕. นาย Singkham  Vongphachan รองผู้อํานวยการสํานักแผนงานและการเงิน  
       สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว 
  ๑๖. นางสาว Kingnakhone   Chanthakhoumman    ผู้อํานวยการส่วนแก้ไขกฎหมาย  
       สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๙๓ 
  
 

  ๑๗. นาย Leevue Nengthong  รองผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล
        ด้านงบประมาณ สภาแห่งชาติสาธารณรัฐ
        ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ๑๘. นาย Vanhnakone  Chanthapanya  รองผู้อํานวยการส่วน กระทรวงยุติธรรม 
  ๑๙. นางสาว Viengvanly Leuangvansay  เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
        คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ สาธารณรัฐ
        ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

  ๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  Mr. Gagik Minasyan Head of the 
Committee on Finance and Budgetary lssues at the National Assembly of Armenia 
  ๑. Mr. Gagik Minasyan    Head of the Committee on Finance 
       and Budgetary lssues at the National 
       Assembly of Armenia 
  ๒. Mr. Sedrak  Barseghyan  Chief Advisor to the Minister of Finance 
  ๓. Mr. Suren  Krmoyan  Chief of staff at the Ministry of Health 
  ๔. Mr. Arman  Melkonyan  Chief Advisor of the Minister of Health 
  ๕. Mr. Graham  Strong   WVA National Director 
  ๖. Mrs. Susan  Bagratuni  Technical Support Team Manager, 
       World Vision Armenia 
  ๗. Mrs. Naira  Gharakhanyan  Child Health Campaign Manager,  
       World Vision Armenia 
  ๘. นางจิตรา  ธรรมบริสุทธ์ิ  ผู้อํานวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
  ๙. นายกอบชัย  ตันไพฑูรย์ดิถี  เจ้าหน้าที่ประสานงานภาครัฐ และสถานทูต
       มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๑๙๔ 
  
 

๑๒.  การพจิารณาเรื่องร้องเรียน 
 

  นับแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ - วันที่ ๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน 
การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จํานวน  
๖๕  เรื่อง  ดังนี้ 
  ๑.  ดร.วิศร์  อัครสันตติกุล  เรื่อง  ขอให้แก้ไขหลักเกณฑ์การคํานวณเงิน กบข. และหรือ
ยกเลิก กบข. 
  ๒.  นายชนภัส  เพชรดํารงกุล  เรื่อง ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับความเสียหายจากการ
ที่รัฐบาลปิดกิจการเงินทุนหลักทรัพย์ 
  ๓.  นายพิษณุ  โฆษะโภคิน  เรื่อง  การตรวจสอบ  พ.ร.บ.  โรงแรมของกรมการปกครอง
ในส่วนสํานักสอบสวนและนิติกรกรมการปกครอง 
  ๔.  นายอุทัย  แก้วกล้า  เรื่อง  ขอให้เร่งรัดการจ่ายเงินค่าชดเชยน้ําท่วมพืชผลทาง
การเกษตร 
  ๕.  ร้อยเอก วรรณโน  กรัมละ  เรื่อง  ขอความช่วยเหลือให้กับทหารผ่านศึกษาพิการ 
  ๖.  นายสงวน  สงวนรักศักด์ิ  เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบกองทุนรวมแคปปิตอลจดทะเบียนไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 
  ๗.  นายเทพพนม  นามลี  เรื่อง  การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
  ๘.  นายสุพร  ต่ันสุวรรณ  เรื่อง  ขอความเป็นธรรม 
  ๙.  นางอิสรา  อิทธิปาชัย  เรื่อง  ขอความเป็นธรรมกรณีหักบัญชีเงินฝากโดยไม่ทราบสาเหตุ 
  ๑๐. ดร.วิศร์  อัครสันตติกุล  เรื่อง  ขอความเป็นธรรม 
  ๑๑. นายวิชิต  เพชรดํารงกุล  เรื่อง  ขอความช่วยเหลือการเจรจาประนอมหนี้ 
  ๑๒. นายวิชิต  เพชรดํารงกุล  เรื่อง  ขอความช่วยเหลือการเจรจาประนอมภาษี 
  ๑๓. นายนิโรจน์  รัศมีโชติภัทธ์  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินกู้กับธนาคารออมสิน 
  ๑๔. นางนันทนา  ชุณหสวัสด์ิกุล  เรื่อง  ร้องเรียนการกระทําที่เป็นภัยต่อการเงิน การธนาคาร
และเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๑๕. นายมนตรี  โชติวิสิทธ์ิ  เรื่อง  ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
  ๑๖. นายบุญถม  ปาปะแพ  เรื่อง  ขอความเป็นธรรม 
  ๑๗. นางณิชพรรณ  สงวนทองคํา เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการขยายเงินกู้กรณีพิเศษ 
  ๑๘. ศาสตราจารย์ซาอิด  อิรานดุส  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเร่งรัดการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน 
  ๑๙. นายพจน์  ต้ังเกษมจิตต์  เรื่อง  ขอความช่วยเหลือให้เร่งรัดออกพระราชกฤษฎีกา
ยกเว้นภาษีสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว ๒ ตัว (หวยบนดิน) 
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  ๒๐. นายโชคชัย  พันธ์โสภณ  เรื่อง  ขอไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ําประกันในฐานะผู้ค้ําประกัน
เงินกู้ธนาคารออมสิน 
  ๒๑. นางพิมฉวี  ทองประภา  เรื่อง  ร้องเรียนกรณีการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย 
  ๒๒. นายรัฐศาสตร์  ดอกหอม  เรื่อง  ขอความช่วยเหลือประสานงานกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  ๒๓. นายลิขิต  กลิ่นหอม  เรื่อง  ขอความกรุณาพิจารณาแก้ไขปัญหาการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารออมสิน 
  ๒๔. นายประสิทธ์ิ  ชัยวิรัตนะ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดําเนินงานของบรรษัทสินทรัพย์ไทย 
  ๒๕.  นายฤกษ์ชัย  ธนะศุภธาวัฒน์  เรื่อง  ขอติดตามผลการเรียกร้องและร้องเรียนของ
สหภาพแรงงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  ๒๖. นางพะยอม  รัตนมุง  เรื่อง  เรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรม 
  ๒๗. นายสําเนียง  โพธ์ิสุ  เรื่อง  ขอร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธกส. ศรีสะเกษ จํากัด  
  ๒๘. นายตรีเดช  ศรีไทย  เรื่อง  ร้องขอความเป็นธรรม 
  ๒๙. นายพิชัย  ดวงพรอนันต์  เรื่อง  การคัดค้านผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (คู่กรณี) ตาม
กฎกระทวง 
  ๓๐. นางสาวสุณี  สุวรรณนพศรี  เรื่อง  ขอความเป็นธรรมและเยียวยาความเสียหาย 
  ๓๑. นายอรรถพล  งามดี  เรื่อง  ความเดือดร้อนของลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือน 
  ๓๒. นางสาวสุณี  สุวรรณนพศรี  เรื่อง  ขอความเป็นธรรมของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย 
จํากัด 
  ๓๓. นายอรรถพล  งามดี  เรื่อง  ความเดือดร้อนของลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือน 
  ๓๔. นายอภิสันต์  แย้มเกสร  เรื่อง  ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินและเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ 
  ๓๕. นางสาวพิมพ์วิไล  บุญสมบัติ  เรื่อง  ร้องทุกข์ปัญหาการบริหารและขาดความ
ยุติธรรมจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
  ๓๖.  นายสุชาติ  มันสุวรรณ  เรื่อง  ร้องทุกข์ปัญหาการบริการและขาดความยุติธรรมจาก
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
  ๓๗. นายประกอบ  คุ้มพงษ์  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ขอลดภาษีเพื่อการไถ่ถอนจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
  ๓๘. นางธนัชนันต์  สายพิรุณ  เรื่อง  ร้องเรียนและขอความเป็นธรรมกรณีสั่งพักงาน
ที่ไม่เป็นธรรม 
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  ๓๙. นายชัยวัฒน์  อินทรชํานาญ  เรื่อง  ขอร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในกรณีการอนุมัติสินเชื่อลูกค้ารายบริษัท ล้านนาบุรี       
รีสอร์ท จํากัด (ร้านอาหาร “เฮือนห้วยแก้ว” เชียงใหม่) 
  ๔๐. นายสมชาย กุลนริศ  เรื่อง  ข้าราชการบํานาญได้รับความเดือดร้อน 
  ๔๑. นางสาวบุศริทร์ ศรีสุข  เรื่อง  ปัญหาการเบิกเงินงวดงานค่าก่อสร้างของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย 
  ๔๒. พลตรี ธีรเดช  ชัยพัฒน์  เรื่อง  ขอความช่วยเหลือเจรจาลดหรือยกเลิกดอกเบ้ียเงินกู้
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
  ๔๓. นายกรณ์  จาติกวณิช  เรื่อง  ขอให้คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงินพิจารณาเรื่องร้องเรียนจองเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติภาคประชาชน 
  ๔๔. นางสาวอรุณี  ศรีโต เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบกระทรวงการคลังกรณีละเลยหน้าที่        
ไม่ดําเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกตาม พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๔๕ . นายนรวีร์  สว่างเนตร  เรื่อง  ขอร้องเรียนความไม่เป็นธรรมจากธนาคาร            
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชลบุรี 
  ๔๖. นายวุฒิภัทร  วุฒิช่วย  เรื่อง  ขอความช่วยเหลือ 
  ๔๗. นายโชคทวี  อภิภัทรกุล  เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาให้รับผิดชอบค่าเสียหาย   
และการให้ความช่วยเหลือแก้ไขหนี้สินแก่ลูกหนี้ 
  ๔๘. นางลําเนียร  เถื่อนมิ่งมาตย์  เรื่อง  ขอให้รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย เสียเวลา 
เสียโอกาส และเสียความรู้สึก 
  ๔๙. นายแดน ติละพรพัฒน์  เรื่อง  ขอความเป็นธรรมในการปรับโครงสร้างหนี้ 
  ๕๐. นายภิญโญ  ภิญโญชีพ  เรื่อง  ขอความเป็นธรรมกรณีธนาคารกรุงไทยได้มีเจ้าหน้าที่
โกงเงิน นายสง่า คุ้มบาง 
  ๕๑. นายนิพิท  รื่นเริง  เรื่อง ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากธนาคารออมสิน 
  ๕๒. นางสาวสมจิตร  สุกใส  เรื่อง ร้องเรียนสถาบันการเงิน (เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย 
จํากัด) 
  ๕๓. นางธนัตถ์พร  โคจรานนท์  เรื่อง  ขอแจ้งถอนการยึดทรัพย์และขอความเป็นธรรม     
ในการปฏิบัติครั้งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 
  ๕๔. นางสาวณัฐวรรณ  เลิศกิตติพงค์  เรื่อง  ขอความเป็นธรรมการจําหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาล 
  ๕๕. นายสําเนียง  โพธ์ิสุ  เรื่อง  ขอร้องทุกข์กรณี ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
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  ๕๖. นางสาววรรณรัตน์  วีรชัยสุนทร  เรื่อง  การปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ราชพัสดุ 
(บริเวณถูกเพลิงไหม้ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๕๗. นายศักด์ิศิริ  เตชะวิริยะสกุล  เรื่อง  การทวงถามหนี้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพไม่
เป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย 
  ๕๘. แพทย์หญิงศิริพร  ธนินทรานนท์  เรื่อง  ขอความเป็นธรรมเนื่องจากการถูกหลอกให้
ซื้อกองทุน KTAM โดยไม่ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดของกองทุนที่ถูกต้อง 
  ๕๙. นายสมชาย  เจนชัยจิตรวนิช  เรื่อง  ขอความเป็นธรรม บริษัท ซุปเปอร์ เอส ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด 
  ๖๐. นายมงคล  แสวงวงศ์  เรื่อง  ขอความเป็นธรรมการเปิดบัญชีธนาคารแก่คนพิการ 
  ๖๑. นางสุเนตร  แสงกล้า  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สินเชื่อแก่สมาชิกโครงการสินเชื่อ    
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๖๒. ดร. รัษฎา  วิชัยดิษฐ  เรื่อง  การเรียกร้องสิทธิค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ        
และการเกษียณด้วยเหตุสูงอายุ 
  ๖๓ . กลุ่มคนรักชาติ  เรื่อง  ขอร้องเรียนให้ ต้ังกรรมการตรวจสอบและดําเนินคดี           
กรณีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้ความช่วยเหลือกลุ่มบริษัท แชลเลนจ์ พรอพเพอร์ต้ี จํากัด หลบเลี่ยงภาษี    
กว่าพันล้านบาท 
  ๖๔. นายวิชัย  เพชรลิขิต  เรื่อง  แก้ไขบัญชียุติปัญหาต่าง ๆ ชําระหนี้ 
  ๖๕ . นายนคร  มาฉิม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติเรื่องขอความเป็นธรรมกรณี บริษัท          
ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไม่รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน 
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๑๓.  คณะกรรมาธิการวสิามัญ 
 

  นับแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ - วันที่ ๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน 
การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที ่ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร จํานวน  ๒ คณะ ดังนี้ 
  ๑.  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. .... 
  สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๒ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการประชุม
ทั้งสิ้นจํานวน ๑๘ ครั้ง   จากนั้น  ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับจัดส่ง
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเสร็จ เพื่อนําเข้าสู่การพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรในวาระ ๒ และ ๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕  
และได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
  ๒.  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
พ.ศ. .... 
  สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ 
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น
จํานวน ๓๖ ครั้ง   จากนั้น  ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับจัดส่งร่าง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเสร็จ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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